
‘อัศวิน’ไขกอกลงชิงผูวากทม.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นํานายทหารช้ันนายพล 826 นาย และนายตํารวจช้ันนายพล 214 นาย ท่ีไดรับพระราชทานยศ เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เปนประธานเปดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 8 พรอม

เยี่ยมชมบูธ “ดัชนี ไฉไล ดวยนวดไทย ใสกัญชาไทย โรงพยาบาลพระอาจารยฝน 

อาจาโร” ณ ถนนขาวเมาริมโขง จังหวัดบึงกาฬ 

ในหลวงมีพระราชดํารัสแกทหาร-ตร.เขาเฝาฯถวายสัตย
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ไทยพบเดลตาครอน73ราย

กรุงเทพฯ • “ในหลวง” พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสใหนายทหาร-นายตํารวจ

ช้ันนายพลเขาเฝาฯ ถวายสัตยฯ ทรงใหปฏิบัติ

หนาที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม รอบคอบ ทุมเท 

“อนุทิน” กําชับ ส.ส.ภูมิใจไทยรวมงานมีต

ติ้งสามฝาย ครม.-สภา-ส.ว. 12 เม.ย. ทํา

เนียบฯ “อุงอิ๊ง” เอฟเฟกตยังไมจบ พรรค

สุวัจน์จมูกไวแบะท่าพร้อมจับมือเพื่อไทย 

“สุรนันทน” วิ่งตีนขวิด ซบสี่กุมาร ยกกน                                                  

“สมคิด” นั่งนายกฯ 2 ส.ส.อีสานใตเศรษฐ 

กิจไทยโผลใกลวงประชุม ภท.

เม� อวันที่ 23 มี.ค. เวลา 19.22 น. 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงกลาโหม นํานายทหารช้ันนายพล และ                       

นายตํารวจชั้นนายพล จํานวน 1,040 นาย                       

ที่ไดรับพระราชทานยศเขาเฝาฯ ถวายสัตย

ปฏิญาณ ในโอกาสนี้ พล.อ.ชัยชาญ ชาง

มงคล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม

และคณะ รวมเขาเฝาฯ ดวย 

ในการน้ี พระราชทานพระบรมราโชวาท 

ความตอนหนึ่งวา “การถวายสัตยปฏิญาณ

ตนนี้เปนทั้งการประกาศความตั้งใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ี และเปนท้ังการเตือนใจใหตระ                                                 

หนักถึงความรับผิดชอบ ซึ่งยอมมีมากขึ้น                                                    

ในฐานะที่ทุกทานไดรับยศสูงขึ้น เปนนาย

ทหารและนายตํารวจชั้นนายพล ทานทั้ง                                                         

หลายเม� อใหคําสัตยปฏิญาณไวแลวอยางเขม

แข็ง จึงจําเปนตองรักษาไวอยางเครงครัด 

เพ� อการปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม 

ระมัดระวัง รอบคอบ และทุมเทเสียสละ

อยางสูงสุด ถาทานปฏิบัติหนาที่ไดดวยดีสม                                                          

กับความรับผิดชอบท่ีมีแลว ผลงานของทานก็

จะอํานวยประโยชนแกประเทศชาติโดยตรง 

และทุกทานก็จะภูมิใจไดเต็มท่ีท้ังในการรักษา

หนาที่และการถวายคําสัตยปฏิญาณ” 

วันเดียวกันน้ี ผูส� อขาวรายงานวา ภาย

หลัง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดปรารภในที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันที่ 22 

มี.ค. ใหมีการเชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มารวมทําบุญ

ตักบาตรและรดน้ําดําหัวเนื่องในเทศกาล

สงกรานต วันที่ 12 เม.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล 

โดยฝากหัวหนาพรรครวมรัฐบาลไปเชิญมา

รวมงานนั้น

ไทยโพสต • ยอดปวยโควิดรายใหม 25,164 

ราย เสียชีวิต 80 ราย “รัฐบาล” เคาะแผน

ยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนฯ ฉบับที่                                                       

2 วาง 4 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน 67 

โครงการ “สธ.” เผยไทยพบโควิดลูกผสม 

“เดลตาครอน” ติดเชื้อแลว 73 ราย ขอ

อยาเพิ่งตกใจ เหตุ WHO ยังจัดชั้นน�ากังวล

แคสายพันธุตองติดตาม แนะฉีดวัคซีนเข็ม

กระตุนสรางภูมิเพิ่มชวยได

เม� อวันที่ 23 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน                          

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณประจําวันวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 25,164 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

25,116 ราย จากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 139 ราย คนหาเชิงรุก 43 ราย 

เรือนจํา 43 ราย ตางประเทศ 48 ราย 

ทําใหมีผูปวยยืนยันสะสม 3,423,956 ราย 

หายปวยรายใหม 24,770 ราย ทําใหมียอด

หายปวยยืนยันสะสม 3,162,331 ราย อยู

ระหวางรักษา 237,128 ราย อาการหนัก 

1,496 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 562 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย ชาย 42 ราย หญิง 38 

ราย เปนผูที่มีอายุ 60 ขึ้นไป 59 ราย ผูที่มี

โรคเรื้อรัง 15 ราย ทําใหมีผูเสียชีวิตสะสม 

24,497 ราย ขณะที่สถานการณ โลก มีผูติด                                                           

เช้ือสะสม 474,671,591 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,122,360 ราย 

สําหรับจังหวัดท่ีมีจํานวนผูติดเช้ือโควิด

หนุมจับงูจงอาง

ยันไมไดซื้อขาย

การเมืองไทย

ท่ียังคงมืดๆ มัวๆ อยูเชนเดิม

แผนสรางสนามทดสอบอืด

ทําเนียบฯ • “โฆษกรัฐบาล” แจง 10 

มาตรการลดคาครองชีพ คาดมีประชาชน

ไดรับประโยชนไมนอยกวา 40 ลานคน ใช

วงเงิน 5 หม� นลานบาท “สุพัฒนพงษ” นํา

ทีมเศรษฐกิจแถลงแพ็กเกจชวยผูมีรายได

นอยฝาวิกฤตน้ํามันแพง 

เม� อวันที่ 23 มีนาคม นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม รับทราบความลําบากของประชา 

ชนที่เกิดขึ้นจากสถานการณความผันผวน

ของราคาพลังงาน จากความขัดแยงระหวาง

ยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ สงผลกระทบตอตน                                                        

ทุนการผลิตและการขนสงสินคาและบริการ

ตางๆ ทําใหคาครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น                                                            

จึงไดออกมาตรการชวยเหลือพี่นองประชา 

ชนเรงดวนบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํา 

มัน เพิ่มเติมจากนโยบายตางๆ ที่รัฐบาลได

ออกไปแลวและยังใชอยู โดยมีประชาชนที่

ไดรับประโยชนไมนอยกวา 40 ลานคน ใช

วงเงินไมต่ํากวา 5 หม� นลานบาท ดังนี้  

1.ครัวเรือนท่ีใชไฟฟาตํ่ากวา 300 หน�วย                                                      

จํานวน 20 ลานหลังคาเรือน ไดรับสวนลด                                                          

คา FT เปนเวลา 4 เดือน  

กรุงเทพฯ • กกต.จอออกประกาศกําหนด

คาใชจายผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม. คน 

ละไมเกิน 49 ลานบาท สวนผูสมัคร ส.ก.คา

ใชจายตางกันตามจํานวนประชาชนในพื้นที่

สูงสุด 1.15 ลาน “อัศวิน” ไขกอก 24 มี.ค. 

“วิโรจน กาวไกล” ไอเดียกระฉูด แกปญหา

นํ้าทวมงายนิดเดียว ก็ลอกทอสิ! ขณะท่ี “บ๊ิก

ปอม” ไมตอบ พปชร.หนุนใคร เพราะไมมี

ใครอยากรู สวน “ปชป.” ตั้ง “ปริญญ” นั่ง 

ผอ.เตรียมสูศึก 

ผูส� อขาวรายงานวา การเลือกตั้งผูวา                                        

ราชการกรุงเทพมหานครที่กําลังจะมีขึ้น                                                  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออก                                                      

ประกาศกําหนดใหเลือกต้ังสมาชิกสภาทอง                                                                        

ถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของกรุงเทพมหา 

นครและเมืองพัทยาวันศุกรที่ 25 มีนาคม

น้ี ตามระเบียบ กกต.วาดวยการเลือกต้ังสมา                                                                                     

ชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 2562 

เคียฟ/มอสโก • ผูนํายูเครนระบุยังมีพล 

เรือนเกือบ 100,000 คนติดอยูในเมืองทา

มาริอูโปลท่ีโดนรัสเซียถลมหนัก รัฐมนตรี

ตางประเทศรัสเซียกลาวหาสหรัฐคอยชักใย

ยูเครนบ่ันทอนการพูดคุยสันติภาพ เครมลิน                                                         

ไมตัดความเปนไปไดของการใชอาวุธนิว 

เคลียร “ไบเดน” เตรียมชงขับรัสเซียพน    

จี 20 แตจีนไมเอาดวย

รายงานของเอเอฟพีเม� อวันพุธที่ 23 

มีนาคม 2565 กลาววา เมืองมาริอูโปลที่

เปนเมืองทาที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร

ในภาคใตของยูเครนแหงนี้ โดนรัสเซียโจม                                                    

ตีทางอากาศแบบไมเลือกหนามานานหลาย                                                       

สัปดาห ที่โลกตะวันตกระบุวาเปนอาชญา 

กรรมสงคราม และองคกรสิทธิมนุษยชน

ฮิวแมนไรตวอตชกลาววา ชาวเมืองที่ยังตก 

คางตองอยูในสภาพอากาศเยือกแข็งที่เต็ม

ไปดวยศพและอาคารที่โดนทําลาย

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร เซเลนสกี 

ของยูเครน กลาวผานวิดีโอเม� อวันพุธวา มี

พลเรือนมากกวา 7,000 คนหนีออกจาก

เมืองนี้ ไดในชวง 24 ชั่วโมงที่ผานมา แต

กลุมหนึ่งที่อพยพตามเสนทางมนุษยธรรม

ออกจากฝงตะวันตกของเมือง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  7  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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‘มีตติ้งบิ๊กตู’ รนระยะหาง 

สรางระยะประชิดองคาพยพ 

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

นายศุภชัย ใจสมุทร 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย

เจาหนาที่ตํารวจไมไดสนใจเลยวาฝายนิติบัญญัติไดปลด

กัญชาออกจากยาเสพติดแลว แตยังมีการจับกุมและดําเนินคดี

กับประชาชน แสดงถึงความไมเขาใจหรือเจตนาไมเขาใจของ

เจาหนาที่ตํารวจ สะทอนวานี่เปนปญหาขององคกรตํารวจ โดย

เฉพาะผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ ไมนําพานโยบายของฝาย

บริหารและนิติบัญญัติ ปลอยใหผู ใตบังคับบัญชาดําเนินการ

จับกุมและดําเนินคดีกับประชาชน.

โฆษณาขายของทางการเมือง

กลยุทธฉาบฉวยเพ� อชัยชนะ 

ยามองกันไปไกลถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นใน

ชวงตนปตามคาดการณจากคําพูดของแกนนํา

เบอรตนๆ ของรัฐบาลในทํานองที่วาจะมีการยุบ

สภาในชวงปลายป เพราะในศึกสนามเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา กทม.ที่กําลังเกิดขึ้นก็มี

เหตุทางการเมืองลําดับตอไปที่ตองประเมินและวิเคราะห

อยู่ ไม่น้อย เนื่องจากบรรยากาศของการหาเสียง การ

วางกลยุทธของตัวผูวาฯ และพรรคการเมืองที่สงผูสมัคร

สมาชิกสภา กทม. ก็ดุเดือดและน�าสนใจ และเปนเร� องที่ผูมี

สิทธิ์เลือกตั้งจะไดพิจารณาและศึกษาอยางรอบคอบ

เม� อพิจารณาจากโพลทุกสํานักเทคะแนนให นายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครในนามอิสระดวยเหตุผลที่คนกรุง

ตองการนักบริหารซึ่งไมผูกติดกับพรรคการเมือง และไมใช

ขาราชการตํารวจ ทหาร โดยที่คนทั่วไปก็รูวานายชัชชาติ

น่าจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเป็นหลัก ต่อ

ใหผูสมัครจากพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงคนรุนใหมมาลง

สนามดวย แตก็ดูเหมือนจะไมไดหารคะแนนในสวนนี้มาก

เทาไรนัก ขณะที่ผูสมัครจากขั้วตรงขามซึ่งมีฐานเสียงของ

พรรคการเมืองสนับสนุนก็ตองฮึดสูจนกวาจะถึงโคงสุดทาย

สวนผูสมัครผูวาฯ กทม. ในนามประชาธิปตย ที่วาง

กลยุทธการตลาดในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม เปา

หมายชัดในการเขามาแกไขปญหาน้ําทวม ที่ผานมาควง 

ส.ก.ของพรรคลงพื้นที่แทบจะทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 

สํารวจปญหาประตูระบายน้ํา คูคลอง แตภาพจําในชวง

การเปดตัวกลายเปนแผลที่พรอมถูกเปดจากนักหาเสียงฝาย

ตรงขาม บดบังนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาไป

หมด ซึ่งเปนหนาที่ของขุนพลของพรรคทั้งหัวหนาพรรคและ

เลขาธิการพรรค ที่วางกลยุทธอยางไรใหไดรับชัยชนะ 

ทางดานการเปดตัวของพรรคไทยสรางไทย ภายใต

การนําของ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ จากอดีตแกนนํา

พรรคเพ� อไทย ซึ่งมีฐานเสียงในกรุงเทพมหานคร มีการดึง

ผูสมัครที่ยึดฐานที่มั่นในชุมชนหลายเขตออกมาจากพรรค

เดิม สงผลใหเกิดแรงกระเพ� อมในพรรคเพ� อไทยอยูไมนอย 

จึงไม่แปลกที่พรรคเพื่อไทยจะต้องใช้บริการคนตระกูลชิน

วัตรออกโรงสรางความเช� อมั่นในความเปนครอบครัวปองกัน

เลือดไหลไปสูพรรคอ� น การปรากฏตัวของบุตรสาวเจาของ

พรรคที่ในชวงนี้จึงเปนภารกิจเฉพาะหนาในการสงสัญญาณ

วาผูเปนพอยังเอาจริง ไมปลอยใหพรรคสูศึกตามยถากรรม

ในความที่เปนคนในตระกูลชินวัตร ยอมถูกจับจอง

และเปนเปาใหฝายตรงขามทางการเมืองขุดคุย ดังนั้นการจะ

ประกาศตัวเขามาคุมพรรคในชวงนี้จึงเปนการเปดหนามาก

เกินไป กลยุทธที่เลือกใชคือปลุกดีเอ็นเอเดิมในภาคอีสานใน

การประกาศวา พรรคเพ� อไทยตองจัดตั้งรัฐบาลใหได และ

ตองเปนแกนนําจะไดผลักดันนโยบาย และถาจัดตั้งรัฐบาล

ไมได ตอใหนโยบายดีแคไหนก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

พรอมประกาศวาพรรคทํากิจกรรมครอบครัวเพ� อไทย เปน

บานหลังใหญหัวใจเดิม เปนการสรางการมีสวนรวมจึงอยาก

ใหประชาชนสมัครเขามามากๆ เพ� อบรรลุเปาหมายชนะการ

เลือกตั้งแบบแลนดสไลด ฟงแลวเปรียบเหมือนสัญญาใจใน

การดูแลคนในพรรคเปนอยางดี โดยเฉพาะคนที่คิดจะตีจาก

ในศึก กทม.ที่จะเกิดขึ้น 

กวาจะถึงวันเลือกตั้ง ผูสมัครในนามอิสระ และผู

สมัครของพรรคการเมือง รวมไปถึงผูสมัครสมาชิกสภา 

กทม.อีกหลายรอยคนคงเรงประชาสัมพันธ วางกลยุทธใน                                                                  

การยึดครองคะแนนเสียงในแตละเขตให ได โดยเฉพาะ

คะแนนในกลุมคนที่ยังลังเล และยังไมไดตัดสินใจวาจะ

เลือกใคร แตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองใหญและ

มีความสลับซับซอนของปญหา ยึดโยงกับการเมืองระดับ

ชาติ การโฆษณาหาเสียงจึงเปนเร� องของความถูกใจ ไมใช

เร� องความมั่นใจในตัวบุคคลที่เลือกวาจะทําไดอยางที่พูดไว

หรือไม จึงเปนเร� องยากตอการคาดเดา.

อ

ฉพาะเดือนมีนาคม ‘บิ๊กตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นัดดินเนอร

กับพรรครวมรัฐบาลไปแลวถึง 2 ครั้ง 

ครั้งแรก วันที่ 8 มีนาคม ที่สโมสรราชพฤกษ ผูรวมบท

สนทนาบนโตะอาหารคือ หัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค

ขนาดใหญในพรรครวมรัฐบาล จํานวน 4 พรรค ประกอบดวย 

พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตย 

และพรรคชาติไทยพัฒนา  

โดยมี 3 ป. บิ๊กตู, ‘บิ๊กปอม’ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ และ ‘บิ๊ก

ปอก’ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย เปนแกนกลาง

ของโตะ 

ขณะที่ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่สโมสรราชพฤกษเชนเดิม แต

คราวนี้ ‘บิ๊กตู’ เชิญแกนนําพรรครวมรัฐบาลทุกขนาด ตั้งแต

เล็ก กลาง และใหญ รวมรับประทานอาหาร หลังถูกครหาวา 

เชิญแตพรรคขนาดใหญ ไมเห็นความสําคัญของพรรคขนาด

เล็ก 

ขณะเดียวกันยังมีการนัดแนะกันวา การรวมรับประทาน

อาหารในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทุกเดือน โดยพรรครวมรัฐบาลจะ

สลับกันเปนเจาภาพ 

แน�นอนวา ในทางการเมืองการรับประทานอาหารรวม

กันของพรรครวมรัฐบาลเปนเร� องปกติธรรมดา เหมือนที่แกน

นํารัฐบาลหลายคนชี้แจง ไมมีวาระพิเศษอะไร

แตในขอเท็จจริงคือ การจัดงานลักษณะนี้หางเหินไป

นาน กระทั่งกลับมาปดฝุนอีกครั้งในชวงที่การเมืองถึงจังหวะ

คาบลูกคาบดอก โดยเฉพาะสถานการณของ ‘บิ๊กตู’ ในเดือน

พฤษภาคม ที่ฝายคานจะย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจ 

เปนการรับประทานอาหารในชวงที่ความสัมพันธของทั้ง

วงศวาน 3 ป. และทั้งพรรครวมรัฐบาลเปราะบาง มันจึงไมใช

การจัดขึ้นในภาวะปกติ 

แล้วยิ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวัน

ที่ 22 มีนาคมที่ผานมา ปรากฏวา ‘บิ๊กตู’ ประกาศเชิญชวน 

ครม. ส.ส. และ ส.ว. มารวมงานเทศกาลสงกรานต ที่จะมีการ

ตักบาตรในชวงเชา และมีพิธีรดน้ําดําหัวในวันที่ 12 เมษายน 

การรดน้ําดําหัว ‘บิ๊กตู’ ไมใชเร� องใหม เพราะจัดขึ้นเกือบ

ทุกปมาตั้งแตยุคคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพียงแต

ที่ผานมาจัดในวงแคบที่มีแต ครม.และขาราชการเทานั้น ไมได

มีการเชิญ ส.ส. และ ส.ว. มาดวยเหมือนครั้งนี้ 

มันจึงไมอาจปฏิเสธไดวา มันเปนการรับประทานและ

พบปะกันตามปกติ หากแตมันเปนการใช โอกาสพิเศษเพ� อนัด

พบปะกัน 

สิ่งที่เกิดขึ้นไมใชเร� องเลวราย เพราะในฐานะ ส.ส.ในซีก

รัฐบาล ยอมสามารถมารดน้ําดําหัว ‘บิ๊กตู’ ในฐานะหัวหนา

รัฐบาลได หรือแมแตฝายคานเองก็มารวมได เพราะนายกรัฐ 

มนตรีก็เปนผูหลักผูใหญคนหนึ่งในประเทศ 

เพียงแตครั้งนี้มันมีนัยสําคัญทางการเมือง ตรงที่เทียบ

เชิญ ส.ส. และ ส.ว. ใหมารวมกันถึงศูนยกลางบริหารราชการ

แผนดิน ดังที่ไมเคยปรากฏมากอนในยุคของ ‘บิ๊กตู’ 

โดยเฉพาะ ส.ว. ที่ปกติเปนฝายนิติบัญญัติ ซึ่งทํางาน

คนละสวนกับฝายบริหารชัดเจน จะมีเสนแบงพอสมควรกับ

รัฐบาล  

แตแน�นอนตางรูกันวา ส.ว. 250 คนเหลานี้ ลวนเกิดจาก

บอเดียวกันนั่นคือ ‘บิ๊กตู’ ในเวอรชั่นหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ (คสช.) ดังนั้นจึงมีความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน

ทางใดทางหนึ่งอยูแลว  

พูดงายๆ คือ ส.ว. ไมใชคนไกลของพี่นอง 3 ป. แตเปน

องคาพยพเดียวกันมาตลอด แทบจะเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล

ไปแลว  

หากแตที่ผานมาตางคนตางทําหนาที่ ไมคอยเจอหนา

กัน มันจึงมีระยะหางเกิดขึ้น แลวก็มีคนใชระยะหางตรงนี้

ระหวาง ‘บิ๊กตู’ กับ ส.ว. มาใชประโยชนทางการเมือง 

 ตรงกันขาม กลายเปน ‘บิ๊กปอม’ ที่เปนคนที่คอนขางจะ

ใกลชิดกับ ส.ส. รวมไปถึง ส.ว. มากกวา หลังๆ แทบจะเปนคน

กดปุมสัญญาณทั้ง 2 สภาดวยซ้ํา  

และจุดออนของ ‘บิ๊กตู’ ในชวงที่ผานมาคือ ความหาง

เหินกับคน 2 กลุมนี้      

การเชื้อเชิญมารดน้ําดําหัวกันที่ทําเนียบรัฐบาล จึง

เหมือนเปนการรนระยะหางใหสั้นลง โดยใชความถี่เปนการ

สรางระยะประชิดใหมากขึ้น 

โดยเฉพาะสถานการณตอนนี้ที่มีวาระหลักๆ สําคัญ 2   

เร� องรออยู นั่นคือ การลงมติราง พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ และการอภิปรายไมไววางใจใน

เดือนพฤษภาคม 

แมอาจดูชาไปที่มาคิดทําอะไรแบบนี้ตอนปลายเทอม 

หากแตมันไมชาเสียทีเดียว เพราะเปนชวงกอนถึงเวลา ‘หนา

สิ่วหนาขวาน’ ของรัฐบาล 

หากตองการบริหารไปจบครบเทอมก็ไมสามารถละทิ้ง

องคาพยพเหลานี้ ไดเลย เพราะจําเปนตองอาศัยกลไกเหลานี้

พยุง 

มันเลยยุคที่จะอยูกันแบบ ‘ผูบังคับบัญชา-ผู ใตบังคับ

บัญชา’ เหมือนตอน คสช. ตอนนี้ตองใชวิธีพึ่งพาอาศัยกัน 

ที่สําคัญ ตองทําใหทุกอยางอยู ในสายตา ไมมีอะไร

เล็ดลอดจนโดนแทงขางหลังอีก. 

เ

การเมืองไทยที่ยังคงมืดๆ มัวๆ อยูเชนเดิม
อมมมม...ทาทางคุณนองอุงอิ๊ง ทานน�าจะเอาจริง!!! 

สําหรับการโดดขึ้นเวที วัดชวงชก วัดน้ําหนักหมัด กับ

ใครตอใครในฐานะนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้ง

ใหม ซึ่งคงไมเลยไปจากปหนาอยูแลวแน�ๆ เพราะการพรอมจะ

ประกาศตัวเปน หัวหนาครอบครัว ของพรรคการเมืองอันดับ 1 

อยางพรรค เผาไทย นั้น ก็คงไมตางไปจากการจองตําแหน�งวาที่

นายกรัฐมนตรีเอาไวกอนลวงหนา...นั่นแล...

แตครั้นจะเอาคุณนอง อุงอิ๊ง ไปเปรียบมวย ไปวัดชวงชก 

ไปคํานวณน้ําหนักแบบปอนดตอปอนด กับนายกรัฐมนตรีคน

ปจจุบัน อยางทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา คงไมน�าจะเหมาะ

ไปดวยประการทั้งพวง เพราะบุคลิกลักษณะ ของคุณนอง อุงอิ๊ง 

นั้น เธอยังสาว ยังแส แมจะผานการมีลูก-มีเตามามั่งแลว แตก็

ยังเตงตึง อูมฟูม เทียบไมไดเอาเลยกับทานนายกฯ บิ๊กตู ที่ออก

จะยับยน ยับยูยี่ อายุ-อานามหางจากกันไมรูจะกี่สิบตอกี่สิบป 

แถมหลังๆ นี้...ยังออกจะ รีดไมเรียบ ซะอีกตางหาก เพราะคอน

ขางจะยับเยิน ยับยุย อันเน� องมาจากการ อยูยาวววว ประมาณ

กวา 7 ป หรือเกือบจะ 8 ป เขาไปแลว แคเฉพาะประคองตัว

รอดตอไปใหครบเทอม ก็ยอมเปนอะไรที่ยุงฉิบหาย ยุงตายหะ 

พอสมควรแลว...

คือถาจะวากันถึงลําหัก-ลําโคน...อาจตองเอาไปวัด เอาไป

เปรียบ กับประเภทคุณนอง พิธา มัวเกลีย หรือ เมียกลัว แหง

พรรคกาวสะเปะสะปะ หรือพรรคกาวไกล อะไรไปโน�น เพราะ

โดยอายุ-อานาม โดยความสดใส เตงตึง คงไมถึงกับผิดแผก

แตกตางไปจากกันและกันมากมายซักเทาไหร แถมดวยความ

พยายามแสดงตัวในฐานะคนหนุม คนรุนใหม โอกาสที่พรรค

พรรคนี้จะกวาดคะแนนเสียง คะแนนนิยม จากบรรดาพวก 

กิ้งกา หรือพวก กะปอม ทั้งหลาย จนอาจไลหลังตามหายใจรด

ตนคอพรรค เผาไทย มาติดๆ ก็ใชวาจะเปนไปไมไดเอาเลย อีก

ทั้งโดยความกลาหาญ กลาสู กลาเอาชนะ ก็ใชวาจะนอยๆ ซะ

เม� อไหร ไมใชแตเฉพาะ มัวเกลีย แตเพียงเทานั้น กระทั่งผูนํา

โลก ผูนํามหาอํานาจ อยาง ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ก็เคยถูก 

ขู กลางอากาศ มาแลวเห็นๆ...

การเปรียบมวย เปรียบชวงชก ระหวางคุณนอง พิธา กับคุณ

นอง อุงอิ๊ง จึงออกจะเหมาะกวา สอดคลองกับวัย กับอายุ-อานาม 

หรือกับศิลปะ ลีลา ฝมือความสามารถของบรรดา คนรุนใหม ได

มากกวา ที่จะเอาไปเปรียบ ไปเทียบ กับมวยแก มวยชรา ประเภท 

บิ๊กตู, บิ๊กปอม และ บิ๊กปอก ที่ลวนแต “รีดไมเรียบ” ไปดวยกันทั้ง

สิ้น ยิ่งประเภท บิ๊กปอม ดวยแลว แคจะเดิน จะเหิน ก็แทบจะไป

ไมไหว ถาไมมีใครคอยใหเกาะ ใหแกะ อยูขางๆ แตสําหรับมวยที่

อาจจะเหี่ยวๆ ลงไปมั่งแลวอยางคุณเจ สุดาหน�อย ก็ยังคงมิอาจ

ประมาทได แมจะซูบๆ โทรมๆ ลงไปตามวัย ตามสังขาร แตก็ยัง

ฟตปง ฟตปง อยูตามสมควร ชนิดถึงขั้น ยายเปากระเดาหมอ (กิน

ขนมจีน) ก็ยังเคยมาแลว การแยกตัว แยกวง ออกมาเปนอิสระ

เสรีจากพรรค เผาไทย เพ� อที่จะรับมือกับการเลือกตั้งครั้งใหม หรือ

แมแตเลือกผูวาฯ กทม.คราวนี้ก็เถอะ ยอมแสดงใหเห็นถึงความเอา

จริง เอาจัง และ เอาแน� อยางมิอาจปฏิเสธไดเลย...

สวนบรรดาพรรคฝายรัฐบาล หรือฝายที่ เอาบิ๊กตู มาโดย

ตลอด...คงตองยอมรับวา สําหรับการเลือกตั้งครั้งใหมที่กําลังจะมา

ถึงนั้น ก็ออกจะลดความน�ากลัว น�าเกรง ลงไปมิใชนอย ไมวาจะ

เปนพรรคแกนนําอยาง พปชร. หรือ พลังประชารัฐ ที่แตกกระ

ฉาน ซานเซ็น จนแทบไมรูไผ-เปน-ไผ ใคร-เปน-ใคร เอาเลยในทุก

วันนี้ มีทั้งแยกวงออกไปอยูกับ แรมโบ-แรมบา หรือหลุดออกเปน

ยวงๆ ไปอยูกับ ผูกองแปง โดยจะยัง เอาบิ๊กตู หรือไม อยางไร ก็ยัง

ไมแน� มีทั้งแตกกระจายไปปกหลักอยูกับพวก สี่กุมาร ที่น�าจะ เอา

สมคิด มากกวาคิดจะ เอาบิ๊กตู อีกตอไป แถมในชวงปลายๆ หลัง

จากนี้ ชวงยุบสภาฯ หรือชวงครบเทอม ก็แลวแต ยังอาจหลุดออก

มาอีกเปนกระบิๆ ไมวาจะเปนประเภท เรียงหิน หรือประเภท ซีที

อื
เอ็กซ ฯลฯ ก็แลวแต โดยตบะ บารมี โดยสงา ราศี จึงแทบไมได

ถือเปน มวยแมเหล็ก ใดๆ อีกตอไป...

สวน ประชาธิกัด นั้น...ยังคงเลือดไหลไมหยุด โอกาสที่

คุณพี่ อูดดา-จุรินทร ผูยังคงเพียรพยายามรักษาความเตงตึง

จนนวลผองเสนาณรงค ไปทั้งใบหนา จะผงาดขึ้นเปน นายก

รัฐมนตรีแหงสุโขทัยธรรมาธิราช คงน�าจะยากเอามากๆ ที่ออก

จะมีลําหัก-ลําโคน กวาใครเขาเพ� อน คงหนีไมพนไปจากพรรค 

เสี่ยหนู ภายใตการอุปถัมภ ค้ําชู ของสมาชิกในครอบครัวอยาง

คุณนา เนวิน เขานั่นแหละ ที่พอจะมีแรง แซงโคง อยูมั่งตาม

สมควร แตก็ดวยเหตุเพราะอุปนิสัยและวาสนา ที่พรอมจะพลิก

ซาย-พลิกขวา พลิกไป-พลิกมาไดทุกเม� อ เพ� อใหมีโอกาสไดเปน

รัฐบาลเทานั้นเอง ก็เลยยังไมถึงกับขึ้นชั้น ขึ้นแทน พอที่จะเอา

มาเปรียบมวย มาวัดชวงชก ในฐานะวาที่นายกรัฐมนตรีคนใหม

ไดถนัดๆ ซักเทาไหร...

สวนที่แตกออกไปเปนพรรคกลา พรรคไทยภักดีของ คุณ

หมอวรงค ฯลฯ หรืออะไรตอมิอะไรตางๆ นั้น ก็คงไมตางไปจาก

ดอกไมหลายหลากสี ที่เอาไว แซมแจกัน กันไปตามสภาพ โดย

สีสัน บรรยากาศ ของการเลือกตั้งครั้งใหม จึงมี จุดเดน หรือ จุด

ที่น�าสนใจ อยูที่ความเอาจริง-เอาจัง และ เอาแน� ของคุณนอง  

อุงอิ๊ง เธอนั่นแหละ วาจะสามารถฝาดานแตละดาน ไปจนถึง

จุดที่ตั้งเปา ตั้งวัตถุประสงค เอาไวไดหรือไม อยางไร โดยเฉพาะ

ความเพียรพยายามที่จะ หามพอกลับบาน ใหจงได!!! โดยถา

ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคของเธอจริงๆ 

แลว ไมวาเธอจะเปนคนรุนใหม เปนสาวเปนแส หรือเปนอะไร

ที่ยังคงสดใสและเตงตึงก็ตาม แตโอกาสที่ การเมืองไทย อาจมี

อันตองหวนคืน ยอนกลับไปสูอดีต ไปสูชวง ทศวรรษแหงความ

มืดมน กันอีกครั้ง อีกครา ยอมมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก George Santayana... 

“Those who cannot remember the past are condemned 

to repeat it.- ผู ใดที่ ไมจดจําอดีต...ผูนั้นมีกรรมจําตองยอน

รอยอดีต...”
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3บทความ-ในประเทศ

กชิงพ่อเมืองหลวง สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 

22 พ.ค.นี้คงจะต่อสู้กันสนุก ผู้สมัครมีทั้งที่ประกาศตัว

ออกมาแล้ว และกำาลังจะประกาศเปิดตัวในอีกไม่กี่วัน

ข้างหน้านี้ มีการแบ่งสาย แยกขั้วออกเป็นปีกประชาธิปไตย  

กับฝ่ายที่สนับสนุนผู้มีอำานาจในปัจจุบัน และฝ่ายที่อิสระไม่มี

หลังพิงเป็นกลุ่มใด  

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ, นายวิโรจน์  

ลักขณาอดิศร จากพรรคก้าวไกล, น.ต.ศิธา ทิวารี จาก 

พรรคไทยสร้างไทย vs นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จาก

พรรคประชาธิปัตย์, นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ, 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระ  

รอบนี้ยังมีผู้สมัครที่น่าจับตามองอีก ไม่ว่าจะเป็น รสนา 

โตสิตระกูล และ อุเทน ชาติภิญโญ ที่ต่างมาในนามอิสระ โดย

เฉพาะรายหลังประกาศเปิดตัวไป

ก่อนใครเพื่อน  บ้างช่วงเวลาอาจ

ห่างหายไปบ้าง แต่ไม่ได้หายไปไหน 

ไปซุ่มเก็บข้อมูลทำานโยบาย เตรียม

ความพร้อม ที่เจ้าตัวเตรียมจะเปิด

ออกมาในเร็ววัน ไม่ว่าจะเป็น  

“เรื่องการศึกษา มีโรงเรียน

อินเตอร์ 3 ภาษาในทุกเขต เขต

ละ 1 แห่ง การแก้ปัญหาน้ำาระบาย

ช้า น้ำาท่วมขัง  โดยปรับช่องทาง

รับน้ำาใหม่ เพื่อการระบายน้ำาลงท่อได้รวดเร็ว จากแนวตั้งเป็น

แนวระนาบกับถนน

แก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดและมักเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการ 

ปิดจุดกลับรถกลางเกาะถนน และห้ามเลี้ยวขวา ในถนนเกือบ

ทุกสาย ยกเว้นจุดที่จำาเป็นจริงๆ ที่ต้องเลี้ยว และเลี้ยวซ้ายต้อง

ผ่านตลอดทุกแยก รวมถึงปรับเวลา/จุดบนถนนที่ให้จอดรถใหม่ 

และกำาหนดจุดใหม่ให้เหมาะสมกับถนนและร้านค้า 

การเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล จะจัดการขยะและเผาทำาลาย 

แบบเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ที่ผมไปดูงานมา ลดจำานวน

คนกวาดถนนลง 70% เพื่อเอางบประมาณส่วนนี้ ไปทำา

โรงเรียนอินเตอร์ 

ข้าราชการ กทม.ต้องรับเข้าบรรจุยาก แต่ต้องให้ออก

ง่าย แก้การทุจริตอย่างจริงจัง ด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จาก

วันบรรจุจนเกษียณ และต้องยื่นต่อไปอีก 5 ปี” 

เป็นเพียงนโยบายบางส่วนที่เตรียมเปิดออกมาแข่ง

กับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนอื่น เสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้

ชาว กทม. 

ม้าไม้ 

เตรียมนโยบาย

ศึ

คาด2สัปดาห์สรุปสำานวนคดี‘แตงโม’ 

อุเทน ชาติภิญโญ

ป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ที่กลุ่มชาวนาและเกษตรกรปัก

หลักชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลอยู่ริมถนน

ในกรุงเทพฯ ข้อเรียกร้องประการแรกของกลุ่มชาวนา

คือ ขอให้มีการชะลอการบังคับคดีและยึดทรัพย์ขายทอดตลาด 

สะท้อนให้เห็นว่าการถูกบังคับคดีและการขายทอดตลาดกำาลังเป็น

ปัญหาสำาคัญของชาวนาและเกษตรกรไทย

ตัวเลขจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)  ระบุว่า

กลุ่มชาวนาและเกษตรกรที่กองทุนฯ ตั้งเป้าว่าจะให้การช่วยเหลือ

ในปีงบประมาณ 2565 จำานวน 3,425  รายนั้น เป็นเกษตรกรที่

กำาลังถูกบังคับคดีถึง 1,966  ราย มูลหนี้รวมประมาณ 715 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ  57.40 ของมูลหนี้ทั้งหมดที่กองทุนฯ ตั้ง

เป้าซื้อในปีงบประมาณนี้ นี่เป็นเพียงตัวเลขของเกษตรกรที่อยู่ใน

สารบบที่จะได้รับความช่วยเหลือในปีนี้ มีเกษตรกรอีกจำานวนมากที่

กำาลังเผชิญหน้ากับการถูกบังคับคดี แต่ยังไม่ได้อยู่ในโควตาการได้

รับความช่วยเหลือในปีนี้ หรือแย่กว่านั้นคือไม่ได้อยู่ในสารบบของ

กองทุนฯ เลย 

นอกจากกลุ่มเกษตรกรที่ถูกฟ้องบังคับคดีแล้ว ยังมีเกษตรกร

ลูกหนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ศาลมีคำาพิพากษาออกมาแล้ว และอยู่ในข่าย

ที่ไม่สามารถชำาระหนี้ตามคำาพิพากษาได้ ซึ่งอีกไม่นานก็จะถูกเจ้า

หนี้ร้องต่อศาลขอให้มีการบังคับคดี โดยเฉพาะช่วง 1-2 ปีมานี้ที่มี

การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำานวนเกษตรกรที่หนี้อยู่ในสถานะ

ของการถูกบังคับคดีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่ไม่อยู่ใน

สารบบของกองทุนฟื้นฟูฯ นี่คือเหตุผลว่า ทำาไมเมื่อคณะรัฐมนตรี

โดยทั่วไปราคาขายจะต่ำากว่าราคาท้องตลาด 

โดยเฉพาะการขายทรัพย์ในครั้งหลังราคา

จะต่ำามาก  

ทั้งนี้ การขายทอดตลาดใน

กระบวนการบังคับคดีส่วนใหญ่กำาหนดการ

ขายที่ 6 ครั้ง ราคาเริ่มต้นของการขายครั้ง

แรกกำาหนดโดยคณะกรรมการกำาหนดราคา

ของกรมบังคับคดีเอง ซึ่งมักอยู่ที่ประมาณ 

70-80% ของราคาท้องตลาด หากครั้งแรก

ขายไม่ได้ การขายทอดตลาดในครั้งที่ 2 

ราคาเริ่มต้นจะลดลงไปอีก 10% หากมีการ

ขายครั้งที่ 3 และ 4 ราคาก็จะลดลงจาก

ราคาเริ่มต้นครั้งแรกครั้งละ 10% ราคา

ที่ดินที่ถูกบังคับคดีจึงต่ำากว่าราคาที่ควรขาย

ได้จริงอย่างมาก หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่เข้า

ร่วมเสนอราคามีเพียงเจ้าหนี้ หรือนักลงทุน

ที่เข้าใจกระบวนการขายทอดตลาด ที่มักรอซื้อในการขายทอด

ตลาดครั้งหลังๆ เพื่อให้ได้ราคาต่ำาสุด หากราคาขายไม่เพียงพอ

แก่การชำาระหนี้ เจ้าหนี้สามารถร้องขอต่อศาลให้ยึดทรัพย์อื่นของ

เกษตรกรลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดอีก จนกว่าจะ

ได้รับการชำาระหนี้ตามที่ศาลสั่ง 

การถูกบังคับคดีไม่เพียงเป็นการบีบให้เกษตรกรต้องขาย

ที่ดินในราคาถูกที่เป็นปัญหาเชิงปัจเจก การบังคับคดีหนี้เกษตรกร

ยังส่งผลต่อภาคการเกษตรของประเทศในภาพรวม เพราะทำาให้

เกิดการสูญเสียที่ดินทำากินของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีข้อมูลจาก

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานลักษณะการถือครองที่ดิน

ทางการเกษตรในปี 2562 ว่ามีที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งประเทศรวม  

149,252,451 ไร่ เป็นที่ดินของตนเอง 41,713,855 ไร่ (ลดลงจาก

ปี 2556 ที่มีอยู่  71.64 ล้านไร่) เป็นที่ดินเช่าผู้อื่น 29,226,840 ไร่  

และทำาฟรีโดยไม่เสียค่าเช่า (บนที่ดินของผู้อื่นรวมทั้งที่ดินของรัฐ) 

47,618,619 ไร่ ในขณะที่มีที่ดินเพื่อการเกษตรอยู่ระหว่างจำานอง/

ขายฝาก 30,630,138 ไร่  ขณะเดียวกันข้อมูลจากกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ระบุว่าจากจำานวน

สมาชิกทั้งหมดของกองทุนฯ ประมาณ 5.67 ล้านคน มีเกษตรกร

ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ 5.16 แสนคน คิดเป็น  7.76% เป็นหนี้เร่งด่วน 

(NPL ขึ้นไป) 1.8 แสนคน  

ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการบังคับคดีกลายเป็น 

กระบวนการเร่งให้ชาวนาและเกษตรกรรายย่อยสูญเสียที่ดินทำา

กินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตและต้นทุนที่สำาคัญในชีวิต และ

ระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของสังคม

ด้วย ดังนั้นการตอบรับข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม

ชาวนาและเกษตรกรเรื่องการชะลอการบังคับคดี จึงไม่เพียงช่วย

บรรเทาปัญหาหนี้สินเกษตรกร หากยังช่วยรักษาที่ดินภาคเกษตร

ไว้ในมือเกษตรกรรายย่อย.

เพ็ญนภา หงษ์ทอง

มูลนิธิชีวิตไท

 

อนุมัติงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูฯ 2 พันล้านบาทแล้ว เกษตรกร

กลุ่มนี้ยังไม่กลับบ้าน เพราะข้อเรียกร้องพวกเขาคือการขอให้ชะลอ

การบังคับคดีไว้ก่อนยังไม่ได้รับการตอบสนอง 

การบังคับคดีเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ที่มุ่งให้

ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ ที่ไม่ได้รับการชำาระหนี้จากลูกหนี้ตามคำา

พิพากษา แต่ในขณะที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้เจ้าหนี้ กลับกลาย

เป็นการบีบบังคับให้เกษตรกรต้องขายที่ดินในราคาถูก เนื่องจาก

ในการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบการขายทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี 

เ

ส่วนกรณีที่แม่ของแตงโม

อยากให้กระติก, แซน และจ๊อบ

เข้าเครื่องจับเท็จ อยู่ระหว่างการ

หารือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจเตรียม

คำาถามสำาหรับเข้าเครื่องจับเท็จ

ไว้แล้ว ทั้งนี้หากพยานหลักฐาน

เราเพียงพอก็ไม่จำาเป็นต้องใช้

ก็ได้ สำาหรับประเด็นผ้าคลุมสี

ขาวยืนยันว่ายังไม่พบตั้งแต่วัน

เกิดเหตุ และไม่มีผลต่อรูปคดี 

เนื่องจากว่าพยานหลักฐานอื่นก็

มีครบเพียงพอ

ที่ สภ.เมืองนนทบุรี นาย

วินิต ตรีปัญญา หรือลุงนิด 

อายุ 53 ปี คนหาปลาที่อยู่ใน

คลิปวงจรปิดที่นายมงคลกิตติ์  

สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรี

วิไลย์ ระบุว่าพบร่างแตงโมที่

ยังมีชีวิตลอยคอขอความช่วย

เหลือ โดยนายวินิตระบุว่า หลัง

มีข่าวปรากฏออกไปมีคนเข้ามา

ต่อว่าตนทำาไมไม่ช่วย แถมยัง

พายเรือหนี มันก็เสียความรู้สึก 

ส่วนจะแจ้งความดำาเนินคดีกับ 

ส.ส.เต้ที่ทำาให้ครอบครัวเสียหาย

หรือไม่ต้องขอปรึกษากับญาติ

ก่อน สิ่งที่ ส.ส.เต้นำามาเปิดเผย

ตนเองได้รับผลกระทบ ถูกตรา

หน้าเป็นคนไม่ดี  แต่มันไม่ใช่

อย่างนั้น ถ้าเจอ ส.ส.เต้ก็อยาก

จะบอกว่าสิ่งที่ เห็นนั้นไม่ ใช่

แตงโม แต่มันคือขอนไม้

ต่อมานายมงคลกิตติ์เดิน

ทางมาที่ สภ.เมืองนนทบุรี  เพื่อ

นำาหลักฐานที่เป็นคลิปยาว 25 

นาที ที่ระบุว่าพบร่างแตงโม

พยายามลอยเข้าฝั่งมามอบให้

ตำารวจ เพราะพนักงานสอบสวน

ยังไม่มีคลิปชุดนี้ นำาไปตรวจสอบ

เผื่อจะมีประโยชน์ต่อรูปคดีได้

บ้าง.

รัชดาภิเษก • เมื่อวันพุธ ท่ีศาล

อาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัด

ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณี น.ส.ชลธิ

ชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด ว่าท่ีผู้

สมัคร ส.ส. เขต 3 ปทุมธานี พรรค

ก้าวไกล จำาเลยคดีหมายเลขดำา อ.

595/2565 ได้ให้ข่าวและโพสต์

ข้อความเก่ียวกับการประกันตัว 

ซ่ึงอาจไม่ถูกต้องท้ังหมดหรืออาจ

บิดเบือนจากข้อเท็จจริง จึงเป็น

เหตุให้ศาลเรียกไต่สวนในวัน

น้ี โดยมีตัวแทนกลุ่มทูตเข้าร่วม

สังเกตการณ์ด้วย 

ศาลได้สอบถามจำาเลย

และทนายจำาเลยแล้ว แถลง

รับว่าหลังจากท่ีได้รับการปล่อย

ช่ัวคราวและได้ทราบเงื่อนไขท่ี

ศาลกำาหนดไว้ทุกประการแล้ว 

แต่จำาเลยไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข

บางข้อท่ีศาลกำาหนดไว้ โดยใน

ส่วนท่ีจำาเลยกับตัวแทนพรรค

ก้าวไกลได้แถลงข่าวเมื่อวันท่ี 22 

มี.ค.65 น้ัน ศาลได้ให้จำาเลยและ

ทนายจำาเลยฟังข้อความท่ีแถลง

แล้ว ศาลได้แจ้งว่าตามท่ีจำาเลย

ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและ

แถลงข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ในสำานวน ซ่ึงจำาเลยและทนาย

จำาเลยก็รับว่าได้แถลงข่าวและให้

ข้อมูลผิดพลาดเก่ียวกับเงื่อนไข

ในการออกนอกเคหสถาน และ

คำาส่ังห้ามจำาเลยกระทำาความผิด

ซ้ำา  พร้อมกันน้ียังแถลงรับว่า

เงื่อนไขในการติดอุปกรณ์กำาไล

อีเอ็มเป็นไปตามคำาขอของนาย

ประกันท่ีขอให้ศาลใช้ดุลยพินิจ

ในการปล่อยตัวจำาเลย โดยจำาเลย

รับว่าจะไปดำาเนินการแถลงข่าว

เก่ียวกับข้อผิดพลาดภายใน 3 วัน

นับจากวันน้ี  และทนายความจะ

ทำาคำาแถลงมายื่นต่อศาลภายใน 

15 วัน นับจากวันน้ี โดยศาล

กำาหนดนัดพร้อมเพื่อติดตามผล

ตามท่ีจำาเลยได้แถลงอีกคร้ังใน

วันท่ี 19 เม.ย.น้ี เวลา 13.30 น.

ร่อนหนังสือ‘กมธ.ตร.’

เคลียร์จับกัญชา1ต้น!
บึงกาฬ •  เมื่อวันพุธ ท่ีถนนข้าว 

เม่าริมโขง อำาเภอเมืองบึงกาฬ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารกระทรวง คณะผู้

บริหารฝ่ายปกครอง และส่วนท้อง

ถ่ิน  บุคลากรด้านการสาธารณสุข 

อสม. และประชาชน มาร่วมงาน

ประชุมวิชาการกัญชาทางการ

แพทย์ เขตสุขภาพท่ี 8  (จังหวัด

อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, 

หนองคาย, หนองบัวลำาภู และ

บึงกาฬ) 

โดยนายอนุทินกล่าวว่า 

หลังจาก 120 วันท่ีกัญชาจะพ้น

จากการเป็นยาเสพติด ประชาชน

ท่ีต้องการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน

ไม่ต้องขออนุญาตแบบแต่ก่อน 

เปล่ียนเป็นมา จดแจ้งให้รัฐทราบ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อ

เราได้ทำาตามความประสงค์ของ

ประชาชน คือเอาต้นกัญชาออก

จากยาเสพติดแล้ว ก็ขอให้ท่านได้

ใช้ประโยชน์ในทางท่ีถูกต้อง ขณะ

น้ียังปลูกเลยไม่ได้  หากจะปลูก

ต้องรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ทุก

อย่างจะง่ายข้ึนเมื่อผ่านพ้น 120 

วัน ท่ีประกาศปลดกัญชาออกจาก

ยาเสพติด และได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาซ่ึงจะตรงกับช่วง

เดือนมิถุนายนปีน้ีพอดี  

ท่ีรัฐสภา นายศุภชัย ใจ

สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีท่ียายวัย 

70 ปีถูกตำารวจจับกุมจากการปลูก

กัญชา 1 ต้น ท่ี จ.ขอนแก่นว่า 

แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ไม่ให้ความสนใจ หรือไม่ให้ความ

สำาคัญต่อกฎหมายท่ีมีการปลด

ล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเมื่อ

วันท่ี 9 ธ.ค.64 และตอนน้ีมีการ

ร้องเรียนมายังพรรคภูมิใจไทย

มากกว่า 100 คดีจากท่ัวประเทศ 

หมายความว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ไม่ได้สนใจเลยว่าฝ่ายนิติบัญญัติ

ได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพ

ติดแล้ว เพราะยังมีการจับกุม

และดำาเนินคดีกับประชาชน 

แสดงถึงความไม่เข้าใจหรือ

เจตนาไม่เข้าใจของเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ สะท้อนว่าน่ีเป็นปัญหา

ขององค์กรตำารวจ โดยเฉพาะ

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

ท่ีไม่นำาพาต่อนโยบายของฝ่าย

บริหารและนิติบัญญัติ ปล่อยให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาดำาเนินการจับกุม

และดำาเนินคดีกับประชาชน

นยศุภชัยระบุด้วยว่า ตน

จะทำาหนังสือถึงคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) การตำารวจ สภาผู้แทน

ราษฎร และคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้

แทนราษฎร ให้เชิญผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ และอัยการ

สูงสุด มาช้ีแจงเร่ืองดังกล่าว 

นอกจากน้ีหลังเปิดสมัยประชุม

สภา  พรรคภูมิใจไทยจะเสนอ

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ท่ีอยู่ใน

วาระการพิจารณาของสภาผู้แทน

ราษฎรข้ึนมาเป็นวาระด่วน  เพื่อ

ให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณา

โดยเร็วด้วย.

‘ลูกเกด’ยอมรับให้ข้อมูลผิดพลาด

เมื่อวันพุธ ที่ สภ.เมือง 

นนทบุรี นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ 

หรือไฮโซปอ และนายไพบูลย์ 

ตรีกาญจนานันท์ หรือโรเบิร์ต ที่

อยู่ระหว่างบวชพราหมณ์ ได้เดิน

ทางเข้ารายงานตัวต่อพนักงาน

สอบสวนตามกำาหนดเงื่อนไข

การประกันตัวหลังครบกำาหนด 

คือ 1.ต้องมารายงานตัวทุก 5 วัน 

2.ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ 

3.ต้องแจ้งที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  

หลังตกเป็นผู้ต้องหา “ฝ่าฝืนใช้

เรือที่มิได้รับอนุญาต, ใช้เรือหรือ

ที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว 

หรือผิดไปจากเขตหรือตำาบล, 

กระทำาการโดยประมาทและ

การกระทำานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย” ที่ล่องเรือสปีด

โบตไปตามแม่น้ำาเจ้าพระยา เป็น

เหตุให้ดาราสาวแตงโม-นิดา พัช

ระวีรพงษ์ เสียชีวิตกลางดึกวันที่ 

24 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยท้ังสองคนเดินทางมา

ด้วยรถกระบะของวัดท่าไม้  เมื่อ

มาถึงได้เข้าพบพนักงานสอบสวน

ทันที โดยสวมชุดสีขาวท้ังชุด แต่

ยังไม่ยอมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

แต่อย่างใด ใช้เวลาประมาณ 15 

นาที ก่อนจะเดินทางกลับโดยมี

รถยนต์ส่วนตัวมารับ

ส่วนความคืบหน้าทาง

คดี พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร 

นนทบุรี • “ปอ-โรเบิร์ต” นุ่งขาวเข้ารายงานตัว ขณะที่ตำารวจเผย

สอบปากคำาไปแล้ว 115 ปาก เชื่อแตงโมหายไประหว่างเรือกำาลัง

แล่น พร้อมระบุหากหลักฐานเพียงพอไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จ 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ลงพื้นที่ ม.1  ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 

1 (ผบช.ภ.1) เปิดเผยว่า สอบ

ปากคำาไปแล้ว 115 ปาก โดย

เมื่อวานน้ี (22 มี.ค.) ได้จำาลอง

เหตุการณ์โดยนำาเรือลำาจริงมา

แล่นด้วยความเร็วท่ี 8  นอต เพื่อ

ประกอบในสำานวนคดี คำานวณ

จากความเร็ว การเอียงของหัว

เรือ จำานวนคน ตำาแหน่งคนยืน ให้

ใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุ จากการ

จำาลองเหตุการณ์ทำาให้เจ้าหน้าท่ี

เชื่อว่า แตงโมหายไประหว่างเรือ

กำาลังแล่น อย่างไรก็ตามขณะน้ี

ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ร่วม

กระทำาความผิดเพ่ิมเติม เพราะ

อยู่ในระหว่างการสอบสวนและ

รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์  โดย

คาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์จะเข้าสู่

กระบวนการสรุปสำานวนคดี 

การบังคับคดี กระบวนการยุติธรรม

ที่ทำาให้เกษตรกรต้องขายที่ดินในราคาถูก

การบังคับคดีเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ท่ีมุ่งให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้ี ท่ีไม่ได้รับการชำาระหน้ีจาก

ลูกหน้ีตามคำาพิพากษา แต่ในขณะท่ีมุ่งสร้างความเป็นธรรมให้เจ้าหน้ี กลับกลายเป็นการบีบบังคับให้เกษตรกร

ต้องขายท่ีดินในราคาถูก เนื่องจากในการขายทอดตลาด ซ่ึงเป็นรูปแบบการขายทรัพย์ท่ีถูกบังคับคดี โดย

ท่ัวไปราคาขายจะต่ำากว่าราคาท้องตลาด โดยเฉพาะการขายทรัพย์ในคร้ังหลังราคาจะต่ำามาก



ยางแรกตองแจงตอเจาหนาท่ีตํารวจ หรือพนักงานฝายปก 

ครองใหทราบเหตุ การตายโดยอุบัติเหตุ เพ� อใหเจาหนาที่

เขามาตรวจสอบ โดยการชันสูตรพลิกศพ หากไมสามารถ

หาศพได พนักงานสอบสวนก็จะหาพยานหลักฐานในที่เกิด

เหตุ และทําสํานวนชันสูตรศพ เพ� อใหผูมีหนาที่หรือญาติไปดําเนิน

การออกใบมรณบัตร เพ� อจัดการทรัพยสินของผูตายตอไป 

มีผูสอบถามมา…เร� องนี้พนักงานสอบสวนก็ตองสอบสวนให

ไดวามีการเสียชีวิตจริงๆ……แตไมสามารถหาศพได ดวยสถานที่

เกิดเหตุ หรือเหตุอ� นๆ เพ� อใหไดความจริงวาเสียชีวิตแทจริง โดย                                                                                

ทําเปนบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพ และญาติหรือผู

มีหนาที่ตามกฎหมายก็ดําเนินการขอออกใบมรณบัตรตอไป พนัก 

งานสอบสวนจะตองทําสํานวนสงพนักงานอัยการ ใหพนักงานอัย 

การทําคํารองย� นตอศาลแหงทองที่ที่พบศพหรือศพนั้นอยู เพ� อให

ศาลทําการไตสวน และสั่งวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเม� อไหร

และพฤติการณแหงการตาย

มาตรา 148 เม� อปรากฏแน�ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา

บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบ 

คุมของเจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการ

ประหารชีวิตตามกฎหมาย

การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ

(1) ฆาตัวตาย

(2) ถูกผูอ� นทําใหตาย

(3) ถูกสัตวทํารายตาย

(4) ตายโดยอุบัติเหตุ

(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

มาตรา 149 ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ใหเปน

หนาที่ของสามี ภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รู

เร� องการตายเชนนั้นจัดการ ดังตอไปนี้

(1) เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได

(2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็ว

ที่สุด

หนาที่ดังกลาวในวรรคตนนั้นมีตลอดถึงผูอ� น ซึ่งไดพบศพใน

ที่ซึ่งไมมีสามีภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือผูปกครองของผูตายอยูใน

ที่นั้นดวย

ผูใดละเลยไมกระทําหนาท่ีดังบัญญัติไวในมาตราน้ี ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 150 (98) ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ                                                                                

ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูกับแพทยทางนิติเวช 

ศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ทํา 

โปรแกรมแซนดบ็อกซหรือกักตัวในโรงแรมหน่ึงอาทิตย โปรแกรมแซนด 

บ็อกซมีเง� อนไขวาคนที่จะไปภูเก็ตหรือสมุยหามเขามาเปลี่ยนเคร� องที่

กรุงเทพฯ ตองบินจากตางประเทศโดยตรงเทาน้ัน หากจะมาเปล่ียนเคร� อง 

ที่กรุงเทพฯ ตองเปนเที่ยวบินที่กําหนดไวเทานั้น เมืองที่บินจากตางประ 

เทศเขาภูเก็ตโดยตรงมีไมกี่แหง สวนใหญเปนเมืองใหญๆ ในยุโรปอยาง 

ลอนดอน, แฟรงกเฟรต หรือซูริก กฎเม� อปลายป 2021 ยังกําหนดไววา 

เม� อไปถึงภูเก็ตแลวก็ตองไปตรวจหาเชื้อในสถานที่ที่กําหนดไวซึ่งไมใช

ในสนามบินหรือโรงพยาบาล กอนเดินทางผูเดินทางตองลงทะเบียนออน 

ไลนเพ� อจองการตรวจหาเชื้อโควิดโดยกรอกขอมูลของตัวเอง ไมวาจะ

เปนช� อ หมายเลขพาสปอรต และตองตั้งช� อและรหัสเขาไป

ดวยความยุงยากเหลานี้ผูเขียนจึงลมเลิกความตั้งใจที่จะเขาภูเก็ต 

โชคดีที่ขั้นตอนลงทะเบียนเพ� อตรวจโควิดตอนนี้ ไมมีแลว อยางไรก็ตาม 

การศึกษารายละเอียดขั้นตอนของแซนดบ็อกซทําใหรูวาเปนนโยบายที่

เอื้อใหกับนักทองเที่ยวจากยุโรปและรัสเซียเปนหลัก นักทองเที่ยวจาก

ญี่ปุนคงไมมีใครใช เพราะตองไปเปลี่ยนเคร� องที่ฮองกงหรือสิงคโปร

อีกทางเลือกคือการกักตัวในโรงแรมเปนเวลาหนึ่งอาทิตย แต

การจะใหอยูในหองเล็กๆ ตลอดทั้งอาทิตยก็เปนเร� องยาก ผูเขียนจึงหา

โรงแรมที่มีระเบียงหรือบังกะโลเปนหลังๆ อยางนอยจะไดมีที่ใหออกมา

สูดอากาศ แตโรงแรมเหลานี้สวนใหญเปนโรงแรมสอง-สามดาวตาม

ชานเมืองกรุงเทพฯ หรือไมก็ตางจังหวัดไปเลย เวลาจองหองพักจะจอง

จากเว็บไซตของโรงแรมได แตเพ� อความแน�ใจและเพ� อถามรายละเอียด

ตางๆ สุดทายก็ตองโทรศัพททางไกลไปสอบถามโดยตรง โรงแรมแหง

หนึ่งพอโทร.ไปเสียงโทรศัพทไมชัด พนักงานบอกวา “สายโทรศัพทไม

คอยดีน�ะคะ ลูกคามีไลนไหมคะ” สําหรับผูเขียนการใชไลนจองโรงแรม

เปนเร� องแปลกและน�าตลกมาก จึงลมเลิกความคิดที่จะจองไป

โรงแรมท่ีสองเปนโรงแรมท่ีพัทยา น�าจะเปนเซอรวิสอพารตเมนต                                                                                                 

ดวย มีแพ็กแกจที่เขาใจจิตใจลูกคาดี คือถาตรวจเชื้อโควิดแลวผลเปน

ลบสามารถออกจากหองลงมาใชหองยิมหรือออกไปซื้อของที่รานสะดวก

ซื้อใกลๆ ได แตพอโทร.ไปกวาจะไดติดตอกับแผนกรับจองตองโทร.อยู

หลายรอบ แถมพอตอไดพนักงานกลับบอกวา “โทรศัพทไมคอยดีคะ แลว

คอยโทร.มาใหมนะคะ” แลวก็วางสายไปเลย นี่คือบริการของไทยที่ยัง

หางไกลจากมาตรฐานการโรงแรมโดยทั่วไปอยางมาก

โชคดีท่ีรัฐบาลกลับมาใชนโยบายเทสตแอนด โกอีกรอบ ซ่ึงกําหนด

ใหผูเดินทางเขามาในไทยตองเขาพักโรงแรมในคืนแรกและคืนที่หา

เทานั้น หลังจากซื้อตั๋วเคร� องบินแลวตองจองโรงแรมสองคืนและจาย

คาที่พักลวงหนา แลวเอาหลักฐานการจองนั้นไปลงทะเบียนในเว็บไซต

ช� อไทยแลนดพาสเพ� อรับคิวอาร โคด ถาไมมีคิวอาร โคดก็ขึ้นเคร� องไม

ได การลงทะเบียนตองเตรียมเอกสารเดินทาง ตั้งแตตั๋วเคร� องบิน หนา

พาสปอรต ใบรับรองวาฉีดวัคซีนครบสองเข็มแลว และใบเสร็จการจาย

คาโรงแรมทั้งสองคืนแลวอัปโหลดไปในเว็บไซตนั้น ถาเอกสารผานทาง
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4 บทความ

ดีดาราสาว “แตงโม นิดา” พลัดตกเรือเสียชีวิตเม� อวันที่                                                                 

24 ก.พ. ยังคงเปนประเด็นอยางตอเน� อง โดยใกลจะครบ

การจากไปของดาราสาวใน 1 เดือนแลว ซึ่งดูเหมือนคดี                                                             

ดังกลาวไดลุกลามย่ิงกวาไฟลามทุง นอกเหนือจากอุบัติเหตุ                                                                                 

หรือฆาตกรรมไปแลว โดยลามไปถึงแวดวงการเมือง เม� อเกิดปรากฏ 

การณหิวแสง เม� อ “ตี๋เต” มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ส.ส.บัญชีราย

ช� อ หัวหนาพรรคไทยศรีวิไลย ขอออก

มาเอี่ยว มาแฉทั้งขอมูลและคลิปกลับ

ไปกลับมา ...• งานนี้เลย เจอคูแคน

เกาที่แมจะตองระเห็จจากทั่นผูแทน

ราษฎรไปแลว อยาง “สิระ เจนจา

คะ” อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ตองออกโรงมาผสมดวย 

โดยจะแจงความตามพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร รวมท้ังอาจจะย� นใหคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการ                                                         

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเร� อง

จริยธรรม โดยเฉพาะการแทรกแซง

การทํางานของเจาหนาที่รัฐดวย ซึ่ง

ตองเรียกวามวยถูกคูเสียจริงๆ เพราะเม� อ “ตี๋เต” รับรูก็ไมสนไมแคร 

พรอมสวนกลับให “สิระ” ไปเคลียรคดีของตัวเองใหจบกอน รวมทั้ง

ไปชําระเงินที่ กกต.ใหเรียบรอยดวย ...• ไมใชแคเร� องหิวแสงเทานั้น

ในคดีของแตงโม แตมันยังลามไปถึง “ศูนยปฏิบัติธรรมสถานวิโมก

สิวาลัย” สาขาวัดทาไม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีดวย เพราะจากที่อยูดี

ไมวาดี มีการไป บวช “โยคีปอ” ตนุภัทร เลิศทวีวิทย และ “โยคีโร

เบิรต” ไพบูลย ตรีกาญจนานันท ก็เลนเอาสถานปฏิบัติธรรมลุกเปน

ไฟวาดวยการรุกที่ราชพัสดุ  ซึ่งลาสุดกรมธนารักษก็ยืนยันแลววาเปน                                                            

การรุกล้ําและกอสรางโดยมิชอบ สวนจะดําเนินการอยางไร จะมีการ                                                                                

ฟองเรียกคาเชาหรือคาเสียหายอยางไรนั้น ก็เช� อวา “มูลนิธิชยันโต 

โพธิธรรมรังสี” หรือแมแต วัดทาไมก็

คงขนหนาแขงไมรวงแน� แตก็เรียกวา

เสียรังวัดและศรัทธากันพอสมควรที

เดียวเชียว เพราะเนื้อไมไดกิน หนังไม

ไดรอง แตดันเอากระดูกมาแขวนคอ 

...• หันมาเร� องการเมืองกันบาง โดย

เฉพาะในเวทีอันใกลวาดวยการเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา 

ซึ่งดูเหมือนกรณีหลังตองบอกวานอน

มา จึงไมคอยมีกระแสขาวเทาใด ผิด

กับการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ซ่ึงดูเหมือน

คราวน้ีจะเกิดปรากฏการณชิงดําคร้ัง

ใหญกันเลยทีเดียว เพราะ ลาสุดพรรคไทยสรางไทยของ “หญิงหน�อย” 

คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทยสรางไทย ก็ประกาศ

แลววาจะสง “น.ต.ศิธา ทิวารี” สมาชิกพรรคเพ� อไทย!!! ลงสมัคร

เลือกตั้งพอเมืองกรุงเทพฯ ...• สวน “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู

วาฯ กทม. ก็ประกาศแลวเชนกันวา ในวันที่ 24 มี.ค.จะลาออก และ

จะแถลงทาที วาจะลงสมัครชิงชัยดวยหรือไมอยางไร เรียกวาพอเมือง 

กทม.ครั้งนี้ มีแตบิ๊กเนมทั้งนั้น ในขณะที่พรรคใหญอยางพลังประชารัฐ

และเพ� อไทยนั้น งานนี้ขอเลนบทอยูเบื้องหลัง ไมยอมสงใครลงสนาม

ดวย ...• ท่ีน�าสนใจอยางมากคือกรณี

ของพรรคประชาธิปตย แมเปดตัว 

ดร.เอ “สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ” ไปนาน                      

นมแลว แตลาสุด “องอาจ คลามไพ 

บูลย” รองหัวหนาพรรคที่ดูแล กทม. 

เพิ่งมาแถลง เปดตัวผูอํานวยการศูนย

เลือกตั้งของพรรค คือ “ปริญญ พา

นิชภักดิ์” รองหัวหนาพรรค และหัว 

หนาทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรค 

รวมทั้งยังมีเลือดใหมของพรรคอีก 9 

คนเปนรอง ผอ. เลยดูเหมือน ปชป.

นอกจากจะวัดกระแสในเมืองกรุง

แลว ยังตองการทดสอบบรรดาสาย

เลือดใหมของ  ปชป.ดวยวาจะเปนทองแทหรือไมในสนามจริงเสียดวย                 

...• ไมพูดไมไดสําหรับดรามาวาดวยการนอบนอมยิ่งกวาเจอเจาเจอ

นายของ “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” ส.ส.น�าน พรรคเพ� อไทย ใน การเปด

ตัว น.ส.พินทองทา ชินวัตร หรืออุงอิ๊ง บุตรสาวสุดสวาทของนาย

ใหญที่ จ.อุดรธานี แมแฟนเพจชลน�าน หรือแมแต “สุทิน คลังแสง” 

ส.ส.มหาสารคามและรองหัวหนาพรรคเพ� อไทยจะออกมาแกตางวา

เปนเร� องของบริบทและบรรยากาศมากกวา เพราะตนเองก็โคงในการสง

มอบเนื้อหาเหมือนกันนั้น บอกไดคําเดียววาระวังสีขางจะถลอกนะจะ                                                                                       

เพราะการโคงแบบสงตอกับภาพที่มือกุมไขโคง แบบดีครับทั่น ใชครับ

ผมนั้น มันตางกันนะจะ แลวลองดู 

ภาพของ “อุงอิ๊ง” ที่เห็นแลวแอบขํา

และเขินวาตองทํากันขนาดนี้เชียว  

เหรอ มันก็น�าจะสะทอนภาพไดอยาง

ดีวาไม ใชแคบริบทของการสงตอไม 

ในการบรรยาย ...• ที่สําคัญนับตั้งแต 

“ชลน�าน” ไดขึ้นมาเปนผูนําพรรคเพ� อ                                                     

ไทย ก็ตองบอกวาหมดราคาและศักด์ิ   

ศรีของการเปนดาวเดนและคนดีศรี

สภาไปแลว แตตองบอกวาเปนผูนํา

ฝูงแกะหรือเจาของโรงน้ําแข็งน�าจะดี

กวา เพราะ ไลมาตั้งแตการปูดเร� อง

ปฏิวัติรัฐประหารอีกรอบ แลวก็เร� องการไมเสนอพระราชบัญญัติงบ                                                                      

ประมาณเขาสภาบาง และลาสุดคือโหวตลมรางพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ซึ่งหากเปนเพียง ส.ส.ยังพอเขาใจได แตนี่

เปนหัวหนาพรรคและยังเปนผูนําฝายคานในสภา เอยอางแบบไรขอเท็จ                                                                                              

จริงแบบน้ี ใครเขาจะเช� อวาการโคงแบบน้ันเปนแคมารยาทกันเลา...•

ปริญญ พานิชภักดิ์

สิระ เจนจาคะ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

าหรับผูที่เดินทางเขาประเทศไทยในชวงโควิด ไมวาจะเปน

ชาวตางชาติหรือชาวไทยคงมีประสบการณที่หลายหลากกัน

ไป ผูเขียนอาศัยและทํางานอยูที่ประเทศญี่ปุน เม� อเดือน

กุมภาพันธท่ีผานมามีโอกาสกลับประเทศไทย การเดินทางกลับ

ประเทศไทยครั้งนี้ตองผานขั้นตอนมากมาย มาตรการการเขาไทยก็มี

หลายรูปแบบ จึงขอนํามาสรุปคราวๆ และเลาประสบการณที่ตนเอง

ประสบมา

เริ่มจากนโยบายการกักตัว

นโยบายนี้เริ่มใชกลางป 2020 กําหนดใหผูเดินทาง

เขามาในราชอาณาจักรตองกักตัวในโรงแรมที่รัฐกําหนด

เปนเวลาสองอาทิตย โดยไมมีคาใชจาย อยางไรก็ตาม นโย 

บายนี้ออกมาไดไมนานก็ตองพับเก็บไปคงเพราะคาใชจาย

บานปลาย เปลี่ยนมาใหผูเดินทางเลือกโรงแรมเอง โดย

ตองจายเงินเองเปนแพ็กเกจรวมคาที่พักพรอมอาหารและ

คาตรวจพีซีอาร สนนราคาก็มีต้ังแตถูกไปถึงแพงมาก จนถึง

ตอนนี้คนที่ไมไดฉีดวัคซีนยังตองเขามาโดยใช โปรแกรมนี้ 

เรียกวาอัลเทอรเนทีฟ สเตทควอรันทีน

ตอมากลางป 2021 รัฐบาลมีนโยบายผอนปรนการ 

เขาประเทศใหเพ� อกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียว โดย                                                                     

ใหเดินทางเขาพื้นที่นํารองการทองเที่ยวหรือแซนดบ็อกซ                                                                       

ประกาศใชในเมืองทองเท่ียวหลักๆ อยางภูเก็ต สมุย กระบ่ี 

หากผูเดินทางเขามาฉีดวัคซีนครบตามเกณฑที่กําหนด ไม

ตองกักตัวในโรงแรม แตใหอยูในจังหวัดนั้นๆ ใหครบหนึ่ง

อาทิตย หากตรวจหาเชื้อแลวผลเปนลบจึงจะเดินทางไป

พื้นที่อ� นๆ ได

ตอมาเพิ่มอีกแบบคือ ใหกักตัวในโรงแรมคืนเดียวแลวตรวจหา

เชื้อโควิดในโรงแรม ถาผลเปนลบก็ออกจากโรงแรมไดเปนอิสระทันที 

เรียกวาโปรแกรมเทสตแอนด โก นโยบายนี้ประกาศใชปลายป 2021 แต

ใชไดไมนานโควิดสายพันธุ โอมิครอนระบาดหนักทําใหยกเลิกไป กลับมา

ใหกักตัวหนึ่งอาทิตยตามเดิม แตดวยเสียงทัดทานจากหลายฝายทําใหรัฐ

กลับมาใชอีกรอบตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.2565 โดยใหกักตัวที่โรงแรมในคืน

ที่ 1 และ 5 เพ� อตรวจหาเช้ือโควิด ถาผลออกมาเปนลบก็ออกจากโรงแรม

ได แตหลังจากภาคธุรกิจทองเท่ียวออกมาวิจารณความยุงยากของการใช

ระบบน้ี จึงใชแคเดือนเดียว วันท่ี 1 มีนาคม เปล่ียนมาใหกักตัวท่ีโรงแรม

คืนแรกคืนเดียวเพ� อตรวจหาเช้ือดวยวิธีพีซีอาร แลวเอาเคร� องตรวจท่ีเรียก

วาเอทีเคกลับไปตรวจอีกคร้ังในวันท่ี 5 คราวน้ีไมตองไปพักโรงแรมแลว ให

ตรวจดวยตัวเองท่ีบานแลวรายงานผลผานแอปพลิเคชันหมอชนะ

จะเห็นไดวาที่ผานมารัฐบาลเปลี่ยนขั้นตอนการเขาประเทศหลาย

ครั้ง สิ่งที่น�าคิดคือคนทั่วไปแทบจะไมรูเลยวานโยบายเหลานี้ใครเปนคน

กําหนด กําหนดดวยมาตรฐานอะไร และที่สําคัญคือมันสรางความปวด

หัวใหกับผูเดินทางเขาประเทศอยางไร

ผูเขียนเริ่มวางแผนกลับไทยในชวงเดือนธันวาคมปที่แลว ตอน

น้ันยังไมมีโปรแกรมเทสตแอนด โก จึงคิดหนักวาจะเอาอยางไรดี ระหวาง

เว็บไซตจะแจงมาทางอีเมลภายใน 3-7 วัน เม� อไดคิวอาร โคดแลวก็ปรินต

ออกมาหรือเก็บไวในมือถือไปใหเจาหนาที่ที่สนามบินดูในวันขึ้นเคร� อง

ผูเขียนเริ่มหาโรงแรมอีกรอบดวยความเหน� อยใจ หลังจากจอง

โรงแรมไดแลวก็จายเงินผานบัตรเครดิต โรงแรมจะสงใบยืนยันการจอง

มา นึกในใจถาเปนตาสีตาสาไมมีอีเมล ไมมีปรินเตอร ไมมีสมารทโฟน 

ไมสามารถโทรศัพททางไกลไปคอนเฟรมกับโรงแรมได จะทําธุรกรรม

เหลานี้ ไดอยางไร

วิบากกรรมยังไมสิ้นสุดแคนี้ กอนเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงตอง

ไปตรวจพีซีอารที่ญี่ปุนเพ� อเอาใบรับรองวาไมมีเชื้อโควิด ตอนแรกคิด

จะไปตั้งแตเนิ่นๆ แตคิดอีกทีควรรอคิวอาร โคดของไทยแลนดพาสกอน 

เพราะถาไปตรวจแลวเอกสารไมผานก็เดินทางไมได ตองตรวจเกอ คา

ตรวจพีซีอาร 15,000 เยน (5,000 กวาบาท) ผูเขียนกลับมาเช็กอีเมลอีก

รอบ ยังไมมีอีเมลแจงมาวาไดคิวอาร โคด และยังเครียดมากเพราะอีก

สองวันจะเดินทางอยูแลว ยังไมรูวาจะเดินทางไดหรือไม ตั๋วเคร� องบิน

ก็ซื้อแลว โรงแรมก็จายเงินไปแลว สุดทายเขาไปเช็กสถานะการสมัคร

ในเว็บไซต ปรากฏวาผาน แตไมมีการแจงทางอีเมลตามที่เขียนไวใน

เว็บไซต กวาจะมีอีเมลแจงมาผูเขียนก็กลับมาญี่ปุนแลว นั่นคือใชเวลา

หนึ่งเดือนครึ่งหลังจากลงทะเบียนไป

หลังจากไดคิวอาร โคดก็รีบออกจากบานไปตรวจพีซีอารทันที แต

ดวยความที่ชวงนั้นมีคนจะเดินทางไปตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําให                                                                                                    

ผลพีซีอารออกลาชา กวาจะไดผลก็หน่ึงวันกอนวันเดินทาง คนเดินทาง

สวนใหญเปนคนญี่ปุนที่น�าจะไปเมืองไทยเร� องงาน ผู โดยสารมีไมเกิน 

50 คน แตรอเช็กอินท่ีเคานเตอรนานมาก เพราะตองตรวจ

เอกสาร เอกสารทั้งหลายที่เตรียมมาเปนอาทิตย พนักงาน

สายการบินดูเพียงผานๆ เม� อไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ขึ้น

รถที่โรงแรมจัดไว ไปถึงโรงแรมก็ตรวจพีซีอารอีกรอบแลว                                                                          

คอยเขาหองพัก โดยทางโรงแรมจะไมใหกุญแจหอง เรียก

งายๆ วาถูกขังจนกวาผลพีซีอารจะออกน่ันเอง จะส่ังอาหาร

ก็ใหสั่งผานแอปพลิเคชันของโรงแรม วันรุงขึ้นพอไดรับผล

วาเปนลบจึงออกจากโรงแรมได

วันท่ีหาผูเขียนเขาพักท่ีเดิม คราวน้ีโรงแรมไมไดเขม

งวดกับการกักตัวแตอยางใด ไปเช็กอินปุบพนักงานก็ใหกุญ 

แจหองมาทันที นั่นหมายความวาระหวางที่รอผลตรวจพีซี

อารผูเขียนสามารถออกไปโน�นไปนี่ได แตถาเกิดติดขึ้นมา

เชื้อก็คงแพรกระจายไปไมรูไหนตอไหน โชคดีที่ผลออกมา

เปนลบ วันรุงขึ้นจึงเช็กเอาตออกจากโรงแรม สรุปคือ การ

เขาพักในคืนที่หาทําเปนพิธีเทานั้น

มาตรการเทสตแอนด โกนอกจากจะมีกระบวนการ

ท่ีซับซอนและจุกจิก ยังมีชองโหวและความไมชอบมาพากล                                                                                         

วามีการฮั้วกันระหวางหน�วยงานกับผูประกอบการโรงแรมตามที่หนัง                                                                                          

สือพิมพประชาชาติธุรกิจเดือนกุมภาพันธเคยเสนอขาว จากประสบการณ

ของผูเขียน การกักตัวในวันที่หาไมไดมีความหมายอะไร นอกจากเปน 

การขูดรีดเงินจากผูเดินทาง โรงแรมบางแหงเก็บคาที่พักคืนละ 7,000 

บาท แตใหไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเองดวยซ้ํา แลวจะใหเขาพัก

ไปเพ� ออะไร พอถามพนักงานโรงแรมก็ไดรับคําตอบเพียงวา “มันเปน

กฎน�ะครับ”...

เพราะฉะนั้น มาตรการเทสตแอนด โกที่ดูเหมือนวาจะอํานวย

ความสะดวกใหกับผูเดินทางเขาประเทศ เอาเขาจริงก็เปนการขูดรีด

เงินจากกระเปาผูเดินทางโดยใชเหตุเพ� อชวยธุรกิจโรงแรม การกักตัวผู

เขาพักก็หละหลวมตามแตละโรงแรมจะบริหารจัดการ จึงไมไดชวยคัด

กรองผูติดเชื้ออะไรนักในทางปฏิบัติ คนที่จะเขามาไทยไมวาจะเปนชาว

ตางชาติหรือคนไทยในยุคนี้ จึงตองมีความอุตสาหะในการลงทะเบียน

หรือเตรียมเอกสารจุกจิกหยุมหยิมพวกนี้ และตองทําใจไวกอนเลยวา

จะตองเจออุปสรรคแทบจะทุกขั้นตอน ผูกําหนดนโยบายน�าจะทบทวน

ข้ันตอนการคัดกรองการเขาประเทศวามันชวยคัดกรองผูติดเช้ือไดจริง

หรือไม และลดกฎการเขาประเทศท่ีซับซอนยุงยากและมีชองโหวหลาย

อยาง มิเชนนั้นการจะกระตุนการทองเที่ยวก็คงไมไดผลเทาใดนัก.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ค

สํ

พบเหตุการณตายโดยอุบัติเหตุ 

แตหาศพไมพบตองทําอยางไร?
การชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิติเวชศาสตรดังกลาวไมมี

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติ

หนาที่ ถาแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่

ไดใหแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหนาที่ ถาแพทย

ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได                                                                                

ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระ 

ทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ให

แพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวช 

กรรมผูนั้น เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ท้ังน้ี ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดังกลาวทําบันทึกรายละเอียด

แหงการชันสูตรพลิกศพทันที และใหแพทยดังกลาวทํารายงานแนบ

ทายบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่ไดรับแจงเร� อง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไม

เกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความ

จําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว ในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

รายงานดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของสํานวนชันสูตรพลิกศพ และ

ในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงาน

สอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเม� อเสร็จสิ้น

การชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไป

ตามมาตรา 156

ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ ไปทําการ

ชันสูตรพลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบ 

สวนแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผู

อนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่ง

อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุม

ของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ใหพนักงานอัยการ

และพนักงานฝายปกครองตําแหน�งตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบ

เทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงาน

สอบสวนและแพทยตามวรรคหนึ่ง และใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง

มาใชบังคับ

เม� อไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ใหพนักงานสอบ 

สวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวน

ชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงถามีความ

จําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสาม 

สิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลา

ทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ (99)

เม� อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการทําคํารอง

ขอตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู เพ� อใหศาลทําการไตสวน

และทําคําสั่งแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เม� อใด และถึงเหตุ

และพฤติการณท่ีตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระ                                                                                              

ทํารายเทาที่จะทราบได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวน 

ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้ง

ละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการ

ขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และ

วรรคหา ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ

ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนด

วันที่จะทําการไตสวนไวที่ศาล และใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอ

ศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัดไตสวนใหสามี 

ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ

ญาติของผูตายตามลําดับอยางนอยหนึ่งคนเทาที่จะทําไดทราบกอน

วันนัดไตสวนไมนอยกวาสิบหาวัน และใหพนักงานอัยการนําพยาน

หลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ

เม� อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว 

และกอนการไตสวนเสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผู

แทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิย� นคํารอง

ตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบ

พยานหลักฐานอ� นไดดวย เพ� อการนี้ สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบ

สันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ

แตงตั้งทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับ

การแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามาในคดีใหศาลตั้งทนายความขึ้น

เพ� อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย

เม� อศาลเห็นสมควรเพ� อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาล

จะเรียกพยานที่นําสืบมาแลวมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลัก

ฐานอ� นมาสืบก็ได และศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ

มาใหความเห็นเพ� อประกอบการไตสวนและทําคําสั่ง แตทั้งนี้ ไม

ตัดสิทธิของผูนําสืบพยานหลักฐานตามวรรคแปดที่จะขอใหเรียก

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญอ� นมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติม

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว

คําส่ังของศาลตามมาตราน้ีใหถึงท่ีสุด แตไมกระทบกระเทือน

ถึงสิทธิฟองรอง และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนัก 

งานอัยการหรือบุคคลอ� นไดฟองหรือจะฟองคดีเกี่ยวกับการตายนั้น

เม� อศาลไดมีคําสั่งแลว ใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไป

ยังพนักงานอัยการ เพ� อสงแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป

แพทยตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิก 

ศพ และผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็น

ตามมาตรานี้มีสิทธิไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะ

เดินทางและคาเชาที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง สวนทนายความท่ีศาลต้ัง

ตามมาตราน้ี มีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจายเชนเดียวกับทนาย 

ความที่ศาลตั้งตามมาตรา 173.

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

เปนรางวัลท่ีมอบสําหรับศิลปน นักคิดนักเขียน และนัก

หนังสือพิมพ ผูมีผลงานอันทรงคุณคามีชีวิตที่เปนแบบอยาง 

เปนกิจกรรมหน่ึงของ “กองทุนศรีบูรพา” ท่ีกอต้ังข้ึนมาเพ� อรําลึก

และเผยแพรเกียรติประวัติของกุหลาบ สายประดิษฐ หรือศรี

บูรพา นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพคนสําคัญ

ของไทยและของโลก พิธีมอบรางวัลศรีบูรพา จะมีขึ้นในวันที่ 

5 พฤษภาคมของทุกป ซึ่งตรงกับวันที่ จิตร ภูมิศักดิ์ เสียชีวิต

ในงานวันนักเขียน ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย.

รางวัลศรีบูรพา

ความยากลําบากในการเขาประเทศไทยในชวงโควิด

อ

ปยดา ชลวร

FB:โกศลวัฒน อินทุจันทรยง



ลังคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เคาะวัน                                                             

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา ในวัน

อาทิตย์ท่ี 22 พ.ค.65 ซ่ึงมีการเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.ไปหลายคนแล้ว

ล่าสุด มีรายงานข่าวจากพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)  

แจ้งว่า พรรคตัดสินใจส่ง น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี, อดีต ส.ส.กทม.ลงสมัครรับ                                                                  

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค ทสท. โดยจะมีการเปิด                                                                                 

ตัวเป็นทางการวันที่ 30 มี.ค. ซึ่งขณะนี้กำาลังหาสถาน     

ที่อยู่ เบื้องต้นติดต่อไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ                       

มหานคร หากไม่ได้รับอนุญาตก็จะไปใช้ที่อื่น ในวันดัง                                                                      

กล่าวจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคทั้ง 50 เขต 

รวมทั้งนโยบายที่จะใช้

หาเสียงทั้ งของผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.และผู้สมัคร 

ส.ก.ด้วย 

น.ต.ศิธา ทิวารี 

หรือ ผู้พันปุ่น เกิดเมื่อวัน

ที่ 6 พฤศจิกายน 2507 

อายุ 58 ปี เป็นบุตรของ

นายมานพ ทิวารี กับ

หม่อมราชวงศ์จารุวรรณ 

ทิวารี (ราชสกุลเดิม วร

วรรณ)  สมรสกับ อาทิกา 

ท่อแก้ว ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น

ที่เคยเป็นมิสมอเตอร์ โชว์ปี 2005 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.50 มี

บุตรด้วยกันสามคน

สำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 15, มัธยมศึกษา

ตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนเตรียม 

ทหาร รุ่นที่ 24 (ตท.24) โดยเป็นประธานรุ่น และปริญญา

ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียนนายเรืออากาศ หลัง

จากนั้นจึงเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ และได้

เป็นนักบินขับไล่ F-5 และไต่เต้ามาเป็นนักบินขับไล่ F-16 

ได้รับตำาแหน่งสุดท้ายคือ รองหัวหน้าแผนกแผนร่วม กอง

นโยบายและแผน กรมยุทธการ กองทัพอากาศ

จากนั้นจึงลาออกจากราชการมาลงสมัครเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม. เขตคลองเตย พรรคไทยรักไทย 

และได้รับการแต่งตั้ งเป็นโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีปี 2545-2546 ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร จากนั้น

เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ต่อมาเป็น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปี 2548-2549 ก่อนจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็น

เวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

ซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองในปี 2550 ต่อมาได้เป็น

ประธานกรรมการ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำากัด 

(มหาชน) ปี 2556-2557 ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ผู้พันปุ่น สนิทสนมกับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์  ประธานพรรคไทยสร้างไทย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64 

จึงได้รับตำาแหน่งประธานคณะกรรมการอำานวยการและ

พัฒนาพรรคไทยสร้างไทย และลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ใน

นามพรรคไทยสร้างไทย.

แต่เรื่องนี้เมื่อนำาไปปรึกษากับคุณยาย คุณยายตอบ

ว่าต้องรอชาติหน้า.

ตาเป็ด

 

เห็นด้วยครับ ควรปฏิรูปตำ�รวจน�นแล้ว แต่รัฐบ�ล

ปล่อยปละละเลยม�จนถึงปัจจุบัน ปัญห�ที่เกิดจ�กต้นน้ำ�

ของกระบวนก�รยุติธรรมยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ คว�มน่�

เชื่อถือก็ตกต่ำ�ลงเรื่อยๆ เช่นกัน 

ก�รปฏิรูปสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติคือก�รผ่�ตัดใหญ่ 

เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้�ง อำ�น�จหน้�ที่ และทัศนคติ ไม่ 

ใช่เปลี่ยนเฉพ�ะโครงสร้�งที่ฝ่�ยรัฐนำ�เสนอ เพร�ะนั่นไม่ 

ใช่ก�รแก้ปัญห�ที่แท้จริง

ถ�มว่�ต้องรอช�ติหน้�หรือไม่ ก็คงงั้นแหละครับ  

ฮ่�ๆๆๆๆ.

ไร้มารยาท 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

ขออนุญาตนำาเรียนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

ในสนามกีฬาของ เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค ถนนฉลองกรุง เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ขณะที่เป็นทัวร์นาเมนต์

การจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ที่ข้างสนามการ                                                                  

แข่งขัน สนามเลขที่ ๒ ขณะมีการแข่งขันของนักกีฬาหญิง

เดี่ยวอายุ ๑๔ ปี ได้มีกลุ่มผู้ใหญ่ที่มิใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการ

แข่งขัน ได้เข้ามาส่งเสียงตะโกนพูดคุยเดินไปเดินมาข้าง

สนามแข่งขันเป็นที่พลุกพล่านโวยวายไร้มารยาท ทำาลาย

บรรยากาศของสนามการแข่งขัน นักกีฬาเสียสมาธิในการ

เล่น 

แม้มีผู้ปกครองนักกีฬาบางคนอดทนไม่ไหวได้เข้าไป

ขอร้องให้เกิดความสงบ ก็ยิ่งแสดงอากัปกิริยาของนักเลง

หัวไม้ โต้ตอบ จนต้องให้นักกีฬาของตนเลิกเล่นแล้วกลับ

บ้านเพื่อตัดปัญหา จึงนำาเรียนมาเพื่อทุกฝ่ายจักได้ทราบ

5บทความ

ไม่รู้ซินะ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ทีไรนึกถึง “สมิตร สมิทธิ

นันท์”  ทุกที 

ผ่านมากี่ยุคแล้ว ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีนโย

บายอะไรบ้าง เอากันจริงๆ จำาไม่ค่อยได้หรอกครับ 

แต่ “สมิตร สมิทธินันท์” คนกรุงจำาขึ้นใจ

ไฟเขียวทุกสี่แยก 

ปลูกกล้วยตรงเกาะกลาง

นำาไปปฏิบัติได้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง แต่ไม่มีนโยบายทาง 

การเมืองใดในประวัติศาสตร์ จะเป็นที่จดจำาไปมากกว่านี้อีก

แล้ว 

มีคนบอกว่าแกเป็นคนเพี้ยนๆ 

แต่วิเคราะห์ลงลึกไปจริงๆ นโยบายทุกแยกมีแต่ไฟเขียว 

ไฟเขียวที่ว่าอาจไม่ใช่ไฟสัญญาณจราจร แต่ทำาอย่างไรให้รถ

ไหลทุกแยกเหมือนมีไฟเขียวต่างหาก

อุโมงค์ลอดแยก ที่ขุดกันพรุนทั้ง กทม.ในวันนี้ อาจ

หมายถึงสิ่งที่ “สมิตร สมิทธินันท์” สื่อสารไว้เมื่อครั้งกระโน้น

ก็ได้ 

ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เห็น “สมิตร สมิทธินันท์” นำานโยบาย

อันลือลั่นมาหาเสียงอีกหรือไม่ เพราะอายุอานามก็ร่วมๆ ๙๐ 

ปีแล้ว 

ถ้ายังไหว คงเข้าคู่กับ “วรัญชัย โชคชนะ” อีกครั้ง 

ครับ...สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รอบนี้อาจไม่ต้องลุ้น                                                                               

เท่า การเลือกต้ังเมื่อปี ๒๕๕๖ ท่ีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร 

เฉือน พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ไปร่วม ๒ แสนคะแนน

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ๑,๒๕๖,๓๔๙ เสียง

พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ ๑,๐๗๗,๘๙๙ เสียง

โพลก่อนการเลือกตั้ง คุณชายสุขุมพันธุ์นำาเกือบทุกโพล

มาเที่ยวนี้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำาโด่งทุกโพล

ตามมาห่างๆ มี วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, อัศวิน ขวัญ

เมือง, สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นต้น 

นี่คือปรากฏการณ์ที่จับต้องได้ในขณะนี้ แต่กว่าจะถึง                                                                        

วันเลือกต้ัง ท่ีคาดกันว่าจะมีข้ึนภายในเดือนพฤษภาคมน้ี  สถาน 

การณ์ยังสามารถเปลี่ยนได้อีก 

ซาดิสม์การเมือง

ถ้านับจากวันนี้ก็อีกกว่า ๒ เดือน แต่ความไม่ชัดเจนก็เกิด

ขึ้นหลายเรื่อง 

และจะไม่ชัดเจนต่อไป 

วานนี้ (๒๓ มีนาคม) “ลุงป้อม” ให้สัมภาษณ์เรื่องเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม. ฟังแล้วมันขัดๆ รูหูพิกล 

ถามตอบตามนี้ครับ 

นักข่าวถาม การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของพรรค พปชร. 

ในวันที่ ๓ เม.ย.นี้ จะมีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนบุคคล ที่

จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่

“ลุงป้อม” ตอบ “เรื่องของผม ไม่ใช่เรื่องของคุณ ไม่มีใคร

เข�อย�กรู้ด้วยหรอก มีแต่คุณที่อย�กรู้” 

นักข่าวถามระหว่าง นายสกลธี ภัททิยกุล กับ พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง จะสนับสนุนใคร

“ลุงป้อม” ตอบ “สื่อจะเอ�ใคร จะเอ�ใครก็เอ�คนนั้น”

อยากบอก “ลุงป้อม” ว่า ประเด็นการเมือง ส่วนใหญ่ควร

จะตอบให้ชัด ถ้าไม่อยากตอบก็แค่ปิดปากแล้วเดินหนี 

เมื่ออ้าปากตอบ ต้องคำานึงถึงความน่าเชื่อถือด้วย 

พูดแบบนี้บ่อยๆ สุดท้าย ไม่มีใครฟัง 

ไม่เฉพาะคน กทม. แต่คนทั้งประเทศเขาอยากรู้ว่า พลัง

ประชารัฐ ที่ “ลุงป้อม” เป็นหัวหน้าพรรค จะสนับสนุนใคร 

การตอบว่าไม่ใช่เรื่องของคุณ ไม่มีใครอยากรู้ ถือเป็นการ

ฆ่าพรรคพลังประชารัฐแบบเอาขวานจามหัวเลยทีเดียว 

อันที่จริงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นเรื่องของคนกรุง ไม่ใช่

เรื่องของ “ลุงป้อม” เพียงคนเดียว เพราะผู้ว่าฯ กทม.ต้องเข้าไป

บริหารงบประมาณปีละเฉียดแสนล้านบาท  

ไม่ใช่เข้าไปนับแบงก์ในกระเป๋ากางเกง “ลุงป้อม” 

ฉะนั้น “ลุงป้อม” ต้องเปลี่ยน  

ไม่เฉพาะเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เรื่องเดียว 

เรื่องในพรรคพลังประชารัฐ เรื่องความนิยมของพรรค มัน

ต้องได้ข้อมูลที่แท้จริง ไม่ใช่ฟังเฉพาะคนสอพลอบอกว่า ถูกครับ

นาย ใช่ครับท่าน 

เตือนไว้ อย่าตกใจ ถ้าเห็นคะแนนนิยมที่แท้จริงพลังประ 

ชารัฐใน กทม. ณ ขณะนี้ 

ก็ชัดเจนข้ึนอีกระดับหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.) 

จะออกประกาศกำาหนดให้เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร

ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนา 

คมนี้ เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ ๔๙ ล้านบาท

ไม่เยอะไม่น้อย เพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

แต่เขตใหญ่แบบนี้ ใครมีงบมากก็ได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่อง

การประชาสัมพันธ์ ส่วนแนวคิด ทัศนคติ ไม่ต้องใช้เงิน เพราะ

เป็นเรื่องติดมากับตัว 

วันนี้เริ่มเห็นนโยบายว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.กันบ้างแล้ว 

แต่ที่อยากพูดถึงคือ นโยบายของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้

สมัครจากพรรคก้าวไกล  

“...ปัญห�น้ำ�ท่วม ก�รลอกท่อเป็นวิธีก�รแก้ปัญห�และเป็น

เรื่องง่�ยท่ีสุดในก�รเร่ิมต้นจัดก�รน้ำ�ท่วมใน กทม. เชื่อว่�จะเห็นผล

ม�กกว่�ก�รสร้�งสิ่งก่อสร้�งขน�ดใหญ่และผล�ญงบประม�ณ 

ดังนั้นลอกท่อทั่วเมือง ลอกคลองทั่วกรุง จึงเป็นเรื่องเร่ง

ด่วนในก�รจัดก�รน้ำ�ท่วม ...” 

ความเก่งกาจหายไปไหนหมด 

เอาจริงๆ นโยบายไฟเขียวทุกแยกของ “สมิตร สมิทธินันท์” 

ยังรื่นหูกว่า 

เพราะ กทม.แก้ปัญหาน้ำาท่วมด้วยการลอกท่อมาทุกยุคทุก

สมัย และลอกอยู่ตลอดเวลา แต่หน้าฝนทีไรยังท่วมรอระบายทุกที 

นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่  

คนรุ่นใหม่อย่าง “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ต้องคิดได้

มากกว่านี้ 

น้ำาท่วมกรุงมันมีอะไรมากกว่าการลอกท่อ 

ก็เห็นเก่งทุกเรื่อง ง้ันลองบอกที มีวิธีทำาให้คนกรุงมีระเบียบ

วินัยแบบคนญี่ปุ่นอย่างไร เพราะเรื่องขยะ เรื่องการจราจร 

ล้วนเป็นเรื่องวินัยของพลเมืองทั้งสิ้น 

ทุกวันนี้การทิ้งขยะลงคลอง ลงท่อระบายน้ำา ยังคงเป็น

เรื่องปกติที่คนกรุงจำานวนไม่น้อยยังทำากัน 

ไม่ต้องดูที่ไหนไกล “วิโรจน์” ลองไปเดินริมคลองตลาด

คลองเตย แล้วเปิดแถลงข่าวหน่อยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร 

เอาที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ 

ไม่ใช่เอาแต่เสี้ยมให้คนแตกแยก 

“คนกรุงต้องก�รผู้ว่�ฯ ที่เป็นผู้แทนของคนกรุงเทพฯ มี

เจตจำ�นงที่จะทำ�ให้คนกรุงเทพฯ เท่�เทียมกัน และคืนเมืองที่

เป็นธรรม ผู้ว่�ฯ ต้องไม่เป็นกล�งท่�มกล�งคว�มขัดแย้ง แต่

ต้องเป็นตัวแทนยืนอยู่ข้�งประช�ชน”

ที่พูดแบบนี้ ไม่ทราบ “วิโรจน์” ต้องการสื่ออะไร

อ้างประชาชน แล้วให้คำาตอบได้หรือเปล่าว่าประชาชน

ฝ่ายไหน ใครถูกผิด ประชาชนเขาจะได้รู้ว่าควรไปลงคะแนน

ให้หรือเปล่า

ประเทศน้ีคงไม่ต้องมีใครเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้ง

กันอีกแล้วครับ 

แบ่งข้างกันให้หมด 

ชกมวยยังต้องมีกรรมการ 

ขนาดตีไก่ก็ยังต้องมีกรรมการคอยแยก คอยห้าม 

ถ้าใช้ตรรกะนี้เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร ก็ฉิบหาย

กันหมดครับ 

ในสำานักงาน กทม.เอง ไม่ต้องมีใครเป็นกลาง ผู้ว่าฯ 

กทม.ต้องยืนอีกข้างเสมอ...มันใช่เรื่องหรือ 

ลำาพังความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ มันก็หนักหนา

สาหัสพออยู่แล้ว 

นี่ยังจะให้แบ่งข้างกะซวกกันอีก

ซาดิสม์ หรือเปล่า?

ครอบครัวเพื่อใคร

ครอบครัวมั่วสุมกลุ่มเฉพาะ

อยู่ในป่าละเมาะของโจรหมู่

หัวหน้าโจร ถูกจับ ไม่รับรู้

หนี ไปไกล สุดกู่ ทิ้งหมู่ โจร

สร้างโจรตัวแทนเป็นแขนขา

พอพบเห็น ปัญหา ก็ห้อยโหน

ไม่กล้าหาญต้านภัยอยู่ไกลโพ้น

ท้ิงกระโถนโยนมอบให้ครอบครัว

ถึงเวลาที่ตัองปฏิรูป สตช.แล้ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

๘ ปีที่แล้วลุงตู่ประกาศการปฏิรูป สตช. ขอให้เป็น

เรื่องของรัฐบาลหน้า ซึ่งก็ผ่านมาแล้วหลายหน้า เพียงแต่

ว่ายังมีนายกฯ คนเดิมเท่านั้น แสดงว่านายกฯ คนนี้ชื่น

ชอบผลงานของ สตช.มากที่สุด ในขณะที่ประชาชนสิ้น

ศรัทธามากที่สุด  คดีแตงโมบ่งชี้ว่าประชาชนไม่ศรัทธาการ

ทำางานของ สตช.มากที่สุด เพราะ ผบ.ตร.ประกาศตั้งแต่

ไก่โห่ว่า “คดีนี้เป็นอุบัติเหตุ” ผมไม่สนใจว่าสุดท้ายแล้ว

คดีนี้จะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม แต่ผมต้องการให้มีการ

ปฏิรูป สตช.โดยด่วน  เพราะนานไปความยุติธรรมจะสูญ

พันธุ์ ไปจากประเทศไทย  เพราะ สตช.ทำาให้กฎหมายกลาย

เป็นกฎแมว โลกโซเชียลวันนี้วิจารณ์ความอยุติธรรมคดี 

นายห้างทอง, บอส, ลูกเหลิมฆ่าดาบตำารวจ ฯ ซึ่งนายกฯ ก็

คงจะทำาเป็น “ทองไม่รู้ร้อน ไม่นานคนก็ลืม”

ผมเสนอให้มีการปฏิรูป สตช.แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน  

ดังนี้

๑.ระบบการศึกษา ต้องมีมาตรฐานเดียว ไม่มีโรงเรียน

นายสิบตำารวจและโรงเรียนนายร้อยตำารวจ โดยจะต้องนำา

แบบแผนการศึกษาของโรงเรียนทหารและมหาวิทยาลัย

มาเป็นแบบ ปีหนึ่งเรียนรวมในวิชาที่จำาเป็นของการเป็น

ตำารวจ ปีสองแยกเหล่า ปราบปรามก็ให้ใช้การเรียนการ

สอนของทหารเป็นหลัก สืบสวนก็ต้องเรียนวิชาที่จำาเป็น

สำาหรับการสืบสวน สอนให้รู้จักเทคโนโลยีและเครื่องมือ

ที่ใช้ในการสืบสวน สอบสวนก็ต้องเรียนนิติศาสตร์เข้มข้น 

บวกจิตวิทยาระดับสูง พิสูจน์หลักฐานก็ต้องเรียนวิชาที่ต้อง

ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และนิติวิทยาศาสตร์ระดับปริญญา

ตรี ฯ สำาหรับสายงานจราจร ปราบปรามยาเสพติด ฯ ก็เช่น

กัน และการเติบโตของเจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆ จะไม่มี

การโยกย้าย เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความชำานาญใน

หน้าที่ มิใช่เติบโตอย่างเป็ด

๒.เลิกระบบยศ เพราะตำารวจไม่ได้มีหน้าที่สู้รบกับ                                                                            

อริราชศัตรู ระบบยศทำาให้เกิดการย้ายไปเพื่อได้ครอบครอง

ยศท่ีสูงข้ึน ให้มีตำาแหน่งท่ีเป็นการกำาหนดสายงานการบริหาร

๓.ยกเลิกตำาแหน่ง ผบ.ตร. เพราะมีภาระมากเกินไป

๔.แบ่งโซนการบริหารออกตามภูมิภาค เติบโตภายใน

โซนเท่านั้น

๕.ยกเลิกการพกปืน

‘ผู้พันปุ่น’ ชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.

ปัญหา  โดยตั้งข้อสังเกตมาดังนี้

๑.ทางศูนย์พัฒนากีฬาของ เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค น่า                                                                               

จะมีการกวดขัน สอดส่องดูแล อย่างเคร่งครัดให้ได้มาตร 

ฐาน โดยเฉพาะในขณะการใช้สนามเพื่อการแข่งขันทุกระดับ

๒.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และกรรมการตัดสิน

การแข่งขันควรจะดำาเนินการโดยรอบคอบ เหมาะสม เพื่อ

ปลูกฝังนักกีฬา ผู้ชม และผู้เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาวงการ

กีฬาของชาติสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

นักกีฬาคนหนึ่ง

 

นี่ถ้�แข่งยิงปืนอยู่ คงดูไม่จืดเลยทีเดียว ฮ่�ๆๆๆ

คนไร้ม�รย�ทแบบนี้มีเยอะครับ บ�งคนเผลอไม่ได้                                                              

ต้ังใจ หล�ยคนเป็นโดยสันด�น คิดว่�ข้�แน่ ข้�ใหญ่ เพร�ะ

ข้�เป็นเจ้�ถิ่น  

เรื่องแบบนี้ ไม่ได้เกิดเฉพ�ะในสน�มกีฬ�ครับ เกิดได้

ทุกที่ เพร�ะแทบทุกที่จะมีคนประเภทนี้อยู่ ในสภ�ผู้แทนฯ 

มีเยอะเลยครับ ใหญ่คับไปหมด เสียงดังไม่สนใจสิ่งรอบข้�ง 

ชี้นิ้วสั่งคนโน้นคนนี้ ต้องจับตอนให้หมดครับ ฮ่�ๆๆๆ.

ความจริง

   * ทุกข์ ยากลำาบากแท้ ใจกาย

สมุทัย เหตุทุกข์หลาย ยืดเยื้อ

นิโรธ ทุกข์ดับสลาย สิ้นเยื่อ

มรรค ทางดับทุกข์เรื้อ ก่อเกื้อสุขศรี

   * สายัณห์สมัยแล้ว

ก็นั่งแกร่วเหมือนอย่างเคย

ชมนกชมไม้เอย

บ่นเปรยเปรยไปตามเพลง

   * วันนี้บ่นทางทุกข์

เพราะเห็นสุขสิ่งโหวงเหวง

ทุกสิ่งแลวังเวง

บรรเลงเจือทุกข์ทำานอง

   * สุขทุกข์ธรรมดา

ไม่ผวาตามทั้งสอง

เห็นทุกข์ตามธรรมครรลอง

ปองเห็นแต่อริยสัจจาฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

น.ต.ศิธา ทิวารี

ก็

ห



ากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ที่เข้าสู่ภาวะสงคราม แน่นอนว่าได้สร้างผลกระทบต่อ

โลกขยายวงกว้างมากขึ้น  ที่ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบ

หนักสุดคือ สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวได้ทำาให้รัฐบาลต้องหารือกันอย่าง

ตึงเครียด โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 

มี.ค.2565 และนายกรัฐมนตรีกำาหนดให้แต่ละกระทรวงกำาหนด

แผนการรับมือผลกระทบดังกล่าว ซึ่งมีความจำาเป็นที่รัฐบาลจะ

ต้องเร่งวางแผนรับมือกับผลกระทบในแต่ละด้าน

ท้ังน้ี จะเห็นได้ว่าในส่วนของผลกระทบในการค้าระหว่าง

ประเทศเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะสายเดินเรือต้องมี                                                                                

การปรับเส้นทางเดินเรือในบางเส้นทาง รวมถึงมีการปรับเพิ่ม                                                                                     

ค่าระวางเรือ ซึ่งที่ผ่านมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ 

ไทย (สรท.) ได้เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เจรจากับประเทศ

จีน เพื่อวางแผนรองรับสำาหรับการขนส่งสินค้าผ่านระบบราง

ของประเทศจีน ไปยังเอเชียกลางที่ติดกับประเทศรัสเซีย รวม

ถึงการขนส่งไปยุโรปตะวันออก จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีรัฐบาลต้อง

นำามาพิจารณา

ส่วนราคาสินค้าหลายรายการได้รับผลกระทบจากต้นทุน

การขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึนตามราคาน้ำามัน รวมถึงวัตถุดิบการผลิต

ที่สูงขึ้น เช่น เหล็กสำาหรับผลิตกระป๋อง รวมถึงผลกระทบต่อ

ภาคการเกษตรเมื่อราคาปุ๋ยสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีการนำาเข้า

ปุ๋ยจากประเทศรัสเซียที่มีราคาถูกกว่าแหล่งผลิตอื่น เมื่อภาพ

ผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนขยายวงกว้าง

เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาสำาคัญที่รัฐบาลจะต้องเตรียมแผน

รับมือให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบมากไปกว่านี้

ขณะที่กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

พิจารณาดำาเนินการ ดังนี้ ด้านการขนส่งทางถนน ให้พิจารณา

ต้นทุนรถโดยสารสาธารณะ ท่ีจะส่งผลต่อการเสนอปรับข้ึนอัตรา

ค่าโดยสาร รวมทั้งต้นทุนรถแท็กซี่ รวมถึงแนวทางการอุดหนุน 

(Subsidy) ผู้ประกอบการเนื่องจากต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยในส่วน

ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้เตรียมประเมินสถานการณ์ในอนาคต 

กรณีตรึงราคาน้ำามันที่ 30 บาท/ลิตร และที่ราคาอื่นๆ รวมถึง

การประเมินราคาต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น และแนวทางใน

การจ่ายเงินชดเชยค่า K หรือ ESCALATION FACTOR

ด้านการขนส่งทางราง ให้ประชาชนสะดวกในการเข้า

ใช้ระบบการขนส่งทางราง โดยพัฒนาระบบการจ่ายค่าโดยสาร

ร่วมในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะรูปแบบอื่น การส่งเสริม

ทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเดินทางด้วย

รถไฟฟ้า รวมท้ังพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีให้ข้อมูลการเดินทาง การ                                                                           

เชื่อมต่อตลอดจนมาตรการส่งเสริมการขนส่งระบบราง และ

เตรียมความพร้อมในการรองรับบริการที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน

รูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบรถไฟฟ้า ด้านการขนส่งทางน้ำา 

ให้มีแผนการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงไปใช้พลังงาน

ทางเลือกอื่น โดยบริหารจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการ

ดำาเนินกิจการและการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงัก

อย่างเฉียบพลันและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

โดยการขนส่งทางอากาศให้พิจารณามาตรการบรรเทา

ผลกระทบสายการบิน รวมท้ังพิจารณามาตรการให้การช่วยเหลือ

อื่นๆ เพิ่มเติมในด้านการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 

และช่วยอำานวยความสะดวกในการดำาเนินกิจการของผู้ประกอบ

การ รวมทั้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายของสายการบิน โดยเฉพาะค่าน้ำามันเชื้อเพลิง และ

เตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุวิกฤต ทั้งนี้ หน่วยงานภาคเอกชน

ได้เสนอประเด็นปัญหาเรื่องการขนส่งชายฝั่งและการบริหาร

จัดการพื้นที่ภายในท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งมาตรการสนับสนุน

เพื่อลดต้นทุนการขนส่งด้านอื่นๆ นอกเหนือจากราคาน้ำามันเชื้อ

เพลิงที่สูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำาเนินการเป็นรูปธรรม กระทรวง

คมนาคมได้มอบให้สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร (สนข.) ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

และหน่วยงานภาคเอกชน นำาข้อเสนอแนะต่างๆ มาประมวล

สรุปผล เพื่อนำาเสนอต่อกระทรวงคมนาคม ก่อนรายงานไปยัง

นายกรัฐมนตรี และให้จัดตั้งคณะทำางานร่วมระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนด้านโลจิสติกส์และขนส่งที่เกี่ยวข้อง และ

เน้นย้ำาให้ทุกหน่วยงานร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้

ชิด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สามารถ

ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการ

ประชุมติดตามผลการดำาเนินงานครั้งถัดไปในอีก 2 สัปดาห์ข้าง

หน้า.

           

ยพัฒนาโรงภาพยนตร์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

คราวนี้ สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ซีอีโอแห่งโรงหนัง

เครือ เอส เอฟ จับมือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำากัด (มหาชน) หรือ NT ปรับโฉม

เอ็นที เฟิสต์คลาส ซีเนม่า ให้ทัน

สมัย แถมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่กับแอป

พลิเคชันให้สามารถสั่งป๊อปคอร์น

เครื่องดื่มมาส่งถึงที่นั่งได้แบบไม่

ต้องลุกจากที่นั่งให้หนังขาดตอน 

พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วัน

นี้เป็นต้นไป เรียกได้ว่าปรับโฉม

ครั้งนี้ ทั้งทันสมัยเอาใจคนรุ่นใหม่           

ทั้งสะดวกสบายขึ้น แต่ยังคงคอน

เซ็ปต์ดูหนังหรูหราแบบเฟิสต์คลาส 

รีบมาทดลองกันได้เลย!!.
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เฟิสต์คลาส

เศรษฐกิจ

ลุ

จ  

กัลยา ยืนยง

สุวัฒน์ 

ทองร่มโพธิ์

แผนสร้างสนามทดสอบอืด
‘คณิศ’บี้EECiเดินหน้าหวั่นกระทบลงทุนอีวี

ระยอง • “คณิศ” บี้อีอีซี ไอเร่งสร้างสนามทดสอบรถอีวี หลังพบ

แผนการก่อสร้างล่าช้า หวั่น! กระทบแผนลงทุน ลั่นพร้อมรองรับ

ประชุมเอเปกในเดือน พ.ย.65

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) เปิดเผยว่า การเติบโต

ของยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี ในประ                                                           

เทศไทยมีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดด ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ส่งเสริมขอรัฐบาล โดยตามเป้า

หมายจะผลักดันให้มีการผลิตรถ 

ยนต์น่ังและรถยนต์กระบะไฟฟ้า

ไร้มลพิษ หรือ ZEV ในระยะเร่ง

ด่วนให้ได้ 225,000 คัน ภายใน

ปี 2025 หรือ 2568 และในแผน

ระยะยาวเพ่ิมข้ึนเป็น 1,350,000 

คัน ภายในปี 2035 หรือ พ.ศ. 2578

ดังน้ัน เพื่อรองรับการเติบ                              

โตและส่งเสริมอุตสาหกรรม รัฐ 

บาลจำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

สนามทดสอบสมรรถนะการขับ  

ขี่สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ยาน

ยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ 

(Connected and Autonomous 

Vehicle : CAV) ซ่ึงตามปัจจุบันต้ัง

ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก หรืออีอี

ซีไอ มีการก่อสร้างที่ล่าช้ามาก 

คณิศ แสงสุพรรณ

Lenzingเตรียมทุ่ม1.5หมื่นล.

ผุดโรงงานใหญ่ที่สุดในโลก!

เปิดตัว • บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ดิสทริบิวเตอร์ ผู้นำาด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เขย่าวงการ

ไอที เปิดตัวแบรนด์ “S-GEAR” ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ชูจุดขาย “Make It 

More” แตกต่างอย่างมีสไตล์ ปลดล็อกทุกขีดจำากัด ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ รวม

ถึงช่องทางการจัดจำาหน่ายกว่า 6,000 ช่องทาง พร้อมประกัน 2 ปี เปลี่ยนใหม่ทันทีโดยไม่ต้องซ่อม ตั้ง

เป้ายอดขาย 500 ล้านบาท ภายใน 3 ปี สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนความสนุกให้กับชีวิตได้

มากกว่า ได้แล้ววันนี้ ผ่านร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์.

ไทยโพสต์ • นายโยธิน ดำาเนินชาญ 

วนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่                                 

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ซัพพลาย                    

จำากัด (มหาชน) และสวนอุตสาห 

กรรม 304 กล่าวว่า Lenzing 

บริษัทผู้พัฒนาเส้นใยชนิดพิเศษ 

ประกาศลงทุนสร้างโรงงานผลิต

เส้นใย Lyocell ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บนพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 

จ.ปราจีนบุรี โดยโรงงานแห่งนี้มี

กำาลังการผลิตปีละกว่า 100,000 

ตัน ใช้เม็ดเงินลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ สวนอุตสาห 

กรรม 304 ยังได้รับการสนับสนุน

จากพันธมิตร บริษัท เนชั่นแนล 

เพาเวอร์ซัพพลาย จำากัด (มหาชน) 

หรือ NPS ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

ชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ ที่

มี โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ด้วยกำาลังการผลิต 

398 MW และมีอ่างเก็บน้ำาขนาด

ใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยไม่พึ่งพิงแหล่ง

น้ำาธรรมชาติที่สามารถจ่ายน้ำาได้

ถึง 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

และสามารถขยายกำาลังการผลิต

เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ได้อีกมาก รวมถึงมีระบบบำาบัด

มาตรฐานสากล และระบบการ

กำาจัดของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่

ภายนอกอีกด้วย

“เหตุผลท่ี Lenzing Group 

เลือกสวนอุตสาหกรรม 304 เป็น

ฐานการผลิตหลัก เพราะเป็นพ้ืนท่ี

สูงปลอดน้ำาท่วม มีวัตถุดิบในการ

ผลิตอย่างเพียงพอ มีสาธารณูปโภค

ท่ีครบครัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีพลัง 

งานสะอาดจากชีวมวล ซ่ึงช่วยสนับ 

สนุนให้ Lenzing ไปถึงเป้าหมาย Zero- 

Carbon ได้เป็นอย่างดี” นายโยธิน

กล่าว.

สร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ.ชลบุรีคืบ 60%

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.)                                                                                       

เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุด                                                                         

ตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยกทาง 

หลวงแผ่นดินหมายเลข 315-บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี งบ

ประมาณ 189.230 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้ากว่า 60% 

อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้าง

แล้วเสร็จในเดือน ก.ค.2565 สำาหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครง 

การที่อยู่บนถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ มีปริมาณการจราจร

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไข

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

กรอ.ลุยรี ไซเคิลซากรถทั่วประเทศ

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโรงงานถอดแยกช้ินส่วนรถยนต์แบบครบวงจร

อยู่เพียง 2 แห่ง คือ บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด 

จังหวัดชลบุรี และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำาเนินงานตั้งแต่การรวบรวม

รถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน การรื้อชิ้นส่วนยานพาหนะ ตลอด

จนการกำาจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ที่ไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากชิ้นส่วนรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะได้

ผลักดันให้ธุรกิจชนิดนี้เกิดการขยายตัว เพื่อลดปริมาณการนำา

เข้าเหล็กจากต่างประเทศ และเป็นการนำาทรัพยากรจากการ

แยกซากรถมาหมุนเวียนให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่เป็นประโยชน์

ต่ออุตสาหกรรม

‘บสย.’ เปิดรับคำาขอโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผย                                                                              

ว่า ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ บสย.พร้อมเปิดรับคำาขอโครงการค้ำาประ                                                                                  

กันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft 

Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประ 

กอบการเอสเอ็มอี ให้ยังคงได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากนี้จะช่วยลดปัญหาการผิดนัดชำาระหนี้ ลด

ภาระค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว 

ยังช่วยประคับประคองกิจการ และพยุงการจ้างงานในประเทศ

ดีเดย์พร้อมเปิดใช้ท่าเรือสาทร เม.ย.นี้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบ

เรือโดยสารท่าเรือสาทรว่า ท่าเรือสาทรได้ดำาเนินการเพิ่มพื้นที่

โดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,364 ตารางเมตร โป๊ะเทียบเรือขนาด 

6×12 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำานวน 4 โป๊ะ และโป๊ะ

เทียบเรือขนาด 9x17 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำานวน 1 

โป๊ะ ปัจจุบันดำาเนินการก่อสร้างไปแล้วคิดเป็น 70% ขณะนี้อยู่

ระหว่างการก่อสร้างทางลาดด้านหน้าท่าเรือ และปรับปรุงโป๊ะ 

ขนาด 6x12 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำานวน 2 โป๊ะ คาด

ว่าจะแล้วเสร็จภายใน มี.ค.2565 พร้อมเปิดให้บริการ เม.ย.นี้.

ดังน้ันจึงได้เร่งรัดให้อีอีซีไอดำาเนิน

การก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

“ตามแผนศูนย์ทดสอบยาน                                  

ยนต์นั้นตามแผนจะแล้วเสร็จ                                             

ในปี 2567 แต่ปัจจุบันมีความล่า                                                 

ช้ามาก  ประกอบกับแผนการ

ผลิตรถอีวีในประเทศเข้ามาเร็ว

กว่าที่คิด คาดปี 2565-69 จะ

มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนถึง 50                                              

เท่าของปริมาณการผลิตใน

ปจัจุบัน ถ้าสนามทดสอบมีความ

ล่าช้าจะไม่ทันกับแผนส่งเสริม

การลงทุนอีวี” นายคณิศกล่าว

อย่างไรก็ดี ความพร้อม

ของอีอีซีไอในการเป็นสถานท่ีใน                            

การต้อนรับการประชุมกลุ่มความ 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่าง

เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก (เอเปก) ที่จะมีขึ้นใน                                             

เดือน พ.ย.2565 นั้น โดยภาพ                                   

รวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                  

สำาคัญ เช่น เมืองนวัตกรรม

ชีวภาพ เมืองนวัตกรรมระบบ                                                    

อัตโนมัติ หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

อัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมการบิน 

และอวกาศ เมืองนวัตกรรมอา                                                  

หาร รวมทั้งการก่อสร้างกลุ่ม                                          

อาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรม 

ขั้นสูงต่างๆ ซึ่งเป็นฐานสำาคัญ

ของอีอีซีไอใกล้เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดอย่าง

เป็นทางการในเดือน พ.ย.2565 

เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม

ผู้นำาเอเปกที่ประเทศไทยจะ

395.79 ล้านบาท ในขณะที่ทางนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้ไล่ซื้อ 

เรียกว่าขายมาเท่าใดก็เอาเท่านั้น จึงมียอดซื้อสุทธิไปแค่ 368.10 

ล้านบาท ส่วนอีก 2 กลุ่มก็ดูจะจับคู่กันเล่น โดยทางโบรกเกอร์ซ้ือ

ไป 164.80 ล้านบาท ในขณะท่ีนักลงทุนท่ัวไปก็ขาย 137.11 ล้าน

บาท ดูแล้วต่างคนต่างชะลอการซื้อขายกันมาก ตลาดจึงดูค่อน

ข้างนิ่ง แต่ที่มีความน่าสนใจคือ สรุปการซื้อของนักลงทุนต่าง

ชาติจากต้นปีมาถึงวานนี้ (23 มี.ค.65) พบว่ามียอดซื้อสุทธิสูง

ถึง 98,332.07 ล้านบาทแล้ว หากวันนี้ซื้อเพิ่มอีกแค่ 1,700 ล้าน

บาท ก็จะมียอดซื้อถึง 100,000 ล้านบาททันที ตัวเลขนี้มีความ

หมาย เพราะดูจากสภาวการณ์ที่ยังดูวิกฤตจากสงครามแล้ว 

แต่ต่างชาติยังซื้อเพิ่ม แสดงถึงมีความเชื่อมั่นมากว่าเหตุการณ์

สงครามจะไม่วิกฤต ทั้งๆ แต่ละวันมีข่าวในเชิงลบออกมามาก

ก็ตาม นักลงทุนไทยอาจมองว่านักลงทุนต่างชาติจะทนซื้อไปได้

มากแค่ไหน ก็คงต้องดูกันต่อไปว่าใครจะอึดได้มากกว่ากัน แต่

ความจริงการซื้อหุ้นที่ธุรกิจมีกำาไรดีแล้วมีเงินปันผลจ่ายสูง ย่อม

เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอยู่แล้ว จะเล่นเก็งกำาไรหรือไม่ก็ไม่ 

มีผลอะไร ถือลงทุนก็ยังได้เงินปันผลที่คุ้มค่า มองตลาดยังมีแนว

โน้มดี ยังจะ Side Way Up ได้ต่อไป จึงเลือกลงทุนได้  

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลังงาน ราคาน้ำามันยังไม่มี

ทีท่าจะลดลงจริง ทำาให้ยังน่ามองที่ BPP, LANNA และ GPSC 

กลุ่มขนส่งมั่นใจได้มากว่าปีนี้จะมีกำาไร

สูงกว่าปีก่อน จึงน่าลงทุน ไม่ว่าจะ                                                           

เป็น JUTHA, JWD และ NYT กลุ่ม

อาหารยังมีแนวโน้มดีกับธุรกิจ จึงน่า

มองที่ CPF, CPI และ CBG กลุ่ม

ไฟแนนซ์บอกแล้วว่าตลาดมีวอลุ่มหนา 

ธุรกิจจะมีรายได้ดีทั้งในส่วนค่าคอมฯ 

และการลงทุนในพอร์ต จึงน่ามองที่                                               

TFG, TIDLOR และ KTC หุ้นราย

ตัวที่น่ามองมี PTTGC, SCC และ 

ADVANC เป็นต้น

เป็นธรรมดาของตลาดที่มีการเก็ง

กำาไรจะมีการเล่นรอบเสมอ การรู้จักเลือก

จังหวะลงทุนที่ดีย่อมทำากำาไรได้.

เก็งกำาไรมาก ซื้อขายจริงน้อย

ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ลดความคึกคักลง มีการซื้อขาย                                                                             

แค่ 7 หมื่นกว่าล้านบาท ดูดัชนีเหมือนจะย่ำาอยู่กับที่ บวกแค่ 

0.08 จุด ดัชนีจึงยังยืนอยู่ที่ 1,677.95 จุด ในมุมมองของการเก็ง                                                                             

กำาไรมองว่าตลาดยังไม่สามารถผ่านระดับ 1,685 จุดไปได้ จึง

กลับมาแกว่งตัวในกรอบแคบๆ หรือ Side Way ก็ไม่มีนัยสำาคัญ

อะไร เพราะเมื่อเจาะลงไปดูในรายกลุ่มของนักลงทุน พบว่า

เหมือนจะมีใจตรงกันคือ ต่างคนต่างพากันชะลอการลงทุนไปมาก                                                                              

แต่วอลุ่มที่ยังดูหนาแน่นเป็นการเล่นเก็งกำาไรกันมากกว่า เพราะ

ผลการซื้อขายจริงน้อยมาก อย่างทางกองทุนก็ยังขาย แต่ขายแค่ 

สอท.โอดสงครามฉุดยอดขายรถยนต์วูบ

ไทยโพสต์ • เอกชนโอดพิษ                                         

สงครามทำาชิป-ช้ินส่วนขาดแคลน

หนัก ส.อ.ท.ชี้ส่งออกรถยนต์นั่ง

วูบ กัดฟันตรึงเป้า 1.8 ล้านคัน 

จี้รัฐเร่งเพิ่มปั๊มชาร์จอีวี กระตุ้น

การใช้-ตลาดบูม พร้อมขอให้ดึง

ราคาเหลือ 6 แสนกว่า

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน

พงษ์ รองประธานและโฆษก

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดส่งออก                                 

รถยนต์สำาเร็จรูปในเดือน ก.พ.

65 อยู่ที่ 79,451 คัน ลด

ลง 0.02% จากเดือน ก.พ.64                                     

เนื่องจากการชะลอผลิตรถยนต์

นั่งบางรุ่น เป็นผลจากการขาด 

แคลนชิปและชิ้นส่วน ทำาให้การ                                     

ส่งออกลดลงในตลาดเอเชีย  

ออสเตรเลีย อเมริกากลาง-ใต้                                           

โดยยอดส่งออกรถยนต์สำาเร็จรูป 

ช่วง 2 เดือนปีนี้อยู่ที่ 149,284 

คัน ลดลง 2.81% แต่มีมูลค่า

การส่งออก 88,312.14 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 4.49% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน

“ตอนนี้ เป้ าส่ งออกรถ 

ยนต์ที่ตั้งไว้ 1 ล้านคัน ไม่แน่ใจ

ว่าจะมีผลกระทบจากปัญหา

การขาดแคลนชิปหรือไม่ เพราะ

รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิต

สินแร่ที่นำามาใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลิตชิปและแบตเตอรี่ ทำา 

ให้ราคาสูงขึ้นจากเดิมไม่น้อย

กว่า 50% ขอรอดูสถานการณ์

อีก 1-2 เดือน แม้ก่อนหน้านี้จะ

ประเมินว่าจะเกิดปัญหาความ

ขัดแย้ง แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเร็ว

จากที่คาดไว้ในไตรมาสที่ 3-4 

ของปีนี้ ซึ่งตอนนี้ยังคงเป้าการ

ผลิตรถยนต์ปีน้ีไว้ท่ี 1.8 ล้านคัน” 

นายสุรพงษ์กล่าว

ส่วนยอดจดทะเบียนยาน

ยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแบบ 

ก้าวกระโดด ปีนี้คาดว่ามียอด

จดทะเบียน 4,000-5,000 คัน 

จากปี 64 มียอดจดทะเบียน 

1,900 คัน แต่ผู้บริโภคยังมีความ

กังวลเกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้า

ที่ไม่เพียงพอ และราคาที่ยังสูง                                                 

อยู่ หากมีการนำาเข้ารถยนต์ไฟ                                                  

ฟ้าท่ีมีราคาประมาณคันละ 6-6.5 

แสนบาทได้ และจากนโยบายที่

รัฐส่งเสริมที่ชัดเจน มีความเป็น

ไปได้ท่ียอดจดทะเบียนปีน้ีจะเพ่ิม 

เป็น 8,000-10,000 คันได้.

เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะเป็นการประ 

กาศความพร้อมสนับสนุนการ

ดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรม

ขั้นสูง และจูงใจนักลงทุนทั่ว

โลกเข้าสู่พื้นที่อีอีซี ตั้งเป้าดึง 

ดูดการลงทุน 2.2 ล้านบาทใน 

5 ปีข้างหน้า.

พาณิชย์ปักธง

ส่งออกผลไม้

หวังปีนี้ โต15%
ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” เดินเครื่อง

แก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไทยปี 2565 

ลุยถกจีนขอเปิดด่านเพิ่ม เล็งใช้

ประโยชน์รถไฟลาว-จีน ดันส่งออก

ทั้งทางเรือ อากาศ ปักธงส่งออก

ผลไม้ปีนี้โต 15%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                                

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

เปิดเผยภายหลังการประชุมติด 

ตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไข

ปัญหาผลไม้ ปี 2565 ว่า ได้มีการ                                                   

หารือแนวทางในการช่วยสนับสนุน 

เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ

สำาหรับฤดูกาลผลิตปี 2565 ที่จะ

มีผลผลิตรวม 5.4 ล้านตัน เพิ่ม

ขึ้น 13% โดยจะมีการเจรจากับจีน

ขอเปิดด่านตงซิงและขยายเวลา

ปิดด่าน เพื่อระบายผลไม้ รวมทั้ง

มอบทูตพาณิชย์และทูตเกษตรช่วย

เจรจากับทางการลาวในการขนถ่าย

ผลไม้ช่วงผ่านลาว

สำาหรับการส่งออกผลไม้ทาง

เรือ  กรมการค้าต่างประเทศจะเจรจา 

ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหามาตรการในการ

จูงใจให้เรือใหญ่เข้ามาเทียบท่า ซ่ึง

จะช่วยให้ไทยมีตู้ส่งออกผลไม้มาก

ข้ึน การขนส่งทางอากาศมอบหมาย

ให้หน่วยงานเก่ียวข้องเร่งเจรจาร่วม

กัน เพื่อเพ่ิมช่องทางการส่งออกผล

ไม้ไปจีน ขณะที่เส้นทางการขนส่ง

ผ่านรถไฟลาว-จีน ได้มอบให้ทูต

พาณิชย์และทูตเกษตร เจรจากับลาว

ว่าถ้าขนส่งผลไม้ผ่านรถไฟลาว-จีน 

แล้วไปตรวจท่ีคุนหมิงทีเดียว หรือจะ

ให้ตรวจท่ีด่านบ่อเต็นก็ได้

อย่างไรก็ดี เห็นว่าทุกฝ่าย

ทั้งเกษตรกรผู้แปรรูป ล้ง ผู้ส่งออก                                                

และส่วนราชการต้องร่วมมือกัน 

ช่วยหาทางออกให้การส่งผลไม้ไทย

ส่งออกไปตลาดในประเทศและต่าง

ประเทศ ดำาเนินการไปได้ด้วยดี

ที่สุด ขณะที่เป้าหมายการส่งออก

ผลไม้ในปี 2565 กรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศได้กำาหนดเป้า

หมายการส่งออกไว้ที่ 15% โดยมี

มูลค่าอยู่ที่ 287,500 ล้านบาท.

70,229.50

23/3/65

1,677.95
+0.08

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,199.69 6,595.48 -395.79
 5,907.06 5,742.26 164.80
 31,147.74 30,779.64 368.10
 26,975.00 27,112.11 -137.11

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.17 33.89
ยูโร 36.39 37.38
ปอนดสเตอรลิง 43.67 44.86
เยน (100 เยน) 27.22 28.00
หยวนจีน 4.95 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,550 30,650
ทองรูปพรรณ 30,001 31,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

รับมือวิกฤตราคาน้ำามันพุ่ง



พร้อมเพย์ 

อย่างไรก็ตาม ในยุคนิวนอร์มอลที่

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนิน

ชีวิตและธุรกิจ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย 

(ประเทศไทย) จำ�กัด มห�ชน หรือ KSK  

บริษัทประกันภัยในกลุ่มบริษัท Sunday Ins 

Holdings (“กลุ่ม Sunday”) ได้แต่งตั้ง สิริสุข 

แมนเมตตกุล ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร เพื่อเป็นผู้นำาในการสร้างกลยุทธ์

ส่งเสริมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัท

หลังจากกลุ่มบริษัทอินชัวร์เทคได้ประสบความ

สำาเร็จในการระดมทุน Series B  

“จะมุ่งพัฒนาบริษัท เคเอสเค ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและ

กำาหนดมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมการประกันภัย เพื่อผลักดันให้

เคเอสเคก้าวสู่การเป็นผู้นำาด้านการประกันภัยที่มาพร้อมนวัตกรรม

ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดให้เกิดการขยายตัว

ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาและดึงศักยภาพของพนักงาน

ในองค์กรทุกคนออกมา เพื่อประสิทธิภาพในการดำาเนินงานสูงสุด”         

สิริสุข กล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

จจุบันคนไทยหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนเพื่อเพ่ิมมูลค่�

ให้สินทรัพย์ ไม่เฉพาะเพียงกลุ่มนักลงทุน แต่ขยายสู่กลุ่มวัย

ทำางานมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันแบบควบการลงทุน 

หรือยูนิตลิงค์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ  

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กลุ่มบริษัท 

เจนเนอร�ลี่ ไทยแลนด์ กล่าว

ว่า กระแสโลกเปลี่ยนแปลง

เร็ว การออกประกันชีวิตควบ

การลงทุน (ยูนิตลิงค์) ใหม่ 

ทางเลือกการวางแผนทางการ

เงินที่ให้ครบและคุ้มค่าใน

สภาวะตลาดผันผวน การร่วม

มือกับ ธนาคารเกียรตินาคิน 

ภัทร ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มา ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยูนิตลิงค์

มีอัตราการเติบโตสูง  ล่าสุด

ในปี 2564 เติบโตสูงถึง 59% 

จากปีก่อน และเป็นอันดับ 4 

เมื่อเทียบกับตลาด (ข้อมูล ณ 

เดือน พ.ย.2564) 

ทั้งนี้ ปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้เกิดการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง คือ ผลประโยชน์ที่ตอบโจทย์ด้านเป้าหมายทางการเงินที่หลาก

หลาย และบริการที่ปรึกษาด้านประกันและการลงทุนที่เราใส่ใจดูแล

ลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการรับฟังความ

ต้องการของลูกค้าและนำามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจ

ลูกค้าอยู่เสมอ สำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ถือเป็นยูนิตลิงค์แบบชำาระเบี้ย

ประกันภัย 3 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี ด้วยความคุ้มครองชีวิต

สูงสุด 5 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอา

ประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต)

ส่วนด้านการลงทุนก็สามารถเลือกและปรับเปลี่ยนได้เองจาก

กองทุนรวมคุณภาพที่บริษัทคัดสรรมาให้ พร้อมกับบริการให้คำาปรึกษา

ด้านการลงทุนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทรตลอดระยะเวลาที่ถือ

กรมธรรม์ จึงทำาให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความแตกต่าง ไม่ใช่เพียงแค่ผล

ประโยชน์ของกรมธรรม์ แต่ยังรวมไปถึงความใส่ใจและบริการอย่าง

มืออาชีพด้วยเช่นกัน 

ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�ร   

เกียรติน�คินภัทร จำ�กัด (มห�ชน) หรือ KKP กล่าวว่า ในสภาวะ

ที่มีความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินจากโรคระบาด

และสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลก พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นได้ว่าลูกค้ามีความต้องการ

เรื่องการคุ้มครองควบคู่กับการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยในด้านการ 

กระจายความเสี่ยง 

“ประกันภัยออกผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการป้องกันความเสี่ยงด้วยความคุ้มครอง

ชีวิตที่มีผลประโยชน์แน่นอนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และด้าน

โอกาสเติบโตของผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุน

ได้อย่างยืดหยุ่น เช่น การเลือกกองทุนรวมได้ด้วยตัวเอง การสับ

เปลี่ยนกองทุนรวมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การ

จัดสรรสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน 

และการเพิ่มเงินลงทุนได้ตามจังหวะที่

เหมาะสม ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเตรียม

รับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ เพราะเป็นแผนการเงินระยะ

ยาว หรือจะใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

การวางแผนด้านการศึกษาของลูกหรือ

แผนการส่งต่อมรดกก็ได้เช่นกัน”   

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเราต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงจากโรคต่างๆ รอบตัว

มากมาย โรคร้ายแรง โรคอุบัติใหม่อย่าง

โควิด-19 หรือโรคที่อาจกลายพันธุ์ใน

อนาคต แต่บางครั้งโรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แม้ไม่ได้จัดอยู่ในโรคร้ายแรง แต่อาการ

ที่พบนั้นอาจรุนแรงจนต้องใช้เวลาการ

รักษานานกว่าปกติทั่วไป ส่งผลกระทบต่อ

การทำางาน ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่เพื่อฟื้นฟู

ร่างกายให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ สุทัศน์ ล�ภเกียรติ

ถ�วร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยก�รพ�ณิชย์ บริษัท ไทยพ�ณิชย์       

โพรเทค จำ�กัด (SCB Protect) กล่าวว่า เรื่องสุขภาพหากมีการตั้ง

รับที่ดี จะสามารถป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงจากโรคร้ายเหล่า

นี้ ได้ 

ดังนั้น SCB Protect จึงเป็นที่มาของการนำาเสนอผลิตภัณฑ์

ประกันใหม่ภายใต้ชื่อ “ประกันครอบจักรวาลโรคร้าย” สัญญาเพิ่ม

เติมโรคร้ายแรงใหม่ล่าสุดจาก SCB Protect ที่ให้ความคุ้มครอง

โรคร้ายแรงแบบครอบจักรวาลทั้ง 50 โรคร้ายแรงที่มีในปัจจุบัน                      

รวมถึงโรคที่มีการรักษาตามเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นโรคที่มีอยู่แล้วหรือ                

ที่จะเกิดใหม่ในอนาคตก็ได้ เพียงตรวจพบ ผู้ถือกรมธรรม์                                                                               

สามารถรับเงินก้อนหลักล้านไปจัดการชีวิตตัวเองได้อย่างไม่ต้อง

กังวลใจ”

“ประกันสุขภาพช่วยได้เรื่องค่า

รักษาที่คุณหมอดูแล แต่ค่าอาหารสุขภาพ 

ค่าฟื้นฟูร่างกาย ค่าปรับเปลี่ยนที่อยู่

อาศัย และอีกค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ตามมา

อีกมากมาย ต้องประกันตรวจพบรับเงิน

ก้อนถึงจะช่วยคุณ โดยปีนี้ประกันครอบ

จักรวาลโรคร้าย จะเป็นประกันไฮไลต์

ของไทยพาณิชย์ โพรเทค และจะมีส่วน

สำาคัญในการสร้างความแข็งแรงให้แก่

พอร์ตประกันสุขภาพของบริษัท โดยคาดว่า

ประกันครอบจักรวาลโรคร้าย จะสนับสนุน

ให้ประกันสุขภาพของเราปีนี้โตไม่น้อยกว่า 100%”

นอกจากนี้ บริษัทยังมอบโปรโมชั่นสุดคุ้มภายใน 31 มีนาคม 

2565 นี้ รับฟรี! ประกันครอบจักรวาลโรคร้าย 1 ปี เมื่อซื้อ

ประกันสะสมทรัพย์ คุ้มออมสุข 25/15 ทุน 300,000 บาทขึ้นไป                                           

พร้อมสัญญาเพิ่มเติม คุ้มเพิ่มค่าโรคร้ายแรง เอ็กซ์ตร้า (ประกันครอบ

จักรวาลโรคร้าย) ทุน 1,000,000 บาท และเลือกจ่ายค่าเบี้ยแบบ                                    

รายปี รับเงินคืนเท่าค่าเบี้ยประกันครอบจักรวาลโรคร้าย เข้าบัญชี

ปั

�รจร�จรที่ติดขัดอ�จ

ทำาให้เครียดได้อย่างไม่น่า

เชื่อ แต่นอกเหนือจากผล 

กระทบต่อสุขภาพหัวใจที่เกี่ยวข้อง

กับความเครียดในการขับขี่รถยนต์แล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่น

ในการขับขี่ ที่คุณควรพิจารณาด้วย การขี่จักรยานหรือเดิน

แทนการขับรถ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจ

วายได้ ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านอายุรศาสตร์

คที่ต้องสวมหน้�ก�ก

อนามัยไปพบปะผู้คน 

หลายคนจึงพบปัญหา

กลิ่นปากที่ซ่อนอยู่ใต้แมสก์                      

จนเกิดความไม่มั่นใจ “กิฟ 

ฟารีน” จึงนำาเสนอไอเทม 

ลดกลิ่นปาก เสริมความ

มั่นใจให้กับตัวเองกันด้วย 3 

ผลิตภัณฑ์ คือ ยาสีฟันกิฟฟา

รีน ไบโอ เฮอร์เบิล พรี

เมี่ยม ไวท์เทนนิ่ง มอบ

การดูแล

สุขภาพ

ภายใน

ช่องปาก

อย่าง

สมบูรณ์

แบบ

ประสาน

คุณค่าของ

สมุนไพร 

15 ชนิด 

และ P.A.P. 

Complex ที่ช่วยลดการ

สะสมของแบคทีเรีย ช่วย

�รอบเซ�น�เป็นที่นิยมหลังจ�กออกกำ�ลังก�ยอย่�งหนัก 

เนื่องจากการไหลเวียนจากความร้อน จะช่วยลดอาการปวด

กล้ามเนื้อ ปรับปรุงช่วงของการเคลื่อนไหว และบรรเทา

อาการปวดได้ การศึกษาขนาดเล็กยังชี้ให้เห็นว่า การอบเซานาเป็น

ประจำาสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการอบเซานา

บ่อยๆ สามารถช่วยชีวิตคุณได้ เพราะการใช้ห้องเซานาเป็นสิ่งหนึ่งที่

มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่หาได้ยาก ซึ่งมีรากฐานมาจากหลายประเทศ

และหลายวัฒนธรรม และมีการศึกษาวิจัยระยะยาว

สำาหรับประวัติของเซานา คนส่วนใหญ่นึกถึงประเทศ

ฟินแลนด์เมื่อพูดถึงห้องเซานา ที่จริงแล้วคำาว่า เซาน่า เป็นภาษา

ฟินแลนด์ และแปลว่า “โรงอาบน้ำา” โดยชาวฟินแลนด์มีห้องเซานา

มากกว่า 2 ล้านห้อง สำาหรับประชากร 5.5 ล้านคน แต่ยังมีหลักฐาน

ทางโบราณคดีที่ระบุว่าชาวมายาในสมัยโบราณ เป็นคนแรกที่รู้จัก

ประโยชน์ของห้องเซานา เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน เมื่อพวกเขา

สร้างบ้านเหงื่อ ห้องเซานาแห่งแรกที่สร้างขึ้นในแอฟริกา ยังได้รับ

การออกแบบเพื่อให้เหงื่อออก เพื่อช่วยกำาจัดร่างกายเมื่อป่วยเป็นโรค

ติดเชื้อ 

การวิจัยสมัยใหม่เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ห้องอบเซานา

พบว่า ประโยชน์ของการใช้ห้องเซานาเป็นประจำานั้นมีหลากหลาย 

แต่จะเน้นที่การลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือด

หัวใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยตั้งคำาถามว่า

จะมีอันตรายขณะที่คุณกำาลังออกกำาลังกายหรือไม่ กระทั่งได้มีการ

ศึกษาชายวัยกลางคนมากกว่า 2,300 คนจากฟินแลนด์ตะวันออก ที่

ได้รับการอ้างอิงบ่อยครั้ง ซึ่งถูกติดตามข้อมูลมาโดยเฉลี่ย 20 ปี (เรียก

ว่าการศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด)  

นักวิจัยพบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตอย่าง

อบเซานา...ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ก

กะทันหัน จากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหัวใจและหลอดเลือด

ถึงแก่ชีวิต และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในผู้ใช้ห้องเซานา ที่น่า

สนใจคือการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ

ขนาดยาด้วย สำาหรับผู้ชายที่รายงานการใช้ห้องอบเซานา 4-7 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถึง

ตายลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อเปรียบเทียบ

กับผู้ชายที่ใช้ห้องเซานาสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง และที่สำาคัญที่สุด ความเสี่ยง

ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลด

ลง 40% ในกลุ่มผู้ใช้ห้องเซานา

บ่อยครั้ง 

“การนั่งในห้องเซานา 20 

นาทีหลายครั้งต่อสัปดาห์ ทำาให้การ

เจ็บป่วยลดลง หรือดีกว่ายาที่ต้องสั่ง

โดยแพทย์  รวมถึงการรักษาด้วยแพทย์

แผนปัจจุบันล่าสุดได้อย่างไรนั้น มีคำาอธิบาย

ว่า เนื่องจากการอาบน้ำาเซานาที่อุณหภูมิ 113-212 องศา

ฟาห์เรนไฮต์ และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 10-30% เลียนแบบการตอบ

สนองทางสรีรวิทยา คล้ายกับการออกกำาลังกายแบบคาร์ดิโอ แบบ

ความเข้มข้นปานกลางถึงสูง เช่น การปั่นจักรยาน ว่ายน้ำา หรือวิ่ง 

เพราะความร้อนสูงทำาให้อุณหภูมิพื้นผิวของผิวหนังสูงขึ้น และอัตรา

การเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นเป็น 100-150 ครั้งต่อนาที”

ยุ

• วันก่อน สุภ�พรรณ พิชัยรณรงค์สงคร�ม 

ต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการของตัว

เองว่าจะติด Covid-19 ไหม เพราะคนขับรถประจำา

เพิ่งจะติดโควิด เธอเลยต้องงดกิจการทั้งงานราษฎร์

งานหลวงโดยปริยาย ทั้งยังต้องแจ้งข่าวไปบอก

เพื่อนฝูงผู้คนที่พบปะกับเธอให้คอยเฝ้าดูอาการอีก

ด้วย..•

• รวมมิตรศิษย์เก่าวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชวน ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น MCA 3 นำาโดย 

ดร.หมวย-อริสร� กำ�ธรเจริญ นัดพบเพื่อนร่วมรุ่น

ที่ร้าน 83 คอร์เนอร์ คาเฟ่ ของ อ้อม-กัญจน์นภัช   

ลิ้มพ�นิชภักด ีย่านสวนผัก ทั้งงานเต็มไปด้วยรอย

ยิ้มและเสียงหัวเราะ แบ่งปันกำาลังใจให้กันและกัน

ในยุคโควิด-19 ระบาด ตอกย้ำามิตรภาพที่ยั่งยืน ครั้ง

หน้าลงมติกันว่าเจอกันที่ร้านเพื่อนอ้อมเหมือนเดิม 

เพราะประทับใจในบรรยากาศสวนสวยสบายตา 

เครื่องดื่มอาหารคุ้มค่า มีให้เลือกกว่า 200 เมนู ใคร

สนใจจะจัดเลี้ยงที่ร้านนี้บ้าง สายตรงกับคุณอ้อมได้

เลยที่โทร.08-9776-4115..• 

• ดำ�รง พุฒต�ล ขอฝากแสดงความยินดี

กับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขช�วน� ที่ได้รับเลือกตั้งให้

เป็นอธิการบดีหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุรี และรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อ

ไป..• 

• คนนี้ขยันไม่ยึดติดตำาแหน่ง แป้ง-วรรณ

ภ� รักษ์แก้ว อดีตพีอาร์ โรงแรม 5 ดาว ที่ตอนนี้ผัน

ตัวเองเป็นเจ้าแม่ไวน์ ตำาแหน่ง GM ของอิตาเลเซีย                                                     

กรุ๊ป วันธรรมดาเธอวิ่งวุ่นทั่วไทยเพื่อเปิดช็อปให้เจ้า

นาย เพราะกำาลังขยายสาขามากมาย ส่วนวันหยุด

เธอก็จะมาช่วยที่ร้านครัวอร๊อย-อร่อย ตรงข้ามวัด

แขกสีลมที่เธอเป็นเจ้าของ ทำางานทั้งรับออเดอร์ ตัก

อาหาร เสิร์ฟ เก็บโต๊ะ เก็บตังค์ หากใครชอบข้าว

แกง ขนมจีนน้ำาพริก รสชาติระดับตำานานที่เปิดมา 

24 ปี เชิญชวนให้ไปชิมที่ร้านหรือสอบถามได้ที่โทร.

0-2635-2365 มีบริการผ่านทางแอปทั่วกรุงเทพฯ 

ด้วย..•

• เห็นมะยงชิดสุกเหลืองสวยงามขายเต็ม

ตลาด พูนสุข เตวิทย์ กำาลังชั่งใจ คิดว่าจะทำา ม้�ฮ่อ 

ของว่างลูกครึ่งที่เป็นของคาวก็ไม่ใช่ของหวานก็ไม่

เชิง แจกเพื่อนๆ ได้ลิ้มรสชาติ เพราะเมื่อเป็นเด็กๆ 

เคยช่วยคุณย่าและคุณแม่ทำากินมาแล้ว..•.

แมวลายเสือ

ระงับกลิ่นปากยาวนาน 

ผสม Active Oxygen จาก

นั้น เสริมความมั่นใจทุกครั้ง

หลังแปรงฟันด้วย กิฟฟารีน                             

เฮอร์เบิล เฟรช ซีโร่ 

แอลกอฮอล์ เม้าท์วอช 

(Giffarine Herbal 

Fresh Zero Alcohol 

Mouthwash) น้ำายา

บ้วนปากสูตรอ่อน

โยน และสุดท้ายไอ

เทมยอดฮิตที่

ทุกคนต้องพก

ติดกระเป๋า 

สเปรย์ดับ

กลิ่นปาก 

กิฟฟารีน  

ฟ้าทะลาย

โจร รีเฟรช

ชิ่ง เม้าท์ สเปรย์ช่วยลดกลิ่น

ปากไม่พึงประสงค์. 

ก

มอบประกัน • นายนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด หรือ TQM ร่วมงานวัน

อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมจับมือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) มอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่อาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) จำานวน 1,000,000 สิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่ อสม. ซึ่งเป็น

กำาลังสำาคัญในการพัฒนางานสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘สมาร์ท อสม.’ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด 50,000 บาท นาน 3 เดือน รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) เริ่มให้สมัครรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม–31 

พฤษภาคม 2565.    

อย่าง Archives 

of Internal 

Medicine ได้

ระบุไว้ว่า ผู้ที่

เป็นโรคอ้วน

มักจะเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับ

สุขภาพของ

หัวใจ และหากคุณมีทางเลือก คุณควรพิจารณาเดินหรือขี่จักรยานแทนที่จะ

กระโดดขึ้นรถนะคะ.

จากการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาหลายชิ้นระบุแนวทางที่เป็น

ไปได้ บอกว่าการอบเซานาเป็นประจำา สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือดและการเสียชีวิตได้ ซึ่งรวมถึงยังช่วยลดความดันโลหิต ช่วย

ปรับปรุงการทำางานของ endothelium หรือผนังของหลอดเลือด ช่วยทำาให้

การไหลเวียนของเลือดที่ผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียด จาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (หรือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวม

ตัวของออกซิเจนกับสารอื่น) และการอักเสบ ช่วย

เรื่องการปรับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดในเชิง

บวก เพิ่มไขมันชนิดดี HDL และลด LDL หรือ

ไขมันที่ไม่ดี

ทั้งนี้ คำาเตือนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในช่วง

เวลาปกติ ผู้อบเซานาโดยเฉลี่ยสามารถเรียก

เหงื่อได้ครึ่งกิโลกรัม หรือคิดเป็นประมาณ 1.1 

ปอนด์ ดังนั้น หลังอบเซานาควรเพิ่มความชุ่มชื้น

ให้ร่างกาย แต่ถ้าหากคุณไม่มีห้องเซานา ขอแนะนำา

การปั่นจักรยานด้วยความร้อนเพื่อให้เหงื่อออก จากนั้นให้

ไปสัมผัสความเย็นให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ที่บ้าน หรือก่อนนอนให้

เพิ่มดีเกลือ หรือดอกเกลือประมาณ 2 ช้อนโต๊ะลงในอ่างอาบน้ำาอุ่น เพื่อให้

ร่างกายผ่อนคลายสบายเป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างออกด้วยฝักบัวน้ำาเย็น 

5 นาที ตั้งอุณหภูมิห้องนอนให้เย็นพอดีอยู่ที่ 65F องศาฟาห์เรนไฮต์ หรือ

ประมาณ 18 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัวของเซลล์ใน

ร่างกายเพียงชั่วข้ามคืน. 

เจนเนอราลี่ผนึกKKPรุกตลาดยูนิตลิงค์

SCBผุดประกันครอบจักรวาลโรคร้ายดันพอร์ตโต100%

การจราจรติดขัด..กระทบหัวใจ
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8 การตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 
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9กีฬา

ส่งทีมระบำ�ใต้น้ำ�ชุบตัว ‘อิต�ลี-ฝรั่งเศส’ 

ไทยโพสต์ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬา

ว่ายน้ำาเเห่งประเทศไทย กล่าวถึงความพร้อมนักกีฬาทีมระบำา

ใต้น้ำาชุดเอเชียนเกมส์ของไทยว่า “ได้มีการวางเเผนเตรียมทีม                                                                  

ระยะยาวไว้เเล้ว ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำา โดยล่าสุดนักกีฬาทั้งหมดได้เดินทางไป

ฝึกซ้อมและเเข่งขันที่ประเทศอิตาลีเเละฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อย

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้การดูเเลของผู้ฝึกสอนและ

ทีมงานชาวอิตาลี ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เชื่อ

ว่าจะเพิ่มทักษะเเละแก้ไขจุดบกพร่องของนักกีฬาทั้งในประ

เภททีมเเละ Mixed Duet ได้อย่างถูกวิธี” พล.อ.เจริญกล่าว

ต่อว่า สำาหรับนักกีฬาทีมระบำาใต้น้ำาของไทย ชุดนี้ประกอบด้วย

ประเภททีมหญิง เเละในประเภทคู่ผสมชาย-หญิง จะลงทำาการ

เเข่งขันในยุโรป 4 รายการ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อ

ทดสอบความสามารถ รายการสำาคัญคือ ฟีน่า เวิลด์ ซีรีส์ ที่กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.65 หวังว่าทุกคน

จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้เรียนรู้เทคนิคการเเสดงท่ายากได้ดี

มากยิ่งขึ้น นับเป็นผลดีต่อการเเข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 ที่

เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำาลังจะมาถึงในช่วง

วันที่ 10-25 ก.ย.65

บิ๊กโกเตือน ‘ช�ยน้อย’ อย่�ประม�ทฟิลิปปินส์

ไทยโพสต์ • “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ไฟเขียว “เดอะ

ร็อคแมน” ชายน้อย วรวุฒิ มวยฟอร์มสดขึ้นป้องกันแชมป์กับ 

เจลเบิร์ด โกเมรา ดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์ มีเข็มขัดแชมป์สภามวย

แห่งเอเชีย รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวตเป็นเดิมพัน และเตือนอย่า

ประมาทแม้ฟอร์มการชกจะเหนือกว่า ด้าน “เสี่ยฮุย” สุรชาติ 

พิสิฐวุฒินันท์ จัดเต็มชุมนุมดาวดังในสังกัดโชว์ผลงานเต็มอัตรา

ศึก “NKL BOXING มุ่งบัลลังก์ โลก” ถ่ายทอดทางช่องไทยรัฐ

ทีวี วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 จากเวทีมวยเดอะบาซ่าร์ 

รัชดาภิเษก โดยบิ๊กโกเผย สถิติการชกของชายน้อยดีมากๆ โดย

เฉพาะ 12 ครั้งหลังชนะรวด เป็นมวยฟอร์มสดที่เคยไต่บัลลังก์

โลกอันดับสูงคนหนึ่ง แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทำาให้มีรายการชก

น้อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับ 9 ของสภาโลก (WBC) ในรุ่นซู

เปอร์แบนตัมเวต หากไฟต์นี้เคลื่อนไหวและสามารถผ่านด่าน

อันตรายอย่างโกเมราไปได้ น่าจะทำาให้ขยับอันดับขึ้นจากเดิม 

อีกทั้งชายน้อยอายุยังน้อยเพียง 24 ปี อนาคตยังไปได้อีกยาว

ไกล ในขณะที่แชมป์สภามวยโลก (WBC) ของรุ่นตอนนี้คือ “สตี

เฟน ฟุลตัน” ชาวอเมริกา เขาน่าจะให้ความสนใจไม่น้อย เพราะ

ชายน้อยคือหนึ่งในนักมวยที่มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์จากเขา แต่

ทั้งนี้ก็ขอเตือนอย่าประมาทโกเมรา เนื่องจากนักมวยมาตรฐาน

จากฟิลิปปินส์เคยทำาให้ชาวไทยผิดหวังมาแล้วหลายครั้ง 

ยูเอสจีเอประก�ศสน�มยูเอส โอเพ่น

ฟลอริด� • สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสจีเอ 

ประกาศ โอ๊กแลนด์ ฮิลล์ส คันทรี คลับ ในเมืองบลูมฟิลด์ รัฐ

มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสังเวียนจัดการแข่งขันกอล์ฟ

ชิงแชมป์ของสมาคมเพ่ิมเติมอีก 6 รายการ ซ่ึงในจำานวนน้ันเป็น

รายการเมเจอร์อย่างยูเอส โอเพ่น 2 คร้ัง  โอ๊กแลนด์ ฮิลล์ส คัน

ทรี คลับ จะจัดการแข่งขันรายการยูเอส โอเพ่น กอล์ฟเมเจอร์ ใน

ปี 2034 และ 2051 นอกจากน้ียังมีรายการชิงแชมป์สมัครเล่น

ของสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาอีก 4 รายการ เร่ิมตั้งแต่ปี 

2024 ซึ่งเดิมที โอคมอนด์ (เพนซิลเวเนีย) คันทรี คลับ จะเป็น

สังเวียนจัดการแข่งขันยูเอส โอเพ่น ในปี 2034 แต่เปลี่ยนไป

จัดการแข่งขันในปี 2033 แทน จอห์น โบเดนเฮเมอร์ ประธาน

กรรมการผู้บริหารระดับสูงของการแข่งขันยูเอสจีเอ เผยว่า “ไม่

อาจมีอะไรที่จะมีความสุขไปกว่าการนำาการแข่งขันกอล์ฟชิง

แชมป์แห่งชาติถึง 6 รายการ เข้าไปจัดการแข่งขันที่โอ๊กแลนด์ 

ฮิลล์ส นับตั้งแต่ยูเอส โอเพ่น ได้จัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 1924 

โอ๊กแลนด์ ฮิลล์ส ได้พิสูจน์ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กอล์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยังคงรักษามาตรฐานทั้ง

รายการกอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นที่กำาลังจะมาถึงในปีนี้”.

ซิดนีย์ • แอชลี บาร์ตี นักเทนนิสหมายเลข 

1 ของโลกชาวออสเตรเลีย ช็อกวงการเมื่อ

วันที่ 23 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ด้วยการประ 

กาศอำาลาสนามด้วยวัยเพียง 25 ปีเท่านั้น

แอชลี บาร์ตี เพิ่งสร้างผลงานเป็นนัก

เทนนิสออสเตรเลียนคนแรกในรอบ 44 ปี ท่ี

คว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวในศึกออสเตรเลียน                                                         

โอเพ่น แกรนด์สแลมในบ้านเกิด นับเป็น 

การคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครบทั้ง 3 พื้น

ผิวการแข่งขัน

“วันนี้เป็นวันที่ยากลำาบากและเต็ม

ไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเมื่อฉันขอประกาศ

อำาลาจากวงการเทนนิส” บาร์ตีโพสต์วิดีโอ

การประกาศของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วน

ตัว

ในวิดีโอที่เธอโพสต์นั้น บาร์ตีที่หลั่ง

น้ำาตานั่งอยู่กับเพื่อนสนิท เคซีย์ เดลลัคควา 

ที่เล่นในประเภทคู่ร่วมกัน โดยบาร์ตีกล่าว

ว่า “ขอบคุณสำาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่วงการ

เทนนิสมอบให้กับฉัน”

“ฉันมีความสุขมากและพร้อมมากๆ 

และฉันรู้ดีว่าหัวใจของฉันต้องการอะไร ฉัน

รู้สึกขอบคุณสำาหรับทุกอย่างที่วงการเทนนิส

มอบให้ฉัน มันให้ความฝันทั้งหมดของฉัน

และบางทีอาจจะมากกว่านั้น”

นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกชาว 

ออสเตรเลียน กล่าวต่ออีกว่า “แต่ฉันรู้ว่า

ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะก้าวออกไปและตามล่า

ความฝันอื่นๆ ที่รออยู่ ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้ว

ที่ต้องวางไม้ลง”

“ฉันทุ่มเทให้กับมันทุกอย่างเท่าท่ีทำาได้ 

จนความฝันของฉันถูกเติมเต็ม ฉันมีความ

กล�ยเป็นข่�วฮือฮ�สำ�หรับ แอชลี บ�ร์ตี นักเทนนิสส�ว

วัย 25 ปีจากออสเตรเลีย ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวออส

เตรเลียนคนแรกในรอบ 44 ปี ที่คว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวในราย

การออสเตรเลียน โอเพ่น แกรนด์สแลม ในประเทศบ้านเกิด แต่

จู่ๆ เธอก็ออกมาประกาศขออำาลาวงการเนื่องจากหมดไฟ โดย

เธอบอกว่า “ฉันรู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่กีฬาเทนนิสมอบให้กับ

ฉัน มันทำาให้ทุกความฝันของฉันเป็นไปได้ แต่ฉันคิดว่านี่ถึงเวลา

แล้วที่จะถอยห่างจากมันเพื่อล่าฝันครั้งใหม่ ซึ่งยังมีอีกมากมาย

ที่ฉันอยากทำา”..••..สัปดาห์นี้กอล์ฟเอเชียนทัวร์ เป็นรายการ 

“ดีจีซี โอเพ่น พรีเซนเต็ดบ�ย ม�สเตอร์ก�ร์ด” ชิงเงินรางวัล

รวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16 ล้านบาท ที่ สน�ม

เดลี กอล์ฟ คลับ ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ที่น่าสนใจคือมี

นักกอล์ฟไทยถึง 13 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย อติรุจ 

วินัยเจริญชัย, นิติธร ทิพย์พงษ์, เศรษฐี ประคองเวช, แดนไท 

บุญม�, จักรพันธ์ 

เปรมสิริกรณ์, 

กษิดิศ เล็บครุฑ, 

จณัตว์ สกุลพล

ไพศ�ล, ดลภัทร

ไชย นิยมชน, ธน

ภัทร พิชัยกุล, ภูมิ 

ภัทโรพงศ์, วุฒิ

วิทย์ เจริญพรนุ

กูล, แสงชัย แก้ว

เจริญ และ สุทธิ

เจตน์ คูห์รัตน

พิศ�ล งานนี้มี

ลุ้น..••..“ลุงเป็ด” 

สุขนะ แต่ก็รู้ตัวเช่นกันว่ามันต้องแลกกับอะ 

ไรต่างๆ มากแค่ไหนเพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัว

เองออกมา ถึงฉันจะไม่มีวันเลิกรักกีฬานี้ที่

ให้ทุกอย่างกับฉันก็เถอะ”

“แต่ตอนนี้ฉันไม่มีแรงขับเคลื่อนทาง

ร่างกาย, อารมณ์ และทุกอย่างเพื่อท้าทาย

ตัวเองในระดับสูงสุดอีกต่อไปแล้ว ฉันทุ่ม

สุดตัวไปหมดเท่าที่จะทำาได้แล้ว ซึ่งฉันมี

ความสุขกับมันมาก และนั่นถือเป็นความสำา 

เร็จของฉันแล้ว ถึงบางคนอาจจะไม่เข้าใจ

มัน แต่ก็โอเค ฉันรับกับเรื่องนั้นได้นะ”

บาร์ตีข้ึนเป็นนักเทนนิสหญิงหมายเลข 

1 ของโลกมากว่า 2 ปี และประกาศอำาลา

วงการหลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลมไป 

3 รายการ ประกอบด้วย เฟรนช์ โอเพ่น 

2019, วิมเบิลดัน 2021 และออสเตรเลียน 

โอเพ่น 2022

“ขอบคุณสำาหรับการเป็นทูตท่ียอดเย่ียม

ของวงการเทนนิสและสำาหรับผู้หญิงทั่วทั้ง

โลก” สมาคมเทนนิสหญิง หรือดับเบิลยูทีเอ 

โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ “พวกเราจะ

คิดถึงคุณมากๆ แอช”

บาร์ตีถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ ได้

รับการยอมรับและชื่นชอบมากที่สุดในทัวร์ 

เธอก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสชั้นนำาของโลก

อย่างรวดเร็ว จากการสไลซ์ที่ยากกับการ

รับมือ การเสิร์ฟที่แม่นยำา และโฟว์แฮนด์

ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งส่งผลให้เธอมีความสามารถ

แบบรอบด้าน

ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา บาร์ตีเพ่ิงหม้ัน

กับ แกร์รี คิสซิก ที่คบหาดูใจกันมายาวนาน 

และมักจะปรากฏตัวอยู่ข้างสนามเสมอยาม

ที่เธอลงแข่งขัน และมักจะโพสต์ข้อความให้

กำาลังใจบนสังคมออนไลน์อยู่บ่อยๆ.

พงศ์น�ถ วัธนศักดิ์ สหพันธ์กีฬาสากลไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ 

จัดกอล์ฟเยาวชนรายการ “มิตรแท้ ประกันภัย ไอเอสเอฟ จู

เนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 

นี้ ที่ สน�มไพร์ม กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท รังสิต นครนายก 

คลอง 15 นักกอล์ฟเยาวชนสนใจทักไปที่ “พี่แหม่ม” ไอดีไลน์ 

06-5396-2969..••..สำาหรับนักกอล์ฟเยาวชนอีกรายการ กับ

ศึก  จีเอดี ไทยแลนด์  แชมเปียนชิพ  2022 สนามที่ 2  ดวลวงสวิง

วันอาทิตย์ที่  10  เมษายน นี้  ณ  สน�มยูนิแลนด์  กอล์ฟ  แอนด์  

คันทรีคลับ  นักกอล์ฟเยาวชนสอบถามสมัครแข่งขันได้ที่  “โปร

หนึ่ง” สมเกียรติ  ศรีสง่�  08-1668-5866  ด่วน..••..บดินทร์ธร 

จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ พัฒน� สปอร์ต รีสอร์ท 

จ.ชลบุรี เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดปฏิทินการแข่งขัน

กอล์ฟ 3 รายการใหญ่  รายการแรก สวิง “พัฒนากอล์ฟชาเลนจ์ 

ครั้งที่ 12”, รายการที่ 2 “พัฒนา คอร์ปอเรท กอล์ฟ ลีก” และ

รายการสุดท้าย “พัฒนา จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ” วันศุกร์ที่ 

1 เมษายนน้ี ณ อาคารคลับเฮาส์สนาม  ต้ังแต่เวลา 10.00-13.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม “คุณหมู” ธัชรินทร์ เหล่าเรืองธนา 

09-2289-2644..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

แสดงความยินดี • ดาว์ปกรณ์ รัตน

สุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำากัด และนพ

กร สุวณิชย์ ประธานจัดการแข่งขัน

ช้าง-เจนซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2022 ร่วม

แสดงความยินดีกับแชมป์กอล์ฟ

เยาวชนรุ่นสเปเชียลเจนซ์ ชายและ

หญิง ในการแข่งขันรายการบีซีพีจี 

คลาสสิก 2022 ที่สนามฟีนิกซ์ โกลด์ 

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.ชลบุรี 

เมื่อเร็วๆ น ี้

ชลบุรี • ม�โน โพลกิง หัวหน้�ผู้ฝึกสอนทีมช�ติ

ไทยเชื่อก�รอุ่นเครื่องกับเนป�ลเพร�ะเป็นทีมที่

เคยเอ�ชนะทั้งศรีลังก�และมัลดีฟส์ 2 คู่แข่งที่

ต้องเจอกันในเอเชียนคัพรอบคัดเลือก จะช่วยให้

ประเมินคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่�งดี ขณะที่ ธีร�ทร บุญ

ม�ทัน เผยดีใจที่ ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีม หวังว่�

ทีมจะโชว์ผลง�นดีทั้ง 2 แมตช์

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ 

ห้องแถลงข่าวสนามชลบุรี สเตเดียม ฝ่ายจัดการ

แข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ 

บรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อน

การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง คู่ระหว่างทีมชาติไทย

พบกับทีมชาติเนปาล

การแถลงข่าวครั้งนี้ ทางทีมชาติไทยได้ส่ง 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทย และธีราทร บุญมาทัน กัปตันทีมชาติไทย เข้า

ร่วมการแถลงข่าว

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

กล่าวว่า “ช่วงฟีฟ่าเดย์นั้นถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ได้

รวมตัวกันไม่นาน แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะได้กลับมา

เจอกันอีกครั้ง และทีมชาติ

ไทยเองไม่ได้มีเกมเตะในประ 

เทศมานานแล้ว มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆ จะ                                                                 

ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของทีมชาติไทย ต้องขอบ 

คุณทางชลบุรีด้วยท่ีเป็นเจ้าภาพให้กับเกมนัดน้ี ส่วน

ทีมนั้นก็พร้อมจะลงเล่นกันแล้ว”

เฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวต่อว่า “การที่เลือก

เนปาลเป็นเพราะว่าพวกเขาเคยเจอกับศรีลังกา

และมัลดีฟส์มาก่อน และเคยเอาชนะมาได้ด้วย 

ดังน้ันการเล่นกับเนปาลจะช่วยทำาให้ได้รู้ระดับการเล่น

ของทีมที่จะต้องเจอทั้ง 2 ทีม ซึ่งเป็นงานสำาคัญ

ของทีมชาติไทยที่จะต้องเอาชนะทั้งศรีลังกากับ

มัลดีฟส์เพ่ือจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพท่ีประ 

เทศจีน”

มาโนยังได้กล่าวถึงการเลือก “มิคกี้” ปฐม

พล เจริญรัตนาภิรมญ์ หนึ่งในขุนพลทีมชาติไทย

ชุดแชมป์ซูซูกิคัพ ที่ประเทศสิงคโปร์ มาเสริมทัพ

แทน “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าจากบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ที่ต้องถอนตัวไปด้วยว่า

“มิคกี้เป็นคนสำาคัญ เขาทำาได้ดีในซูซูกิคัพ 

ทำาให้เราเป็นแชมป์ สมควรที่กลับมาติดทีม เมื่อศุภ

ชัยเจ็บไป มิคกี้จะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอล เขาเล่น

มา 2 เกมหลัง ทำาได้ดี เราไว้ใจเขาได้”

“มีผู้เล่นที่ดีพอจะติดทีมชาติไทย 100 คน 

แต่เราพยายามเลือกผู้เล่นท่ีบาลานซ์สำาหรับเกมแต่ละ

เกมที่เหมาะสม ผู้เล่นที่ยังไม่ติด ขอให้ทำา งานหนัก

ต่อไป ติดตามทุกสัปดาห์ทุกเกม ขอให้ทำาผลงานดี

ต่อเนื่อง”

ด้าน “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน กัปตันทีมชาติ

ไทยชุดนี้ กล่าวว่า “ดีใจที่ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีม 

ก็หวังว่าทีมจะทำาผลงานได้ดีในทั้ง 2 เกม สำาหรับ

ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาดูมีความมุ่งมั่นและพยายาม

แสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ซ่ึงเป็นเรื่องดี

สำาหรับทุกคน และหวังว่าจะได้แสดงศักยภาพของ

ตัวเองในเกมอุ่นเครื่อง เพื่อจะมีโอกาสติดทีมชาติใน

รอบคัดเลือก เป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยต่อไป”

สำาหรับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง 

จำานวน 2 เกม ดังนี้ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 

19.00 น. ณ สนามชลบุรี สเตเดียม ทีมชาติไทย 

พบ ทีมชาติเนปาล (อันดับที่ 167 ในฟีฟ่า แรงกิง) 

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ สนาม

บีจี สเตเดียม ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติซูรินาม 

(อันดับที่ 140 ในฟีฟ่า แรงกิง) แฟนบอลสามารถ

รับชมได้ผ่านทางไทยรัฐทีวี และ AIS Play 

โดยเกมอุ่นเคร่ืองดังกล่าวได้การรับรองจาก

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ในระดับ ‘A’ Match 

และมีการนำาผลมาคำานวณคะแนนในฟีฟ่า แรงกิง

นอกจากนี้ การแข่งขันฟุตบอลรายการดัง

กล่าวยังจัดภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาด

ของโควิด-19 โดยอนุญาตให้ผู้ชมเข้าสนามได้ 50 

เปอร์เซ็นต์ของความจุสนาม และอนุญาตให้ผู้สื่อ

ข่าวเข้าร่วมการทำางานข่าวได้ทั้งหมด 60 ท่าน. 

บาร์ตีหมดแรงจูงใจประกาศแขวนแร็กเกต

20แข้งฟุตซอลทีมช�ติไทย

รักษ�แชมป์อ�เซียนสมัย16

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทยประกาศรายชื่อ 20 นักฟุตซอลทีมชาติไทย 

ชุดเตรียมป้องกันแชมป์อาเซียนสมัยที่ 16 หรือ

เอเอฟเอฟ ฟุตซอล แชมเปียนชิพ 2022 ที่จะมี

ขึ้น ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 

2-10 เม.ย.65 

ทีมชุดนี้เป็นการคุมทีมของ คาร์ลอส เซ

ซาร์ ท่ีเพ่ิงพาทีมคว้าแชมป์เอ็นเอสดีเอฟ โดยมี 

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา เดินทางกลับจากทดสอบ

ฝีเท้าในโปรตุเกสและสเปนมาสมทบช่วยทีม รวม

ถึง ธนโชติ เสาะแสวง ตัวรับดาวรุ่งทีมชาติไทยชุด

บี ท่ีเรียกเสริมเข้ามาอีกราย แต่จะยังไม่มีชื่อของ 

ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ 

รายชื่อทั้ง 20 แข้งมีดังนี้ ผู้รักษาประตู 

คทาวุธ หาญคำาภา, บริบูรณ์ กลางหล้า, ภานุรัตน์ 

โอฬาร, กฤษดา ไวยมงคุณ, ตัวรับ รณชัย จูงวงษ์

สุข, เชาว์วาลา ศรีอาวุธ, บุณมี มาตย์วิเศษ, ธน

โชติ เสาะแสวง, ตัวรับ-ริมเส้น กฤษดา วงษ์แก้ว 

ริมเส้น กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, ศุภกร 

บวรรัชฎากุล, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์, ปาณัสม์ 

กิตติภานุวงศ์, ธนพล มณีเพชร, อภิวัฒน์ แจ่ม

เจริญ, หน้าเป้า พีรพัฒน์ แก้ววิลัย, ธนาธิป แสง

สังข์, อัษฎาวุฒิ แจ้งคต, มูฮัมหมัด อุซมานมูซา 

และตัวรับ-ริมเส้น-หน้าเป้า สราวุท ผลาพฤกษ์ 

ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะเรียกรวมพลอีก

ครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 

08.00 น. ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย และเวลา 15.00 น. ที่

สนามศูนย์การค้าโชว์ดีซี พระราม 9 ชั้น 6 

สำาหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดมีดังนี้ 

วันที่ 2 เม.ย.65 มาเลเซีย พบ กัมพูชา เวลา 

15.00 น. ถ่ายทอดสด ทางเพจ FutsalThaialnd - 

ฟุตซอลไทยแลนด์, ไทย พบ บรูไน เวลา 17.00 น.                                                                 

ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD และ T 

SPORT 7 

วันที่ 3 เม.ย. 65 บรูไน พบ อินโดนีเซีย 

เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ Futsal 

Thaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์, กัมพูชา พบ 

ไทย เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ Futsal 

Thaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์ 

วันที่ 4 เม.ย.65 เวียดนาม พบ เมียน                                                           

มา เวลา 11.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ Futsal 

Thaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์, ติมอร์-เลสเต พบ 

ออสเตรเลีย เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ 

FutsalThaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์, อินโดนีเซีย 

พบ มาเลเซีย เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ 

FutsalThaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์

บรูไน พบ กัมพูชา เวลา 17.00 น. ถ่ายทอด

สดทางเพจ FutsalThaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์ 

วันท่ี 5 เม.ย.65 ออสเตรเลีย พบ เมียนมา 

เวลา 11.00 น.                        

ถ่ายทอดสดทาง

เพจ FutsalThai-                     

alnd - ฟุตซอลไทย

แลนด์, ติมอร์-เลส

เต พบ เวียดนาม 

เวลา 13.00 น.                       

ถ่ายทอดสดทาง                                  

เพจ Futsal Thai 

alnd - ฟุตซอล

ไทยแลนด์, มาเล 

เซีย พบ บรูไน 

เวลา 15.00 น. 

ถ่ายทอดสดทางเพจ FutsalThaialnd - ฟุตซอล

ไทยแลนด์, อินโดนีเซีย พบ ไทย เวลา 17.00 น. 

ช่อง 9 MCOT HD และ T SPORT 7 

วันที่ 6 เม.ย.65 เวียดนาม พบ ออส 

เตรเลีย เวลา 11.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ 

FutsalThaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์, เมียนมา 

พบ ติมอร์-เลสเต เวลา 13.00 น. ถ่ายทอด

สดทางเพจ FutsalThaialnd - ฟุตซอลไทย

แลนด์, กัมพูชา พบ อินโดนีเซีย เวลา 15.00 น. 

ถ่ายทอดสดทางเพจ FutsalThaialnd - ฟุตซอล

ไทยแลนด์, ไทย พบ มาเลเซีย เวลา 17.00 น. 

ช่อง 9 MCOT HD และรีรันทาง T SPORT 7 

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 8 เม.ย.65 คู่

ไทย ถ่ายทดสดทางช่อง 9 MCOT HD และ T 

SPORT 7 อีกคู่ถ่ายทอดสดทาง T SPORT 7 

และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 10 เม.ย.65 ชิงอันดับ 

3 ถ่ายทอดสดทาง T SPORT 7 ชิงชนะเลิศ ถ่าย

ทดสดทางช่อง 9 MCOT HD และ T SPORT 7.  

‘ธีราทร’หวังช้างศึก

โชว์ผลงานดีทั้ง2แมตช์



0

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศูนยหนังสือจุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน

ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมภาษาอังกฤษ

แบบออนไลน ผาน Zoom Meeting 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร 

“เคล็ดลับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ” วันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัฒน 

พุกเจริญ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูแตงคูมือสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษา

อังกฤษ Best Seller เหมาะ

สําหรับครูผูสอน นิสิต นักศึกษา 

และผูสนใจทั่วไป โดยเนนความ

รูเกี่ยวกับการสอนคําศัพทภาษา

อังกฤษในหลากหลายมิติ  2.หลัก 

สูตร “เทคนิคพิชิตการสอบ 

CU-TEP” วันอาทิตยที่ 27 มีนา 

คม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

วิทยากรโดย อาจารย ดร.จิระ

จิตรา ฮิคคินส สถาบันภาษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหมาะ

สําหรับผูสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและผูที่เตรียมตัวสอบ 

CU-TEP เนนความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการสอบ CU-TEP ทั้ง 3 พารต 

CU-TEP Listening CU-TEP Reading และ CU-TEP Writing ผูสนใจ

สามารถลงทะเบียนไดที่ คุณษิญาภา ธรรมานุสาร แผนก Call Center  

โทร.08-6886-2507  

ลุนโชคเม� อสมัคร e-Invoice กับ กปน.

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนลูกคาในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มาสมัครใชบริการ MWA 

e-Bill Service บริการเอกสารคาน้ําประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

แทนรูปแบบกระดาษ ซึ่งประกอบดวย e-Invoice (ใบแจงคาน้ําประปา) 

และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีและ

ใบรับเงิน) ชวยลดกระดาษรักษ โลก ลดการเดินทาง หาง COVID-19 

สะดวก งาย ไมตองกลัวเอกสาร

หาย เพียงสมัครใชบริการ MWA 

e-Bill Service โดยไมเสียคา

ใชจายไดงายๆ ทั้ง 3 ชองทาง  

แอปพลิเคชัน MWA onMobile, 

เว็บไซต eservicesapp.mwa.

co.th/etaxregister/หรือสมัครที่

สํานักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แหง 

ตั้งแตบัดนี้ –15 พฤษภาคม 2565 

ก็มีสิทธิ์เปนผู โชคดีลุนรับ iPad 

พรอมสวนลดใหไปช็อปชิลๆ อีก

มากมาย อาทิ รางวัลที่ 1 iPad 

mini ความจุ 64 GB จํานวน 

1 รางวัล รางวัลที่ 2 บัตรกํานัล Lotus มูลคา 100 บาท จํานวน 

30 รางวัล รางวัลที่ 3 สวนลด Grab Food มูลคา 50 บาท จํานวน 

50 รางวัล โดยจะสุมจับรายช� อผู โชคดี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ณ กปน. สํานักงานใหญ ประกาศผลรางวัลไดที่ Facebook กปน.

https://www.facebook.com/MWAthailand เทานั้น สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ MWA call center โทร.1125.

นาแลงทุกป ผูบริโภคตองประสบกับ

ปญหามะนาวแพง ขณะที่เกษตรกร

ผูปลูกมะนาวเองก็ไม ไดมีรายไดดี

จากมะนาวตลอดทั้งป บางชวงประสบปญหา

ราคามะนาวตกต่ําผันผวน ดวยเหตุนี้ ศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

รวมกับบริษัท เชียงใหมไบโอเวกกี้ จํากัด พัฒนา

กระบวนการยืดอายุน้ํามะนาวคั้นสดแชแข็งแบรนด 

“มะนีมะนาว” ใหเก็บในชองแชแข็งไดนาน 2 ป และ

เก็บในชองแชเย็นไดนาน 3 เดือน โดยคงกลิ่นและ

รสชาติที่เทียบเคียงกับน้ํามะนาวคั้นสด เพ� อชวยให

ผูประกอบการรานอาหารและผูบริโภคมีโอกาสเขา

ถึงน้ํามะนาวสําเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีราคาใกลเคียง

กับการใชมะนาวผลสดในชวงราคาปกติ

ดร.อิศรา สระมาลา ทีมวิจัยกระบวน 

การระดับนาโนเพ� ออุตสาหกรรมเกษตร 

นาโนเทค สวทช. กลาววา เดิมที

บริษัท เชียงใหมไบโอเวกกี้ จํากัด 

เปนผูผลิตน้ํามะนาวแชแข็งเพ� อ

จําหน�ายแบบ B2B ใหแกราน

อาหารเชนใหญที่มีหองแชแข็ง

เพ� อเก็บรักษาวัตถุดิบเปนของ

ตัวเองอยูแลว แตบริษัทติด

ปญหาวาไมสามารถขยายการ

จําหน�ายไปยังผูประกอบการ

รายยอยหรือผูบริโภคทั่วไปได 

เพราะแมผลิตภัณฑจะมีกลิ่น

และรสชาติดี แต่มีจุดอ่อนเรื่อง

อายุการใชงานที่สั้น หลังนําออก

จากหองแชแข็งตองใชผลิตภัณฑให

หมดภายใน 1-2 วัน ทางบริษัทจึงไดรวม

มือกับทีมวิจัยในการคิดคนกระบวนการยืดอายุ

ผลิตภัณฑ

“โดยทั่วไปน้ํามะนาวคั้นสดที่มีการจําหน�าย

ในตลาดจะผานกระบวนการการพาสเจอไรซหรือใช

ความรอนในการหยุดการทํางานของเอนไซมที่ทําให

น้ํามะนาวเสียสภาพ เพ� อยืดอายุของผลิตภัณฑให

เก็บรักษาไดนานขึ้น แตวิธีการนี้มีจุดออนสําคัญคือ

ทําใหน้ํามะนาวมีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไป 

ไมเหมือนกับน้ํามะนาวคั้นสด สงผลใหผลิตภัณฑ

กลุมนี้ยังไมเปนที่ยอมรับเทาไหรนัก ทีมวิจัยจึงได

พัฒนากระบวนการยืดอายุน้ํามะนาวคั้นสด โดย

ใชความเย็นระดับเยือกแข็งในการปรับเปลี่ยนรูป

รางของเอนไซมในน้ํามะนาวไมใหสามารถทํางาน

ได ผลิตภัณฑที่ผานการยืดอายุดวยวิธีนี้จัดเก็บที่

อุณหภูมิ -18°C หรือชองแชแข็งไดนานถึง 2 ป 

และจัดเก็บที่อุณหภูมิ 0-5°C หรือชองแชเย็นไดนาน 

3 เดือน ที่สําคัญผลิตภัณฑยังคงจุดแข็งของแบรนด

มะนีมะนาวในเร� องรสชาติและกลิ่นที่เทียบเคียงกับ

น้ํามะนาวคั้นสดเอาไวไดเปนอยางดีอีกดวย”

‘มะนีมะนาว’แบรนดใหมนวัตกรรมยืดอายุมะนาว

วิริยา พรทวีวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท 

เชียงใหมไบโอเวกกี้ จํากัด อธิบายเสริมขอมูล

วา มะนาวที่นํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑ “มะ

นีมะนาว” เปนมะนาวสายพันธุตาฮิติ ซึ่งมีความ

โดดเดนเร� องรสชาติคงที่ น้ําเยอะ ไรเมล็ด อีกทั้ง

ตนมะนาวยังแข็งแรงทนทานตอโรค ไมมีความ

จําเปนตองใชสารเคมีในการดูแล ซึ่งจุดแข็งเหลา

นี้เปนเร� องดีตอทั้งบริษัท เกษตรกร และผูบริโภค 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาเกษตรกรไมคอยนิยมปลูก

มะนาวพันธุนี้เทาไหรนัก เพราะขาดกลุมลูกคาที่

มีความตองการผลผลิตอยางชัดเจน และยังตอง

เผชิญกับความผันผวนของราคาตลาดในแตละป

“ทางบริษัทจึงไดทําสัญญารับซื้อกับเกษตรกร 

โดยไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

เพ� อใหเกษตรกรเครือขายหลายรอยครัวเรือนใน

ภาคเหนือชวยดําเนินการผลิตมะนาวสายพันธุ

นี้ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ แลวจัดสงใหแกบริษัทเพ� อ

นําผลผลิตมะนาวคุณภาพดีมาใชผลิตสินคา

มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งเปนมาตรฐาน

การสงออกระดับสากล”

วิริยาอธิบายตออีกวา ปจจุบันหลังจาก

รวมทําวิจัยกับนาโนเทค สวทช. จนสามารถยก

ระดับผลิตภัณฑ “มะนีมะนาว” ใหเขาถึงกลุม

ลูกคาที่หลากหลายมากขึ้นไดแลว บริษัทจึงได

วางจําหน�ายสินคาในหางสรรพสินคาชั้นนําทั่ว

ประเทศในราคาที่จับตองได และลาสุดบริษัทได

สงออกไปจําหน�ายยังประเทศญี่ปุน ซึ่งมีมาตรฐาน

การนําเขาสินคาสูงมากสําเร็จเปนที่เรียบรอยแลว 

ผลิตภัณฑมะนีมะนาวไดรับการยอมรับจากเชฟ

อาหารไทยในญี่ปุน ทั้งดานความคงที่ของรสชาติ

และความสะดวกในการใชงาน หลังจากนี้บริษัท

ยังมีแผนที่จะขยายการทําตลาดสงออกไปยังประ

เทศอ� นๆ ที่มีรานอาหารไทยตอไป

“การยกระดับผลิตภัณฑมะนีมะนาวให

ตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาที่หลาก

หลาย ไมเพียงชวยใหผูประกอบการสามารถขยาย

ธุรกิจใหเติบโต แตยังชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่ม

ขึ้นอยางมั่นคง ลดการใชสารเคมี เพิ่มคุณภาพ

ชีวิต ผูประกอบการรานอาหารและผูบริโภคมี

ทางเลือกในการจับจายน้ํามะนาวคุณภาพดีมาใช

ประกอบอาหารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในอนาคต

ผลิตภัณฑมะนีมะนาวอาจเปนหนึ่งในสินคาไทย

ที่สามารถตีตลาดอาหารโลกก็เปนได”

ผลงานการวิจัยกระบวนการยืดอายุน้ํา

มะนาวคั้นสดแชแข็งแบรนดมะนีมะนาวเปนหนึ่ง

ในผลงานที่เผยแพรใน “งานการประชุมวิชาการ

ประจําป สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC2022)” ภายใต

หัวของาน “พลิกฟนเศรษฐกิจและสังคมไทย ดวย

งานวิจัยและนวัตกรรม BCG” ซึ่งในปนี้จะมีการ

จัดงานแบบออนไลนในวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 

ติดตามงานไดที่ www.nstda.or.th/nac.

แบรนดใหมนวัตกรรมยืดอายุมะนาว

ห

วิริยา พรทวีวัฒนดร.อิศรา สระมาลา

กรุงเทพฯ • นพ.ทวีระบุไขหวัดใหญจอ

ระบาดชวงหนาฝน หวั่นคนไทยติดเชื้อพรอม

กัน 2 โรคเพิ่มขึ้น ตองฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ

ควบคูกับวัคซีนโควิดทุกป หลังโควิดกลาย

เปนโรคประจําถิ่น ย้ําควรฉีดใหกับคนทุก

กลุม ทุกชวงอายุ ไมใชแคเฉพาะกลุม 608 

เทานั้น เพ� อลดความเสี่ยงอาการรุนแรง ตอง

นอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต

มูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ

จัดแถลงขาว “ไขปญหาไขหวัดใหญในยุค

โควิด-19” โดย นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท 

ประธานมูลนิธิสงเสริมศึกษาไขหวัดใหญ 

กลาววา สําหรับสถานการณ โรคไขหวัดใหญ

ในประเทศไทย จากรายงานลาสุดของกรม

ควบคุมโรค ระหวางวันที่ 1 ม.ค.–23 ก.พ.2565 

พบผูปวยไขหวัดใหญ 660 ราย ซึ่งไขหวัด

ใหญเปนโรคที่สามารถติดเชื้อไดทุกฤดูกาล

ตลอดทั้งป สวนใหญยังคงพบในกลุมเด็กเล็ก

อายุ 0-4 ปมากที่สุด ถึงแมจะดูวาตัวเลข

ผูปวยยังไมมากนัก แตแพทยตางก็มีความ

กังวลวาในอีกไมกี่เดือนขางหนาที่กําลังเขา

สูการระบาดในฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งจะมีอากาศเย็นและชื้น ทําใหเชื้อไวรัส

ตางๆ รวมถึงไวรัสโควิด-19 แพรกระจาย

ไดมากขึ้น และมีชีวิตอยูนานขึ้น อาจสงผล

ใหมีจํานวนผูปวยไขหวัดใหญที่จําเปนตอง

นอนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ขณะที่จํานวน

ผูปวยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลก็

มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นยังตรง

กับชวงเวลาที่โรงเรียนทั่วประเทศเปดเทอม 

ทําใหยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อรวม

กันทั้งโรคไขหวัดใหญและโรคโควิด-19 ใน

เวลาเดียวกัน (หรือที่เรียกวา Co-Infection 

หรือ Flurona) ซึ่งอาจสงผลใหผูปวยโดย

เฉพาะในกลุมเสี่ยงมีอาการรุนแรงมากขึ้น

“ในชวง 2 ปไทยปวยไขหวัดใหญนอย

ลง เพราะมีการใสหนากาก สวนระดับโลก

ไขหวัดใหญลดลงมากเชนกัน แตไมหายไป 

กอนโควิดอยูในระดับ 15-20% แตพอเกิด

โควิดเหลือ 3% เพราะคนใสหนากากกัน

ถึงยุคตองฉีดวัคซีนแพ็กคู‘หวัดใหญ-โควิด’
‘หมอทวี’ช้ีไขหวัดใหญมาแน�หนาฝนหว่ันหลังโคโรนาไวรัสเปนโรคประจําถ่ินติดสองเช้ือพรอมกัน

มาก แตถามีการถอดหนากากกันในหลาย

ประเทศตอนนี้ ไขหวัดใหญจะกลับมาสูงขึ้น

อีก” รศ.นพ.ทวีกลาว

รศ.นพ.ทวีกลาวอีกวา เช� อวาทั้งไข

หวัดใหญและโควิด-19 จะยังอยูกับเราตลอด

ไป แตโควิดจะลดความรุนแรงลง เพราะ

หากยังรุนแรง เชื้อก็จะตายไปพรอมกับผูที่

ติดเชื้อ ซึ่งการปองกัน ตองฉีดวัคซีนทั้งสอง

ชนิด ทั้งวัคซีนไขหวัดใหญและวัคซีนโควิด 

สําหรับวัคซีนไขหวัดใหญ โลกรูจักวัคซีนชนิด

นี้มานาน 80 ป และจากการรายงานขอมูล

ลาสุดพบวา ไขหวัดใหญที่ระบาดในไทยสวน

มากเปนเชื้อ H3N2 ซึ่งมีความรุนแรงกวา

ชนิด H1N1 ซึ่งการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ  

ควบคูกับวัคซีนโควิด จะชวยลดความรุนแรง

ของโรคลงได

สําหรับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 

นพ.ทวีกลาววา ปจจุบันยังมีการวิจัยของ

ประเทศบราซิลที่ศึกษาถึงความสัมพันธของ

การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ และอัตรา

ความรุนแรงของโควิด-19 โดยเปรียบเทียบ

ใน 2 กลุม คือ 1.กลุมผูปวยโควิดที่ ไดฉีด

วัคซีนไขหวัดใหญในระยะ 1-3 เดือนที่ผาน

มา และ 2.กลุมผูปวยโควิดที่ไมไดฉีดวัคซีน

ไขหวัดใหญ ผลปรากฏวาการฉีดวัคซีนไข

หวัดใหญในผูปวยโควิด จะชวยลดอัตรา

การนอนในแผนกผูปวยหนักได 7% ชวย

ลดอัตราของผูปวยตองใชเคร� องชวยหายใจ

ไดถึง 17% ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ตางประเทศอีกหลายแหง ทั้งในสหรัฐอเมริกา 

และบราซิล ที่ระบุวาการฉีดวัคซีนไขหวัด

ใหญสงผลในเชิงบวกตอการเจ็บปวยของ

โควิด สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงจาก

การติดเชื้อโควิดไดถึง 10% ดวยเชนกัน

สวนกลุมคนที่ควรฉีดวัคซีนไขหวัด

ใหญ รศ.นพ.ทวีกลาววา ไมควรเนนแต

กลุม 608 ที่มีความเสี่ยงเทานั้น เน� องจาก

โควิดจะกลายเปนโรคประจําถิ่น ก็ควรฉีด

ใหกับคนทุกชวงวัย รวมทั้งเด็กอายุตั้งแต 

6 เดือนขึ้นไป คนทองก็สามารถฉีดได เพ� อสง

ตอภูมิคุมกันจากแมไปใหลูก หรือแมแตพวก

ที่มีโรคประจําตัวตางๆ พวกกินยาสเตียรอยด 

ยากดภูมิ วัคซีนไขหวัดใหญก็มีประโยชนมาก

ดวย ที่สําคัญในกลุมเด็กจากสถิติที่ผานมา

เด็กจะมีโอกาสติดเชื้อไขหวัดใหญมากกวา

ผูใหญไดถึง 4 เทา เน� องจากมีภูมิคุมกันต่ํา 

รวมถึงพฤติกรรมของเด็กโดยธรรมชาติที่มัก

ขาดความระมัดระวัง ทั้งน้ําลาย น้ํามูก ไอ

จามรดกัน และไมชอบลางมือ ยิ่งตองควร

ฉีด นอกจากนี้เด็กยังอาจเปนพาหะนําเชื้อ

มาใหคนในบาน ที่สําคัญคือผูสูงอายุ และ

คนอีกกลุมที่ไมควรมองขาม คือ คนที่ดูแลผู

สูงอายุในบาน เพราะคนกลุมนี้มักจะออกไป

ซื้อของ พูดคุยสัมผัสกับคนนอกบาน อาจนํา

โรคมาใหผูสูงอายุได จึงตองระวังดวยการฉีด

วัคซีนไขหวัดใหญใหกับคนกลุมนี้ดวยเชนกัน

“ไขหวัดใหญอยูกับเรามาเปน 100 ป 

มันก็พัฒนาสายพันธุมาเร� อยๆ เชนเดียวกับ

โควิด ไมน�าเช� อวาจะหายไป น�าจะอยูกับเรา

ตลอดไป แตเชื้อจะดุรายขึ้นไหม ดูจากใน

อดีต ถาเชื้อดุมาก ก็จะไมระบาดหนัก และ

เปนธรรมชาติของเชื้อที่ตองการอยูรอด จึง

ลดความรุนแรงลง เพ� อยื้อใหมันมีชีวิตอยูตอ

ไปได เพราะฉะนั้น ทั้งสองวัคซีน ทั้งวัคซีน

ไขหวัดใหญ กับวัคซีนโควิด จึงยังมีความ

จําเปนตองฉีด ซึ่งขณะนี้ ในตางประเทศ

กําลังมีการศึกษาวาจะสามารถทําวัคซีนไข

หวัดใหญกับวัคซีนโควิดอยูในเข็มเดียวกันได

หรือไม สําหรับวัคซีนโควิด ไมวาแพลตฟอรม

ไหน ก็สามารถชวยลดการเจ็บปวยรุนแรง 

เสียชีวิตได”

รศ.นพ.ทวีกลาวอีกวา ในตางประเทศ

ตอนนี้ การฉีดวัคซีนโควิดกับวัคซีนไขหวัด

ใหญไมตองทิ้งระยะหาง 2 สัปดาหเหมือน

ที่ผานมาแลว สามารถฉีดพรอมกันได แต

คนละแขน ซึ่งมีการศึกษาเร� องผลขางเคียง 

และประสิทธิภาพ ตลอดจนอาการไมพึง

ประสงค พบวาไมแตกตางกัน

“วัคซีนโควิด ไมวาแพลตฟอรมไหน

ก็สามารถชวยลดการเจ็บปวยรุนแรง เสีย

ชีวิตได แตตอนนี้ตองไปถึงเข็ม 3-4 เพ� อเพิ่ม

ภูมิคุมกัน สวนเข็ม 5 ยังคงตองใจเย็นๆ ผาน

เข็ม 3, 4 ไปกอน” รศ.นพ.ทวีกลาว

ศ.นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร อาจารย

หน�วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูชวยผูอํานวย

การและรักษาการหัวหนาฝายวิจัยและ

บริการคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

กลาววา ไขหวัดใหญกับโควิด มีอาการคลาย

กันมาก แทบแยกไมออก และมีเปาหมาย 

ที่จะทําใหเกิดอาการรุนแรงเหมือนกันคือ

กลุม 608 ซึ่งเปนผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว 

อวน ความดัน เบาหวาน คนทอง ปจจุบัน

ไขหวัดใหญลดลง เพราะมีการใสหนากาก 

ปดโรงเรียน ทํางานที่บาน เชนเดียวกับตาง

ประเทศที่มีคนปวยไขหวัดใหญลดลง แตใน

ชวงที่ โควิดระบาดพบวามีผูปวยประมาณ 

3% ไดรับเชื้อทั้งสองอยางพรอมกัน ทําให

มีอาการรุนแรง ตองนอนโรงพยาบาล ซึ่ง

การฉีดวัคซีนทั้งสองชนิด จะชวยลดอาการ

รุนแรงได

“โควิดมีอิทธิพล ทําใหความรูทางการ

แพทยเปลี่ยนแปลงไป แตกอนไมคอยมีคน

สนใจวัคซีนไขหวัดใหญเทาไหร และมักฉีด

ใหกับผู ใหญ หรือผูสูงอายุเทานั้น แตพอ

เกิดโควิด ทั่วโลกรับรูประโยชนของวัคซีน

ไขหวัดใหญ วาชวยลดอาการปอดบวม ลด

อาการรุนแรงทั้งไขหวัดใหญและโควิด ลาสุด

ในสหรัฐอเมริกา มีการออกคําแนะนําใหฉีด

วัคซีนไขหวัดใหญใหกับคนทุกชวงอายุ โค

วิดจึงเปนตัวสรางอิทธิพลตอไขหวัดใหญ 

เปลี่ยนการรับรูทั้งคนใหและคนรับวัคซีน” 

ศ.นพ.ธีระพงษกลาว.

(จากซายไปขวา) ศ.นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร อาจารยหน�วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี 

โชติพิทยสุนนท ประธานมูลนิธิสงเสริมศึกษาไขหวัดใหญ และ รศ.นพ.ชิษณุ พันธุเจริญ อาจารยพิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางการเสวนาหัวขอ “ไขปญหาไขหวัดใหญในยุคโควิด-19”.
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11บันเทิง

ขอไม่เป็นดาราละนะ!

ว้า..เสียด๊าย-เสียดาย แต่เมื่อ “เปิ้ล-ไอริณ ศรีแกล้ว” ตัดสิน

ใจแล้ว ก็คงไม่มีใครคิดห้าม หรือวิงวอนร้องขอให้อยู่เป็น

ดาราต่อไปเถิดนะแม่คุณหรอกกระมัง?

ซึ่งเหตุผล-เรื่องราวเป็นมาอย่างไรนั้น อ่านข้อความที่เธอ

โพสต์ลงไอจีไปพร้อมๆ กันเลย ตามนี้..

“งานลาจ้าา..นี่คืองานสุดท้ายในวงการบันเทิงไทย! หลัง

จากเสร็จเพลงนี้ ที่ทำาค้างมาสี่ปี... เราจะขอย้ายประเทศถาวร ไป

ปักหลักที่นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา!!

หลังจากเมื่อวาน กูร้องไห้น้ำาตาเป็นสายเลือดเรียกร้องความ

ยุติธรรมในศาลมีน กรณีเพื่อนบ้านโยนไฟใส่บ้าน ทุบร้ัว บุกรุก และ

ฉีดน้ำาใส่หน้าด่าทอเรา

แต่เรากลับถูกศาลมีนบุรีด่ากลับ ไล่เรา บอกที่นี่ไม่ใช่ตลาด! 

และจะฟ้องละเมิดเรากลับ!!

ในเมื่อประเทศไทยที่เราเคยรักนักรักหนา ไม่ปลอดภัยต่อ

ชีวิตผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเราอีกต่อไป! เราจึงอนุญาต ให้ชีวิตนี้ 

ต้องอดทน ในประเทศบ้านเกิดนี้ อีกแค่ 60 วันพอ!! 

เพราะฉะนั้น กูขอไม่เป็นดาราละนะ! กูขอเป็นโทรโข่ง 

เรียกร้องสิทธิ ระบบโบราณ ระบบบ้าอำานาจในวงราชการไทย ที่

แด-เงินจากภาษีประชาชน แต่ทำาตัวหัวค-ยใส่ประชาชน !! 

กูจะด่าแม่-ทุกวัน ด่าจนมันสำานึก ถ้าใครไม่ชอบขออภัย เชิญอัน

ฟอลค่ะ!! กูเฟกไม่เป็น กูไม่ได้มาเมนต์เอาไลก์ รึทำาให้ใครชอบรึไม่ชอบ! 

กูจะขอใช้เวลาอันมีค่า ขอใช้เวลาท่ีเหลือในประเทศกะลา

แลนด์น้ี เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนตาดำาๆ กูจะด่าแม่-ทุกระบบ 

ท่ีไม่ยุติธรรมต่อประชาชน ก่อนกูไป จะด่าจนมันจนสำานึกให้ได้อะ!!!!”

ครับ..ขอให้ โชคดี ที่จะได้ไปอยู่ยังประเทศที่คุณเปิ้ลคิดว่า 

“ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” อย่างเช่นอเมริกา แต่ที่ประกาศ 

“กูจะด่าแม่-ทุกวัน ด่าจนมันสำานึก” นั้น..

คุณเปิ้ลจะด่าใครก็ช่าง แต่อย่าเผลอไปด่ากระบวนการ

ยุติธรรมเข้าล่ะ..หวาดเสียว ประเดี๋ยวจะได้นอนคุกแทนไปกิน     

สเต๊กอยู่อเมริกาน่ะ!

และที่บอก..“จะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนตาดำาๆ” นั้น 

ก็ไม่ได้จะขัดคอ-ขัดใจ แต่ลำาพังตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอด ยังคิด

เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นอีกรึ..หือ?

นี่..ไม่ใช่ไม่ชอบ แต่อยากให้ใจร่มๆ ตั้งสติ ค่อยๆ คิดหา

ทางออกจะไม่ดีกว่าหรือ มีคุณเปิ้ลคนเดียวซะที่ไหนที่ต้องเผชิญกับ

ความไม่เป็นธรรม..

ดูอย่าง “แตงโม” สิ เสียชีวิตมาหลายวันแล้ว ตอนนี้ยังต้อง

เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับดวงวิญญาณของเธออย่างเข้ม

ข้น ขันแข็งกันอยู่เลย!

ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่า สุดท้ายแล้วเธอจะได้รับความเป็นธรรมรึไม่ 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร คำาตัดสินของศาลต้องถือเป็นที่สุดที่ทุกคน-ทุก

ฝ่ายต้องน้อมรับ ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามที!

อย่างกรณีของคุณเปิ้ล ที่บอกว่า “ถูกศาลมีนบุรีด่ากลับ ไล่

เรา บอกที่นี่ไม่ใช่ตลาด! และจะฟ้องละเมิดเรากลับ!!” 

ถ้าเป็นความจริง ก็น่าจะมีช่องทางเรียกหาความยุติธรรม

ได้ แต่ไม่ใช่.. “กูจะด่าแม่-ทุกระบบ ที่ไม่ยุติธรรมต่อประชาชน” 

เพราะนั่นเป็นวิธีการที่จะพาให้ตัวเองอับจนหนักยิ่งเข้าไปอีก

 อีกอย่าง..“เพื่อนบ้านโยนไฟใส่บ้าน ทุบรั้ว บุกรุก และ

ฉีดน้ำาใส่หน้าด่าทอเรา” ถ้าข้อเท็จจริงตามนี้ และได้ปรึกษาคุณ

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เสียแต่แรก

 คดีก็ไม่น่าจะเลยเถิดมาถึงขั้น ศาลต้องเอ่ย.. 

“ที่นี่ ไม่ใช่ตลาด”..จริงมั้ย?

ที่นี่ ไม่ใช่ตลาด?

กู

• ด้วยความรักและคิดถึง

แตงโม นิดา ล่าสุด ผศ.ดร.โด่ง-

องอาจ สิงห์ลำาพอง ผู้อำานวยการ

อาวุโสสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 

18 ได้หยิบละครทรายย้อมสี อีกหน่ึง 

ผลงานละครท่ีสาวแตงโมได้รับบท  

บาทเป็นนักการตลาดสาวพราวเสน่ห์ 

ที่ต้องเชือดเฉือนอารมณ์กับ 5 หนุ่ม ที่ถือว่าเป็นงาน

ละครที่แตงโมได้ โชว์ฝีมืองานแสดงได้อย่างดี ที่สำาคัญ

งานนี้ยังได้ร้องเพลงประกอบละครอีกด้วย โดยจะ

ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 12.20 น. 

ทางช่อง JKN 18  

• หลังจาก มีนตรา อินทิรา จากแกรมมี่โกลด์ 

ต้องกักตัวเพื่อรักษาโควิดช่วงก่อนหน้านี้ ล่าสุดก็ได้

ออกมาบอกแฟนๆ ว่าเธอหายป่วยแล้ว พร้อมที่จะ

กลับมาลุยรับงานกันต่อแบบรัวๆ และแว่วมาว่าปีนี้ ก็

มีแพลนจะทำาเพลงเพื่อปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้ฟัง

กันอีกแน่นอน สามารถไปให้กำาลังใจและชมผลงาน

ต่างๆ ของมีนตรา อินทิรา กันได้ที่ยูทูบ Grammy 

Gold Official หรือ IG@ms.meentra / Facebook 

Page  มีนตรา อินทิรา และ Tiktok @ms.meentra

‘แจน’ทุ่มเทเพื่อบท‘ลิน’ 

ร้องไห้หนักนาน3ชั่วโมง

เกิดอุบัติเหตุ 

“เป็นครั้ง

แรกที่ได้เล่นซี

รีส์แนวแฟนตาซี รวมถึงบทก็น่าสนใจ ที่เรา

ต้องสลับร่าง สลับวิญญาณด้วย ซึ่งในเรื่องนี้

แจนรับบทเป็นลินค่ะ ก็จะมีคาแรกเตอร์ของ

ความเป็นน้องสาวคนเล็ก ที่มีความงอแง ชอบ

• ออนแอร์ไปให้ได้ชม

กันแล้วกับละครเรื่องใหม่ของ

ทางช่องวัน 31 เรื่อง พิษรักรอย

อดีต นำาแสดงโดย มารี เบิร์น

เนอร์, บี น้ำาทิพย์, ไบร์ท นรภัทร, 

อาร์ต พศุตม์ ผลงานกำากับการ

แสดงของ ธนวัจน์ ปัญญารินทร์  

ตอนแรกก็เรียกว่าต้องขยี้ตารัวๆ เมื่อนางเอกสาว  

มารี เบิร์นเนอร์ ปรากฏตัวด้วยลุคส์สาวเจ้าเนื้อ ที่

เรียกว่าแทบจำาไม่ได้ ใครที่พลาดชม สามารถติดตาม

ย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) 

• หลายคนคิดว่าตัวละคร ระบิล ที่แสดง

โดยหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ ใน บ่วงใบบุญ ทางสถานี

โทรทัศน์ช่อง 8 เป็นตัวละครที่แสนดีงาม เป็นลูก

ผู้ชายคนโตในอุดมคติของใครหลายคน แต่ใครจะไป

รู้ว่า ตัวละครตัวนี้ก็มีความดาร์ก ความมืดในใจ จาก

การเก็บกด จนกลายเป็นคนดีใจแตกภายหลัง แถม

หนุ่มเขตต์ก็ยังบอกเองอีกว่า ถึงสุดท้ายระบิลจะเป็น

คนที่ไม่ดี แต่ตัวละครตัวนี้ก็เป็นแบบอย่างในแง่ของ

การใช้ชีวิตคู่และพื้นฐานของครอบครัวที่ดี

 รักชิด

เป็นอีกหนึ่งบทบาทการแสดงของนักแสดง

สาว แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์ ที่เรียกว่ายาก

และท้าทายสุดๆ กับการเล่นซีรีส์ พินัยกรรม

กามเทพ ในบทบาทสาวน้อยขี้แย น้องเล็กสุดแห่ง

บ้านวโรดม กับบทลิน ที่เจ้าตัวต้องร้องไห้อย่าง

หนักกว่า 3 ชั่วโมง ถ่ายทอดอารมณ์เสียใจและ

กลัวขั้นสุด ในซีนทะเลาะกับพี่ชายในรถยนต์ก่อน

เอาแต่ใจนิดนึง สำาหรับแจนบทบาทนี้ค่อน

ข้างเล่นยาก ด้วยตัวของลินจะเป็นคนขี้แย

มาก โดยจะแตกต่างจากแจนมากๆ เลยค่ะ 

และซีนที่ยากที่สุดของเราในเรื่อง

นี้ก็จะเป็นซีนที่ลินทะเลาะกันกับพี่วินใน

รถยนต์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ เป็นซีนที่เราต้อง

ร้องไห้หนักมาก และใช้เวลาถ่ายทำานาน 3 

ชั่วโมง บวกกับแจนเป็นคนไม่ชอบคัตตัว

เอง เลยดึงอารมณ์จนถ่ายจบซีนนี้ ไปเลย 

เราก็แยกตัวออกมาอยู่คนเดียว ไม่คุยกับใคร เพื่อ

เวลาถ่ายจะได้อารมณ์ต่อเนื่อง เพราะมันคือความ

เสียใจและกลัวขั้นเอ็กซ์ตรีมด้วย พอถ่ายเสร็จรู้สึก

เหนื่อยมาก แทบหมดพลังไปเหมือนกัน”.

ม้ว่าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและมี

การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK อยู่

บ่อยๆ แต่สุดท้ายนักร้องคนดัง ปั๊บ    

โปเตโต้ หรือพัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข ก็ติดเชื้อโควิด  

จนได้ โดยเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งผ่านทางอินสตา 

แกรมส่วนตัว ระบุว่ามีอาการระคายคอ จึงลอง

ตรวจ ATK ถึง 8 ครั้ง  ขึ้นว่าพบเชื้อ 5 ครั้ง ไม่

พบเชื้อ 3 ครั้ง และเพื่อความแน่ใจจึงได้ไปทำาการ

ตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาล ผลปรากฏว่าพบ

เชื้อ

“ผมพบเชื้อโควิดนะครับ ซึ่งโดยปกติผม

ตรวจ ATK เกือบทุกวันเป็นประจำา และวันนี้ผมก็

ทำาการตรวจตอนเช้าหลังตื่นนอนโดยวิธีแยงจมูก 

(ไม่ได้กวาดคอนะครับ) ผลคือไม่พบเชื้อ แต่ตก

บ่ายผมมีอาการระคายคอ จึงทำาการตรวจ ATK 

อีกครั้งโดยการกวาดคอ ที่ตรวจขึ้นว่าพบเชื้อครับ 

และเพื่อความแน่ใจผมพยายามตรวจซ้ำาอีกหลาย

ครั้ง ขึ้น 5 ครั้ง ไม่ขึ้น 3 ครั้งครับ รวมแล้ว 8 

ครั้ง จึงได้ไปทำาการตรวจ RT-PCR ผลปรากฏว่า

พบเชื้อครับ

ตอนนี้ผมได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตาม

ที่แพทย์แนะนำาแล้วครับ สำาหรับใครที่เพิ่งใกล้ชิด

ผมไปสองสามวันก่อน ผมต้องขออภัยอย่างยิ่งด้วย

นะครับ และผมต้องขอโทษทางผู้จัดหลายท่าน 

เพื่อนๆ ในวงทีมงานโปเตโต้ พี่ๆ เพื่อนๆ ที่

รอจะพบกันตามจังหวัดต่างๆ ด้วย ผมต้อง

ขออภัยที่ไม่สามารถไปเล่นดนตรีได้ในช่วง

เวลานี้ครับ ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ทุกคน ด้วยความห่วงใยครับ แล้วจะกลับไป

ชดใช้ให้อย่างสาสมครับ”.

ขอพร • เอ็ม พิคเจอร์ส และบั้งไฟ ฟิล์ม นำ�โดยโปรดิวเซอร์ผู้ควบบทบ�ทนักแสดงด้วย 

อย่�งตลกชื่อดัง หม่ำ� จ๊กมก 2 ผู้กำ�กับเพื่อนซี้ เอ็กซ์-วัชรพงษ์ ปัทมะ และแจ็ค-เฉลิมพล 

ทิฆัมพรธีรวงศ์ และนักแสดงเด็ก น้องเมลิค เอเฟ่ ไอย์กูน, น้องม�กิ-ม�ชิด� สุทธิกุลพ�

นิช, น้องโบ๊ท-ภูวรักษ์ คำ�สิงห์ และน้องไบค์วีค-สุรชัย บ่อสุวรรณ ไหว้ขอพรย่�น�กกันที่วัด

มห�บุศย์ อ่อนนุช ก่อนที่ภ�พยนตร์เรื่องแดง พระโขนง จะลงจอฉ�ยในโรงภ�พยนตร์ ใน

วันที่ 31 มีน�คมนี้.

แ

จนนิเฟอร์ โลเปซ ขึ้นรับรางวัล Icon Award 

ในงาน iHeartRadio Music Awards 2022 

จัดขึ้นที่ Shrine Auditorium ในลอสแองเจลิส 

เมื่อวันอังคาร

ซูเปอร์สตาร์ วัย 52 ได้รับเกียรติสำาหรับ

อิทธิพลของเธอที่มีต่อวัฒนธรรมป๊อป คร่ำาหวอดอยู่

ในวงการมาอย่างยาวนาน 

“ที่ฉันทำาไป ฉันทำาเพื่อพวกคุณจริงๆ และ

เพราะความรักที่คุณมอบให้ฉัน ฉันสามารถเอาชนะ

เสียงวิจารณ์ และในทุกชั่วขณะ ให้ฉันบอกคุณบาง

อย่างมั้ยว่า ฉันแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น” โลเปซกล่าว

ตอนขึ้นรับรางวัล

เธอกล่าวด้วยว่า “เพราะคุณ ฉันจึงทำาในส่ิงท่ีฉัน

รักท่ีสุดในชีวิตได้ และน่ันคือพรท่ีวิเศษท่ีสุด น่ันคือของ

ขวัญท่ีคุณให้ฉัน และฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณ  

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในโชว์ สตรีมเพลง ชม

ภาพยนตร์ ติดตามความเคลื่อนไหวของฉัน”

“พวกคุณคือคนที่ให้ โอกาสฉันทุกวันในการ

ใช้ชีวิต ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะกลาย

เป็นจริงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่เติบโต

ขึ้นในบร็องซ์

โลเปซเสริมต่อว่า “คุณทำาเพื่อฉัน คุณทำาให้

ความฝันนั้นกลายเป็นจริง ฉันกำาลังตัวสั่นด้วยความ

ตื่นเต้น และฉันจะรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณทุกคน

สำาหรับสิ่งเหล่านั้นตลอดไป”

“และฉันจะไม่มีวันลืมมันอย่างเด็ดขาด ฉัน

ต้องการที่จะกล่าวขอบคุณกับทุกๆ คน ที่เชื่อในตัว

ฉันในขณะที่คนอื่นๆ ไม่ แม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่มั่นใจ 

ขอบคุณที่สอนว่าจริงๆ แล้วฉันเป็นใคร”

โอลิเวีย โรดริโก คว้ารางวัลศิลปินหญิงแห่งปี 

เธอกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ทำาให้ปีนี้เป็นปีที่เหลือเชื่อ

ที่สุดในชีวิตของเธอ “ฉันตื่นขึ้นมาทุกวัน และไม่เชื่อ

ว่าทำาสำาเร็จได้ในเส้นทางสายนี้” 

ลิล แนส เอ็กซ์ ได้รับรางวัลศิลปินชายยอด

เย่ียมแห่งปี โดยเขากล่าวว่า การไล่ตามความฝันเป็น

อะไรท่ีลมๆ แล้งๆ ในตอนน้ัน แต่เขาก็ทำาสำาเร็จจนได้ 

เมแกน ดี สตาลเลียน ได้รับรางวัลเทรลเบล

เซอร์ จากเคลลี โรว์แลนด์ 

สำาหรับ iHeartRadio Music Awards จัดครั้ง

นี้เป็นปีที่ 9 และสรุปรางวัลสำาหรับปี 2022 มีดังนี้

 Best Cover Song: *Socially Voted 

Category”

good 4 u (Olivia Rodrigo) - Camila Cabello

Producer of the Year:

Finneas 

Songwriter of the Year:

Omer Fedi - WINNER

Dance Song of the Year:

Do It To It - ACRAZE featuring Cherish 

Country Artist of the Year:

Luke Combs - WINNER

Alternative Artist of the Year:

Machine Gun Kelly 

Alternative Album of the Year:

Happier Than Ever - Billie Eilish

Country Song of the Year:

If I Didn’t Love You - Jason Aldean & 

Carrie Underwood 

R&B Song of the Year:

Leave The Door Open - Bruno Mars, 

Anderson .Paak, Silk Sonic

Hip-Hop Song of the Year:

What You Know Bout Love - Pop Smoke

Hip-Hop Artist of the Year:

Drake 

Hip-Hop Album of the Year:

The Off-Season - J. Cole 

R&B Artist of the Year:

Jazmine Sullivan

Rock Song of the Year:

Waiting On A War - Foo Fighters 

Rock Artist of the Year:

Foo Fighters 

Rock Album of the Year:

Medicine at Midnight - Foo Fighters

Social Star Award: *Socially Voted 

Category”

Bella Poarch 

Best Lyrics: *Socially Voted Category”

All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s 

Version) (From The Vault) - Taylor Swift 

Best New Pop Artist:

Olivia Rodrigo 

Best New Alternative Artist:

Måneskin - WINNER

Best New Rock Artist:

Mammoth WVH

Best New Country Artist:

Lainey Wilson 

Best New Hip-Hop Artist:

Yung Bleu

Best New R&B Artist:

Giveon 

TikTok Songwriter of the Year (New 

Category): *Socially Voted Category”

Jax

TikTok Bop of the Year: *Socially 

Voted Category”

good 4 u - Olivia Rodrigo 

Best Comeback Album (New 

Category): *Socially Voted Category”

30 - Adele 

Best Music Video: *Socially Voted 

Category”

Butter - BTS 

Best Fan Army: *Socially Voted 

Category”

#BTSARMY - BTS 

Female Artist of the Year:

Olivia Rodrigo 

Male Artist of the Year:

Lil Nas X 

Best Duo/Group of the Year:

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Best Collaboration:

Stay - The Kid LAROI & Justin Bieber

Alternative Song of the Year:

Monsters - All Time Low featuring 

blackbear

Dance Artist of the Year:

David Guetta

Song of the Year:

Levitating - Dua Lipa 

Best New Latin Artist:

Grupo Firme 

Latin Song Of The Year

Pepas- Farruko 

Latin Artist Of The Year

Bad Bunny 

Regional Mexican Song Of The Year

La Casita- Banda Sinaloense MS De 

Sergio Lizárraga - WINNER

Regional Mexican Artist Of The Year

Calibre 50 - WINNER

Favorite Tour Photographer: *Socially 

Voted Category”

Love On Tour (Harry Styles) - Anthony 

PHAM 

Tour of the Year 

Love On Tour - Harry Styles 

interthaipost69@gmail.com

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘เจโล’คว้ารางวัลIcon Awardในงาน iHeartRadio

เจนนิเฟอร์ โลเปซ

‘ปั๊บ โปเตโต้’ติดเชื้อโควิด-19

ตรวจATK8ครั้งผลไม่ตรงกัน



12 ขาวประชาสัมพันธ

เม� อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ท่ีผานมา 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE 

และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE 

ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อําเภอหนองกี่ 

จังหวัดบุรีรัมย

นายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผูวาราชการ

จังหวัดบุรีรัมย กลาววา ตลอดระยะเวลา 19 ป 

จังหวัดบุรีรัมย ไดนอมนําโครงการรณรงค

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) มาพัฒนาวัยรุนและเยาวชน 

ภายใตแนวคิด “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” 

สรางภูมิคุมกันทางจิตใจ เปนเยาวชนรุนใหม

ที่มีความเช� อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

หลีกเลี่ยงและหางไกลจากยาเสพติด  มีการ

ดําเนินโครงการฯภายใตการบริหารจัดการเชิง

บูรณาการ โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูนําใน

การขับเคล� อน มีองคกรภาคีเครือขาย ทุกภาค

สวนรวมสนับสนุน และมีการขยายเครือขาย

เพิ่มขึ้นทุกป 

ปจจุบันจังหวัดบุรีรัมยมีสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ป จํานวน 

293,424 คน คิดเปนรอยละ 100 มีอําเภอ

และชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจํา 

สถานพินิจฯ และสํานักงานคุมประพฤติ ครอบคลุม

ทุกประเภท รวม 1,215 แหง ตลอดระยะ

เวลาที่ ผ านมาจั งหวั ดบุ รี รั มย ไ ด มุ งมั่ น

พัฒนาการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER 

ONE เพ� อสนองพระปณิธานขององคประธาน

อยางตอเน� อง จนมีผลการดําเนินงานเปน

ที่ประจักษ ดังนี้ โรงเรียนหวยราชพิทยาคม  

และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดบุรีรัมย ไดรับรางวัลชมรมฯกลุมรักษา

มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 

2,โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและศูนย

กระจายสินคา ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดําเนินงาน

โครงการ TO BE  NUMBER ONE ณ จังหวัดบุรีรัมย

จังหวัดบุรีรัมย ไดรับรางวัลชมรมฯกลุมรักษา

มาตรฐานพรอมเปนตนแบบเงินป

ที่ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ไดรับรางวัลเปนชมรมฯระดับดีเดน 

ในขณะที่เยาวชนสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย ได

รับคัดเลือกเปนเยาวชนตนแบบเกง

และดีระดับประเทศจํานวน 2 คน

นายชาตรี  อัครสุขบุตร  

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  

กลาววาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 

เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 - 6  ปจจุบันมีนักเรียนจํานวน 2,776 คน 

ซึ่งอยูในชวงวัยรุนอายุ 13-18 ป เปนชวง

หัวเลี้ยวหัวตอที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง

ไปสูทางที่ดีหรือทางที่ไมถูกตองไดเสมอ  จึงได

นอมนําโครงการรณรงคปองกันและแก ไข

ปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

มาเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงภายในโรงเรียน 

ทั้งนี้ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมไดจัดตั้ง 

“ชมรมและศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBERONE” 

มาแลวประมาณ 5 ป ดวยความตั้งใจรวมกัน

ของคณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 

และมุงมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรมและ

ศูนยเพ� อนใจ เพ� อพัฒนานักเรียนใหสามารถ

คนพบตนเองและนําสิ่งที่ตนเองถนัด มาใชให

เกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค เพ� อพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน ใชหลักบริหารจัดการชมรมฯ

โดยยึดหลัก 3 ก. คือ กรรมการ กิจกรรม 

และกองทุน สรางคานิยม

ในกลุมสมาชิกไมใหยุงเกี่ยว

กับยาเสพติด ผานส� อและ

กิจกรรมตางๆ โดยเนนการมี

สวนรวมของสมาชิกโดยชมรมฯ

มี กิจกรรมเดน ไดแก กิจกรรม

ตอตานยาเสพติด กิจกรรม 

TO BE วิชาการ ศิลปะการ

แสดง กีฬา ดนตรี นอกจากนี้ 

ยังเขารวมประกวดผลงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE, 

TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE THAILAND CHAM-

PIONSHIP และการประกวดเยาวชนตนแบบ

เกงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 

สําหรับ “ศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER 

ONE ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม” เปดให

บริการทุกวัน จันทร- ศุกร ในชวง พักกลางวัน 

และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจําศูนย

ทั้งหมด 30 คน กิจกรรมภายในศูนย มีการให

คําปรึกษาแบบเพ� อนชวยเพ� อน การพัฒนาEQ 

และกิจกรรมสรางสุขที่เปนแบบพี่สอนนอง 

เพ� อนสอนเพ� อน กิจกรรมสวนใหญ เปนการรอง

เพลง เตน ออกแบบเคร� องแตงกายและการแตง

หนาเพ� อการแสดง งานประดิษฐ และกิจกรรมท่ี

ไดรับความสนใจจากสมาชิก คือ กิจกรรมวาดฝน

ปนจินตนาการ, กิจกรรม Knit with Love, กิจกรรม

คณิตศิลปกระดาษแสนสนุก, กิจกรรม Digital Book

ในวโรกาสน้ีทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน

พระอนุญาตใหสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 

จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงเคยติดยาเสพติด และปจจุบัน

มีความมุงมั่นที่จะเลิกเสพ เขาเฝาพรอมทั้ง

พระราชทานกาํลงัใจและคาํแนะนาํเพ� อปองกนั

ความผิดพลาดซํ้าในกลุมเส่ียง และพระราชทาน

คําปรึกษาแกสมาชิก TO BE  NUMBER ONE 

จากสถานศึกษาตางๆ ในจังหวัดบุรีรัมย ที่ซัก

ถามปญหา ซึ่งจะนําไปสูการจัดการกับปญหา

อยางเหมาะสม จากนั้นทรงเปนประธานการ

แสดงคอนเสิรตและทรงขับรองเพลงรวมกับ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดย

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) รวมกับ

บริษัท ยูชุนลี่ 168 จํากัด ไดดําเนินการจัดทํา

โครงการเท่ียวแกชง เสริมมงคลปขาล 4 เสนทาง 

โดยจังหวัดแพรถือเปนหนึ่งในเสนทางแกชง 

เสริมมงคลปขาล ที่ทางโครงการไดเขารวม

กิจกรรม “รวมพลคนปขาล 2565” ณ วัดพระ

ธาตุชอแฮ พระอารามหลวง ภายในงาน

มีกิจกรรมที่น�าสนใจมากมาย อาทิ พิธีเจริญ

พระพุทธมนตสมโภชองคพระธาตุชอแฮ พิธี

ถวายผาหมองคพระธาตุชอแฮพระราชทาน 

พิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห พิธีทําบุญตักบาตร 

การปฏิบัติธรรม การแขงขันตีกลองปูจาพญาขาล 

พิธีอัญเชิญตุงถวายบูชาพระธาตุชอแฮเปน

พุทธบูชาแดสมเด็จพระราชชนนีพันป ทรง

เจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา และถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกลาเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ 

พรอมชมขบวนแหเคร� องสักการะ ไมวาจะเปน 

ขบวนชางเจาหลวงเมืองแพร และขบวนแห

ตุงหลวง ซึ่งเปนขบวนแหเคร� องสักการะเพ� อ

บูชาองคพระธาตุอยางยิ่งใหญตระการตาจาก 

ทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดแพร โดยเปนไฮไลท

สําคัญที่ไมควรพลาด

นายสมหวัง พวงบางโพ ผูวาราชการ

จังหวัดแพร กลาววา ในปนี้ จังหวัดแพรได

สงเสริมใหเปนปทองเที่ยวปขาล ภายใตช� อ

กิจกรรม “รวมพลคนปขาล 2565” หัวใจหลัก 

คือ “องคพระธาตุชอแฮ” ซึ่งเปนพระธาตุ

ประจําปเกิดสําหรับผูที่เกิดปขาล โดยใชรูป 

“เสือ” เปนส� อสัญลักษณการจัดงาน และ

“ตุงไชย” เช� อมโยงระหวางชุมชน วัด และ

นักทองเที่ยว เขาสูการ “แตงเมือง” มีการ

รณรงคใหทุกภาคสวนรวมกันประดับตกแตง

ดวยสัญลักษณ “ตุงไชย” ตามสถานที่ราชการ 

บริษัท หางราน บานพักอาศัย ตลอดจนริม

ถนนสายสําคัญของจังหวัดแพร เตรียมพรอม

สูการ “เปดเมือง” ใหสอดรับกับธีมปขาล เพ� อ

สร้างสีสันความน่าสนใจต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

และจูงใจใหนักทองเที่ยวเลือกจุดหมายปลาย

ทางของการเดินทางมาที่จังหวัดแพรมากขึ้น

นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย รอง

ผูวาการดานตลาดในประเทศ การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย กลาวถึง บทบาทการเช� อม

โยงการกระตุนการตลาดเพ� อสงเสริมการทอง

เที่ยวจังหวัดแพรของ ททท. นอกจากการ

จัดทําประชาสัมพันธกิจกรรมทางการทองเท่ียว

รูปแบบตางๆ เพ� อสรางการรับรูแกนักทองเที่ยว

แลว ยังผลักดันแนวคิดเร� อง “เสน�หการทอง

เที่ยวย้อนวันวานเพื่อนําเสนอประสบการณ์

รูปแบบใหม” ใหนักทองเที่ยวไดรูจักจังหวัด

แพรในอีกมิติหน่ึง สอดแทรกกิจกรรมทองเท่ียว

สรางสรรค “ถวายตุงไชย” เปดประสบการณ

ใหนักทองเที่ยวไดรูจักเมืองแพร เมืองแหงตุง

สัมผัสบรรยากาศเสน�หวันวานเมืองเหนือ

ดั้งเดิมที่มีความเนิบชาและน�าหลงใหลอันเปน 

อีกทั้งยังไดจัดกิจกรรมกระตุนการทองเที่ยว

สอดรับกิจกรรมปขาลของจังหวัด ดวยแคมเปญ 

#เสือนอนกิน ในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม 

2565 โดยรวมมือกับสถานประกอบการทองเท่ียว 

จํานวน 55 แหง ที่ผานมาตรฐาน SHA และ 

SHA PLUS มอบคูปองสวนลดมูลคา 200 

บาท/คน สําหรับผูที ่เกิดในนักษัตร “ปขาล” 

และ “ปชง” ที่จองและชําระเงินคาหองพักตาม

เง� อนไขกิจกรรมฯ อีกทั้ง ททท.ขอแนะนํา กิจ

กรรมผอบานแอวเวียงยามค่ํา เปนกิจกรรม

สันทนาการรูปแบบใหม ดวยรูปแบบการนั่ง

รถรางผานแหลงทองเที่ยวสําคัญ ชมความงดงาม

เมืองแพร ซึ่งไดรับรางวัลดีเดนอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไทย ประเภทแหลงทองเที่ยว สาขา

แหลงทองเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง 

(รางวัลกินรี ป 2564) 

นอกจากนี้ภายในเว็บไซตของโครงการ

เที่ยวแกชง เสริมมงคลปขาลยังมีแพ็กเกจ

ททท. รับเทรนดสายมู จัดเสนทางเที่ยวแกชง เสริมมงคลปขาล รวมกิจกรรมรวมพลคนปขาล 2565

ทัวรเที่ยวแกชง เสริมมงคลปขาล สําหรับ

นักทองเที่ยวสายมูเตลูที่ตองการเดินทาง

ทองเที่ยวแกชง เสริมมงคลรับความปงในปขาล 

ซึ่งจะมีแพ็กเกจเสนทางทองเที่ยวใหเลือกซื้อ

หลากหลายเสนทาง ตอบโจทยการเสริมดวง

ชะตาดานการงาน การเงิน อํานาจบารมี

สุขภาพ การเรียน โดยถือเปนการสราง

ประสบการณทองเที่ยวสายมูเตลูรูปแบบใหม 

ที่จะพาไปสัมผัสกับการทองเที่ยวเพ� อรับพลัง

จากธรรมชาติ เสริมความปงรับความเฮง 

อีกทั้งยังมีกิจกรรมเที่ยวแกชง เสริมมงคล

ชี วิ ตป ขาลที่ สามารถร วมสนุก ได ง ายๆ 

เพียงโพสตรูปหรือวิดีโอการทองเที่ยวสายมูเตลู 

วัด และศาลเจาลงบนโซเชี่ยล Facebook 

Instagram Tiktok และ Twitter ตั้งคาเปน

สาธารณะ พรอมติดแฮชแท็ก #เที่ยวแกชง 

#เที่ยวเสริมมงคลปขาล #เที่ยวแกชงเสริม

มงคลปขาล ลุนรับแพ็กเกจเที่ยวแกชงเสริม

มงคลปขาล จํานวน 5 รางวัล (รางวัลละ 

2 ทาน) และรับยันตไทสวยแกชงเสริมมงคล

รับความปง จํานวน 2,990 รางวัล รวมสนุก

ไดตั้งแตวันนี้ – 15 เมษายน 2565 สามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.touris-

mthailand.org/luckytourthailand

โตชิบา เปดตัวเคร� องลางจานขนาด

กะทัดรัดแตประสิทธิภาพเต็มเปยม รุน 

DW-08T1(S)-TH สามารถทําความสะอาด 

ชะลางคราบสกปรกบนภาชนะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยระบบลางน้ําอุณหภูมิ

สูงสุดถึง 70°C ลางภาชนะไดหลากหลาย 

รองรับชุดจานไดมากถึง 8 ชุด (1 ชุด

ประกอบดวย จาน ชาม ชอน สอม แกวนํ้า) 

มีโหมดการลางใหเลือกตามความตองการ 

เชน โหมดลางเรงดวน โหมดสําหรับลาง

คราบหนัก หรือโหมดเฉพาะสําหรับลาง

แกวหรือภาชนะที่มีความบอบบางที่ ใช

ระบบชะน้ําแบบนุมนวล ดูแลภาชนะเปน

พิเศษแตใหความสะอาดทุกซอกมุม รวมถึง

ยังมี โหมดทําความสะอาดเครื ่อง (Self-

cleaning) ทําใหเคร� องสะอาด ไรกล่ินอยูเสมอ 

พรอมมั่นใจไรปญหาน้ํ ารั่ วหรือน้ํ าลน 

เพราะสามารถตรวจจับและตัดการรั่วไหล

กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ เลย จัดพิธีเปดงานพุงกระสวย 

โครงการทอผาไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาสมหามงคล

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 

สิงหาคม 2565 โดยนายวัชรพงษ แกวหอม 

รองอธิบดีกรมหมอนไหม เปนประธาน ณ 

ศูนยทอผาบานหนองน้ําใส ต.ผาอินทรแปลง 

เปดตัวบารลอยฟา Cocoa XO      จอหน โอซุลลิแวน กรรมการผูจัดการ บริษัท เพอรนอต  

ริคารด (ประเทศไทย) รวมกับ โรเบิรต เมาเรอร เลิฟเลอร ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด จัดงานเปดตัว “Cocoa XO” (โคโค เอ็กซ โอ) บารลอยฟาสุดชิค โดยมี 

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ธีระยุทธ จิราธิวัฒน และ พชร จิราธิวัฒน  มารวมงานดวย ณ  โคโค 

เอ็กซ โอ ชั้น 57 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด โคโค เอ็กซ โอ ชั้น 57  โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 

อ.เอราวัณ จ.เลย และมีนายณรงค จีนอ่ํา 

รองผวจ.เลย นายกฤษณะ รักษมณี นภอ.

เอราวัณ นายสุชาติ จุลพูล ผู ้อํานวยการ

สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เขต 2 จ.อุดรธานี รวมงาน

รองอธิบดีกรมหมอนไหม กลาววา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชพันปหลวง ทรงมีความหวงใย

ราษฎร ทรงสงเสริมเกษตรกรปลูกหมอนไหม

เลี้ยงไหมและทอผาไหม ให

มีรายไดจนสามารถเปน

อาชีพหลักของครอบครัว 

กรมหมอนไหมจึ ง ไดจั ด

งานพุงกระสวยขึ้น เพ� อ

แสดงถึงความสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และเพ� อ

นอมเกลาฯ ถวายผาไหม

เ ป น ร า ช สั ก ก า ร ะ 

เฉลิมพระเกียรติพระองค 

จํานวน 92 เมตร 9 ลาย 

นอกจากนี้ ยังไดแสดง

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 

กรมหมอนไหม เปดงานพุงกระสวยทอผาไหมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

และผลงานของสมาชิกมูลนิธิสงเสริมศิลปา

ชีพฯ ภายในงานดวย

ทั้งนี้ จ.เลยเปนแหลงผลิตผาไหม

ที่สําคัญแหงหนึ่งของสมาชิกมูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพฯ มีโครงการศิลปาชีพจํานวน 4 แหง 

ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่เพ� อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

บานคกงิ้ว อ.เชียงคาน โครงการบานเล็กใน

ปาใหญ ผานาง-ผาเกิ้ง อันเน� องมาจากพระ

ราชดําริฯ อ.เอราวัณ โครงการพัฒนาพื้นที่

เทิดพระเกียรติฯ ผาบาว-ผาสาว อ.วังสะพุง 

และโครงการพัฒนาพื้นที่บานหมากแขง 

อ.ดานซาย ทําใหราษฎรมีรายไดและคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

เคร� องลางจานโตชิบา ผูชวยเร� องจานสะอาด    

ของน้ําได ติดตั้งงาย ดีไซนสวยงาม DW-

08T1(S)-TH ชวยใหการลางจานไมใชเร� อง

น�าเบ� ออีกตอไป สามารถดูขอมูลสินคาเพิ่ม

เติมไดที่ https://www.toshiba-lifestyle.

com/th  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ www.

facebook.com/ToshibaSociety

วิ ท ย า ลั ย อุ ต ส าหก ร รมก า รบิ น

นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปดหลักสูตรใหม 

“วิศวกรรมการบินและอวกาศ” (Aerospace 

Engineering) เพิ่มขีดความสามารถคนไทย

สูเสนทางการสรางนวัตกรรมทางอากาศ

อยางเต็มตัว หลักสูตรนานาชาติ ที่มีความ

ยืดหยุนสูงโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียน

วิชาเอกได 3 สาขา หลักสูตรวิศวกรรมการ

บินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) เปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปดรับนักศึกษา

เขาศึกษาตอจํานวน 30 คน ในรอบระบบ 

TCAS 65 รอบ 2 เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ 

- 31 มีนาคม รายละเอียดการเปดรับสมัคร 

สามารถดูไดท่ี https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_

o l d / n e w s / f i l e s / 2 5 6 5 _ 1 _

news1_2090_2022_03_07-15-36-

12_c29dd.pd นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ 

สามารถเขา Line @IAAI สมัครหรือลงทะเบียน

รับขอมูลขาวสารไดทันที หรือสมัครไดที่ ht-

tps://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

หางเซ็นทรัล จับมือ นิตยสาร Vogue 

Thailand จัดแฟชั่นโชวสุดยิ่งใหญรับเทรนด

ซัมเมอร ในงาน “Central x Vogue Summer 

in The City Fashion Show” เนรมิตรันเวย

ใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายใตคอนเซ็ปต  

Summer in the City ยกขบวนแฟช่ัน Spring/

Summer 2022  สุดตระการตาจากแบรนดไฮ

เอนชั้นนําระดับโลก แบรนดไทยดีไซนเนอร 

และแบรนดเสื้อผาเด็กกวา 60 แบรนดดัง 

มาใหอัพเดทเทรนดกันอยางจุใจ จัดเต็มกับ 3 

รอบการแสดงแฟชั่นโชว ประเดิมวันแรก วัน

ที่ 24 มีนาคม กับ รันเวย “LUXE Brands 

and Thai Designers Fashion Show” แบรนด

แฟชั่นระดับลักชัวรีทั้งไทยและตางประเทศ 

ปดทายดวย “Street Brands Fashion Show” 

สตรีทแฟชั่นสุดชิค พรอมพบกับไฮไลทพิเศษ

ตลอด 2 วันเต็มที่จะมาสรางสีสันและแรง

บันดาลใจใหกับเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาได

อัพเดตเทรนดฮิตรับลมรอน บริเวณลาน 

Square E,F ชั้น 1 หางเซ็นทรัล แอท 

เซ็นทรัลเวิลด หรือสามารถติดตามชมไลฟ

สดแฟชั่นโชวไดที่ชองทาง Facebook และ 

Youtube ของ Central Department Store 

และ Vogue Thailand

 www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน จัดแคมเปญ “FASCINATING

PAYDAY” 7 วันชอปสนุกทุกสิ้นเดือน ยก

ขบวนสินคาแบรนดชั้นนํากวาหม� นรายการ

ในราคาสุดคุม พรอม Exclusive Code ลด

สูงสุด 30% พิเศษเฉพาะวันที่ 31 มีนาคม ลด

สูงสุดถึง 70% ไมมีข้ันตํ่า พรอมประสบการณ 

ชอปออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง ไดตั้งแตวันที่ 

25 – 31 มีนาคม 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร เอาใจ

สายกรีนสาวกแคคตัส ยกสวนช� อดังจากทั่ว

ประเทศมากกวา 120 รานคามาไว ในงาน 

Cactus Farmer's Market ครั้งที่ 9 มหกรรม

แคคตัสสุดยิ่งใหญใจกลางเมือง วันเสารที่ 

26 – วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม ตั้งแตเวลา 

10.00 น. – 20.00 น. ชั้น G ลาน Rama 

Hall และ ลานอเวนิว โซน A – B เดินชม

กันเพลินๆ กับหลากหลายสายพันธุแคคตัส

ยอดนิยม น�าสะสม และสวยงามจากรานดัง 

อาทิ สวนสองยา จังหวัดสมุทรปราการ สวน

ลุงวุฒิ - VC Garden จังหวัดเลย หนาบาน

ฟารม จังหวัดชลบุรี และ กระบองเพชร 

Mam & Gymno Cactus ของราชาแคคตัส

แหงนครราชสีมา เปนตน แถมฟนกับราคาที่

โดนใจสุด ๆ ขายปลีกในราคาสง พรอมรวม

ชมและลุนผลการประกวดแคคตัสลูกเปด

ขี้เหรชิงถวยรางวัล พิเศษ!! รับของที่ระลึก

สุดน�ารักไดงาย ๆ เพียงกดรับสิทธิ์ผานแอป

พลิเคชัน MBK PLUS (มีจํานวนจํากัด 1000 

สิทธิ์ / ตลอดงาน)

KMA Cosmetics จากคาย OCC 

GROUP แนะนําผลิตภัณฑ Peach Me Cleansing 

Collection เซ็ตผลิตภัณฑทําความสะอาด

ผิวหนา ประกอบดวย Micellar Cleansing 

Water และ Cleansing Balm สูตร 3 in 1 

ผสานสารสกัดจากลูกพีชญี่ปุ น Cleansing 

Water เหมาะสําหรับผิวมัน - ผิวแพงาย 

ราคา 290 บาท Cleansing Balm เนื้อสัมผัส

บาลม เหมาะสําหรับผิวแหง - ผิวธรรมดา 

ราคา 590 บาท พิเศษรับ Summer 2022 ลด

ทันที 15% ตั้งแตวันนี้- 31 มีนาคม ณ KMA 

COSMETICS SHOP ตามหางสรรพสินคา

ชั้นนําทั่วไป  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการการแกไข

ปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มี

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผูวาราชการ

จังหวัดอุทัยธานี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหการตอนรับ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดี

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กลาววา จังหวัด

อุทัยธานีมีพื้นที่ปามากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่

จังหวัด สภาพพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา ไมมี

แหลงน้ําตนทุนที่เพียงพอ แหลงกักเก็บน้ําก็

ใชน้ําฝนเปนหลักขณะที่ประชากรประมาณ

รอยละ 80 ทําอาชีพเกษตรกรรมน้ําฝน มี

พื้นที่การเกษตรกวา 1.4 ลานไร แตอยูใน

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล แกภัยแลง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดนําคณะส� อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนา

น้ําบาดาลเพ� อการเกษตรแปลงใหญ บานพุบอน หมู 5 อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

มีสมาชิกเกษตรกร 7 ราย พื้นที่มากกวา 120 ไร เกษตรกรปลูกพืช มันสําปะหลัง ออย 

กลวย และลําไย มีปริมาณน้ํารวมไมนอยกวา 50,000 ลูกบาศกเมตรตอป ชวยแกไข

ปญหาภัยแลงและบรรเทาความเดือดรอนใหแกเกษตรกรในพื้นที่ เม� อวันที่ 21 มีนาคม 

ที่ผานมา

แอวเมืองไทย ไปตี้ ไหนกอมวน...เคป 

แอนด แคนทารี โฮเทลส ยกขบวนหองพัก

ราคาสุดพิเศษแหงป ในราคาเริ่มตนเพียง 

999 บาท/หอง/คืน (รวมอาหารเชาสําหรับ 

2 ทาน) เพ� อเชิญชวนทุกทานเดินทางทอง

เที่ยวทั่วเมืองไทยใหมวนอกมวนใจ ในงาน 

แอว มวน (Travel Fair) ณ บูธเลขที่ 5 ชั้น 

G ศูนยการคาเซ็นทรัล เชียงใหม ระหวางวัน

ที่ 25 - 27 มีนาคม เพ� อใหคุณไดมาจับจอง

แพ็คเกจหองพักหรูหราพรอมสิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครันระดับโรงแรมชั้นนําในราคา

พิเศษสุด เพียง 3 วันเทานั้น พรอมรับสิทธิ

พิเศษอีกมากมายภายในงาน อาทิ โรงแรม

เคปฟาน เกาะสมุย พูลวิลลาระดับ 5 ดาว 

บนเกาะสวนตัว, โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, 

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย, โรงแรมเคปนิ

ทรา หัวหิน, โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม, โรงแรม

แคนทารี โคราช, โรงแรมซัมแวร เกาะสีชัง 

และโรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮ

เทลส อีกมากมายที่รวมรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

Call Centre 1627 และพิเศษยิ่งขึ้น ไมตอง

เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ชวนเดินทาง

ทองเที่ยวทั่วเมืองไทยใหมวนใจ  ในงาน “แอว มวน (Travel fair)” 

25-27 มีนาคม 2565 ณ ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล เชียงใหม (บูธเลขที่ 5)

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจภัยแลงที่บานไร จ.อุทัยธานี กําชับทุกหน�วยลุยแกปญหาขาดแคลนน้ําใหประชาชน

เขตชลประทานเพียง 230,000 ไร และไม

สามารถสนับสนุนน้ําสําหรับทําการเกษตรได

อยางพอเพียง สงผลใหชีวิต ความเปนอยู

ของประชาชนยังไมดีเทาท่ีควร เน� องจากปญหา

การขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะชวงฤดูแลง 

จังหวัดอุทัยธานีไดประกาศพื้นที่ภัยแลง 68 

ตําบล จาก 70 ตําบลทั้งจังหวัด สงผลใหภาค

การเกษตรพัฒนาไดอยางไมเต็มศักยภาพ

นอกจากน้ี จังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด 

ไดแก อําเภอบานไร หวยคต และลานสัก 

เปนพื้นที่หาน้ําบาดาลยากมาก เน� องจาก

พื้นที่ดังกลาวรองรับดวยหินแข็งจําพวก

หินแปร หินปูน และหินแกรนิต ประกอบกับ

มีลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสรางที่สลับ

ซับซอน จึงทําใหการเจาะและพัฒนานํ้าบาดาล 

ในพื้นที่มักจะไมประสบผลสําเร็จ ตองอาศัย

เทคนิคและวิชาการขั้นสูงในการสํารวจหา

แหลงนํ้าบาดาล อีกท้ังตองอาศัยความชํานาญ

และประสบการณสูงของชางเจาะ จึงจะสามารถ

พัฒนานํ้าบาดาลข้ึนมาใหประชาชนไดใชประโยชน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กลาว

ตอวา ในฐานะที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปน

องคกรหลักที่มีองคความรู  ความชํานาญ 

และมีเคร� องมือที่ทันสมัย จึงพยายามคนหา

แหลงน้ําบาดาลใหมๆ ในพื้นที่ เพ� อนํามาให

พี่นองประชาชนใชในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร โดยมีเปาหมาย คือ “ทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย ตองมีน้ํากินน้ําใชไมขาดแคลน” 

ซึ่งปจจุบันจังหวัดอุทัยธานีมีบอน้ําบาดาลที่

สามารถใชงานได จํานวน 1,579 แหง แบง

เปนบอน้ําบาดาลเพ� อการเกษตร จํานวน 

114 แหง และบอน้ําบาดาลเพ� อการอุปโภค

บริโภค จํานวน 1,465 แหง ทั้งนี้ ตั้งแต

ปงบประมาณ 2563-2565รัฐบาลไดจัดสรร

งบประมาณใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลชวย

เหลือประชาชนจังหวัดอุทัยธานีผานโครงการ

ตางๆ กวา 22 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนา

น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสง

อาทิตย ในพื้นที่หาน้ํายาก โครงการพัฒนา

น้ําบาดาลดวยเทคโนโลยีชั้นสูงเพ� อสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ ขนาดพื้นที่ 500 ไร 

โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคง

ระดับชุมชน เปนตน ชวยบรรเทาความเดือด

รอนใหแกประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางมาก 

ทั้งดานเกษตรกรรมและดานอุปโภคบริโภค 

ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

จากน้ัน พล.อ.ประวิตร ไดมอบนโยบาย

และมอบถังน้ําใหกับนายอําเภอ 8 อําเภอ 

และเปนประธานปลอยแถวทีมดับไฟปา

และปลอยขบวนรถบรรทุกน้ําเพ� อชวยเหลือ

ประชาชน โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได

มอบหมายใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล 

เขต 2 สุพรรณบุรี นําน้ําด� มสะอาด จํานวน 

7,500 ลิตร สงมอบใหแกประชาชนที่เดือด

รอนจากปญหาภัยแลงเปนการเบื้องตนแลว 

รวมตัวกันทางนี้ทุกวันพฤหัสบด ี หอง

อาหารเวนติซี  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ 

เซ็นทรัลเวิลด เตรียมพรอมจูงมือคนรูใจของ

คุณมาอิ่มเอมใจ ฟนสุดคุม กับบุฟเฟตอาหาร

นานาชาติ และอาหารอิตาเลียน-ไทย พรอม

สัมผัสลิ้มลองความอรอยกับไฮไลทเมนู โดย

เชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหนาพอครัวใหญ 

ไดคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก นํามา

รังสรรคเปนสุดยอดเมนู เน้ือเปดและฟวกราส 

ที่พรอมเสิรฟใหคุณไดลิ้มลองถึง 4 เมนู ตอ 1 

ทานอาทิ ฟวกราสราดซอสเวลูเต, ฟวกราส

ทอดราดซอสสตูวแอปเปล บัลซามิคและผัก

ร็อกเก็ต, เสนตัลยาเตลเลกับครีมซอสทรัฟเฟ

ลดําและฟวกราสทอด, เปดอบราดซอสเกรวี่ 

พรอมทั้งมีเมนูอ� นๆ อีกมากมายใหคุณไดจัด

หนักจัดเต็มลิ้มลองความอรอย กับบุฟเฟต

อาหารนานาชาติอาทิ มุมซีฟูดออนไอซ กั้ง

กระดาน กุงแมน้ํา หอยแมลงภู หอยนางรม 

อนันตรา เชียงใหม รีสอรท เตรียม

ตอนรับปใหมดวยเทศกาลสงกรานตและ

เทศกาลอีสเตอรท่ีมีชีวิตชีวา ดวยอาหารและ

กิจกรรมสนุกสนานสําหรับทั้งครอบครัว – 

พูลปารต้ีไอศกรีมบุฟเฟต และเทศกาลอีสเตอร

ในแบบ Egg-stavaganzaสงกรานต สนุก 

ในวันศุกรที่ 15 เมษายน จะจัดขึ้นแบบพูล

ปารตี้บนชั้นดาดฟาของอนันตรา เชียงใหม 

เซอรวิส สวีท โดยมีไอศกรีมหลากรสหลาย

เสด็จจังหวัดบุรีรัมย    ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ

เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปด

ชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียน

หนองกี่พิทยาคม อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย โดยมี ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ผูบริหาร

กระทรวงสาธารณสุข และคณะ รวมเฝารับเสด็จ

จัดหนักแบบจุกๆ กับบุฟเฟตอาหารนานาชาติ พรอมไฮไลทเมนูเนื้อเปด และฟวกราส

กุง ซูชิและซาชิมินานาชนิด รวมถึงอาหาร

อิตาเลียน และอาหารไทย แฮมนานาชนิด 

สลัดตางๆ ซุปใหคุณเลือกลิ้มลอง พรอมต� น

ตาต� นใจไปกับชีสนานาชนิด ปดทายดวยของ

หวานแสนอรอยหลากหลายเมนู 

บุฟเฟตนานาชาติ กับไฮไลทเมนู เนื้อ

เปดและฟวกราสม้ือเย็น ทุกวันพฤหัสบดี ต้ังแต

เวลา 18.00 น. - 22.30 น. (ไลนบุฟเฟตปด

เวลา 22.00 น.) ในราคาเพียง 1,590 บาท

++ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม) ซื้อแพ็กเกจ

เคร� องด� มเพิ่มเติมในราคา 149 บาท++ (น้ํา

ด� ม น้ําอัดลม และชา กาแฟ) สําหรับเด็กอายุ

ต่ํากวา 5 ขวบทานฟรี และอายุ 6-11 ขวบ

ครึ่งราคา เวนติซีเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต

เวลา 06.30 น. – 22.30 น.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั่งไดที่ โทร.0-2100-6255 หรือ 

อีเมล: diningcgcw@chr.co.th

อนันตรา เชียงใหม  สาดความสุขดวยพูลปารตี้ ไอศกรีม ตอนรับเทศกาลสงกรานตและอีสเตอร

ท็อปปงใหคุณลิ้มลองไดไมอั้นตลอด 3 ชั่วโมง 

และยังมีเกมและกิจกรรมมากมายทั้งในและ

นอกสระวายน้ํา ราคา: 799 บาท สําหรับ

ผู ใหญ 400 บาท สําหรับเด็กอายุระหวาง 

8-13 ป และฟรีเด็กอายุต่ํากวา 8 ป 

ความสนุกยังคงดําเนินตอไปในชวง

เทศกาลอีสเตอร โดยวันอาทิตยท่ี 17 เมษายน 

สมาชิกในครอบครัวสามารถอิ่มอรอยกับ

บุฟเฟตสลัด ซูชิ ซาซิมิ ซุปกัซปาโช ซีฟูด

ทาวเวอร แฮมอบน้ําผึ้ง เนื้อยาง พิซซา พาส

ตาจานโปรด และของหวานมากมาย ขณะ

ที่ผูปกครองไดเพลิดเพลินกับอาหารอรอย

ทามกลางบรรยากาศงานปารตี้ริมแมน้ํา 

เด็กๆ สามารถสุขสันต ไปกับกิจกรรมสนุก

หลากหลาย อาทิ ปราสาทเดงดึ๋ง การเพนท

ใบหนา การเพนทไข และการตามลาหาไข

อีสเตอร ราคา: 1,190 บาท สําหรับผูใหญ 

เด็กอายุระหวาง 8-13 ป 450 บาท และเด็ก

อายุต่ํากวา 8 ปไมเสียคาใชจาย

สํารองแพ็กเกจเทศกาลสงกรานตและ

เทศกาลอีสเตอร ในระหวางวันที่ 13 – 16 

เมษายน นี้ ยังจะไดรับฟรี ขาวแช เมนูตํารับ

อาหารไทยมาใหไดทานคลายรอนกันอีกดวย 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารอง

แพ็กเกจไดที่ https://www.anantara.com/

en/chiang-mai/offers โทร.0-5325-3 333 

หรืออีเมล chiangmai@anantara.com

ไปถึงงานก็สามารถจองหองพักโดยตรง

ไดที่ www.capekantaryhotels.com/แอว

มวนTravelFair2022/

“วิ่งตอชีวิต ชวยผูปวยปลูกถายสเต็มเซลล” เอบีม คอนชัลติ้ง มอบโอกาสแกผูปวยโลหิต

วิทยาที่ขาดทุนทรัพย     บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา

ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญดานดิจิทัล ทรานสฟอรเมชันแบบครบวงจร นําโดย อิชิโร ฮาระ 

กรรมการผูจัดการของเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาคจํานวน 200,000 บาท 

จากกิจกรรมแคมเปญวิ่งออนไลน “วิ่งตอชีวิต ชวยผูปวยปลูกถายสเต็มเซลล” มอบใหแก 

“โครงการสมทบทุนปลูกถายสเต็มเซลล” เพ� อใหผูปวยที่ขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีโอกาสใน

การเขาถึงการรักษาดวยวิธีการปลูกถายสเต็มเซลลและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยมี ขรรค ประจวบ

เหมาะ  ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาไทย และ จันทรประภา วิชิตชลชัย รอง

ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย เปนผูเขารับมอบ ณ สํานักงานจัดหารายได 

สภากาชาดไทย



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

แทง-ขับรถชนดับ 4 ศพในอิสราเอล

เบียร์ชีบา • เอเอฟพีรายงานมีผู้เสียชีวิต 4 ศพ จากเหตุชาย

คนหน่ึงควงมีดไล่แทงประชาชนและขับรถชนเหย่ือรายหน่ึง 

เหตุเกิดท่ีเมืองเบียร์ชีบาทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันอังคาร 

คนร้ายรายน้ีถูกชาวบ้านยิงเสียชีวิตหลังเขาไล่ทำาร้ายผู้คนใน

เมืองเบียร์ชีบา เหตุนองเลือดเร่ิมข้ึนหลังเวลา 16.00 น. ตาม

เวลาท้องถ่ิน ท่ีป๊ัมน้ำามันและบนถนนแห่งหน่ึงใกล้ศูนย์การค้าลิ

ราซ ซรีฮาน ตามรายงานของตำารวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

คนร้ายแทงผู้หญิงคนหนึ่งที่ปั๊มน้ำามันเสียชีวิต และขับรถพุ่งทับ

ชายวัยราว 60 ปี ที่กำาลังปั่นจักรยานเสียชีวิต และไล่แทงอีก

หลายคนด้านนอกศูนย์การค้าก่อนถูกยิงเสียชีวิต สื่ออิสราเอล

หลายแห่งรายงานว่า คนร้ายชื่อ โมฮัมเหม็ด อาบู อัล คียาน 

อดีตครูอายุราว 30 ปี ชาวเบดูอินจากชุมชนฮูราใกล้เมืองเบียร์

ชีบา ก่อนหน้านี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามเข้าร่วมกับ

กลุ่มรัฐอิสลามและเผยแพร่แนวคิดญิฮาด

แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าไต้หวัน

ไทเป • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพุธกล่าวว่า สำานักสำารวจทาง

ธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่า แผ่นดินไหวที่เกิดในไต้หวันเมื่อเวลา 

01.41 น. ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับ 00.41 น.ของ

ไทย มีแรงสั่นสะเทือนขนาด 6.9 แต่ภายหลังได้ปรับลดขนาด

ลงเหลือ 6.6 ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นขนาด 6.7 นอกจากนี้

ยูเอสจีเอสยังปรับระดับความลึกของศูนย์กลางแผ่นดินไหวจาก

เดิม 10 กิโลเมตร เป็น 24 กิโลเมตร แม้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว

จะอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันใกล้กับเมืองฮัวเหลียน 

แต่ทางการไต้หวันไม่ได้ออกคำาเตือนภัยสึนามิ เนื่องจากขนาด

แรงสั่นไหวไม่ได้เกิน 7.0 รัฐบาลส่งคำาเตือนไปยังโทรศัพท์ของ

ประชาชนหลังเกิดแผ่นดินไหวท่ีรับรู้ได้เกือบท่ัวเกาะไต้หวัน และ

ออกคำาแนะนำาผ่านเฟซบุ๊กขอร้องประชาชนอย่าได้ต่ืนตระหนก

หากเกิดอาฟเตอร์ช็อก โดยมีรายงานว่าเกิดอาฟเตอร์ช็อกประมาณ 

150 คร้ัง ส่วนใหญ่มีขนาดต่ำากว่า 3.6 สำานักงานอัคคีภัยแห่งชาติ

ยืนยันผ่านเพจเฟซบุ๊กทางการว่า มีชายชาวเมืองไถตงรายหน่ึงได้

รับบาดเจ็บโดนกระจกบาด ถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากน้ียัง

มีสะพานแห่งหน่ึงในเมืองฮัวเหลียนท่ีกำาลังก่อสร้างพังถล่ม แต่ไม่มี

ผู้บาดเจ็บ เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณน้ันถูกปิดการจราจร

เวียดนามจำาคุกนักเคลื่อนไหว 5 ปี 

ฮานอย • รอยเตอร์รายงานว่า ศาลเวียดนามตัดสินจำาคุกนัก

วิจารณ์สังคมชื่อดัง 5 ปีเมื่อวันพุธ จากกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล 

ทนายความเผย เล วัน สุง (Le Van Dung) วัย 51 ปี ถูก

ตัดสินว่ามีความผิดฐานโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านรัฐ ซึ่งใช้

เวลาพิจารณาคดีเพียงไม่กี่ชั่วโมง วอยซ์ออฟเวียดนาม สถานี

วิทยุแห่งชาติเวียดนาม รายงานว่า สุงถูกกล่าวหาว่าจัดทำา

วิดีโอและอัปโหลดวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 12 รายการ เพื่อสร้าง

ความเสื่อมเสียให้รัฐบาล และทำาลายเกียรติและศักดิ์ศรีของ

ผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์และผู้นำารัฐบาล สุงมักถ่ายทอดสดให้

กับผู้ติดตามบัญชีหลายพันคนทางเฟซบุ๊กและยููทูบเป็นประจำา

ก่อนโดนจับกุมเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ทนายความเผยว่า

เขาไม่ได้รับสารภาพและจะยื่นอุทธรณ์. 

ายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เค่อเฉียง วัย 66 ปี เพิ่ง

ประกาศให้ได้รับทราบโดยทั่วกันว่าเขาจะลงจาก

ตำาแหน่งภายใน 1 ปี

แต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะยังคงดำารงตำาแหน่งผู้

บริหารสูงสุดต่อ เพราะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2561 

ให้หมายเลข 1 ของประเทศรั้งตำาแหน่งต่อไปได้เกือบจะไม่มี

การหมดวาระ

เผลอๆ อาจจะยกระดับตำาแหน่งไปเป็น “ประธาน

พรรค” เหมือนที่เหมา เจ๋อตุง เคยใช้กับตนเอง

หลี่ เค่อเฉียง พูดเปรียบเปรยความท้าทายของการ

ทำางานในตำาแหน่งนายกฯ จีนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

อย่างน่าสนใจ

แกบอกว่าการบริหารจัดการเศรษฐกิจจีนทุกวันนี้ 

“เหมือนกับการปีนเขาสูงที่มีอากาศเบาบาง และมีแรงดัน

อากาศสูง”

ความจริง คำาประกาศลงจากตำาแหน่งครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่อง

น่าแปลกใจนัก เพราะบรรดาผู้นำาระดับสูงของจีนมักอยู่ใน

ตำาแหน่งไม่เกิน 2 เทอม เทอมจะ 5 ปี เทอมท่ี 2 ของนายกฯ 

หลี่ จะครบวาระในปีหน้า

บรรดารัฐบาลต่างชาติและบริษัทข้ามชาติต่างจับตา

มองการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้นำาครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อ

วิเคราะห์ทิศทางทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนต่อจากนี้ 

ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในยูเครน

ในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้หลังการประชุมใหญ่ของ

สภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาฯ นายกฯ หลี่ เค่อ

เฉียง ยอมรับถึงความยากลำาบากในการบรรลุตามเป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจของจีนท่ามกลางความท้าทายมากมาย

นายกฯ หลี่เปรียบให้ฟังว่า

“หากคุณปีนเขาสูง 1,000 เมตร แล้วต้องการปีนขึ้น

ไปอีก 10% คือ 100 เมตร นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่หากคุณปีน

เขาสูง 3,000 เมตรแล้วต้องการปีนขึ้นไปอีก 5% นั่นเท่ากับ 

150 เมตร ซึ่งปัจจัยต่างๆ จะเปลี่ยนไป เนื่องจากแรงดัน

อากาศที่ลดลงและออกซิเจนที่เบาบางลง”

รัฐบาลจีนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปีนี้จะเติบโต 

5.5% ขณะที่สถาบันการเงิน มอร์แกน สแตนลีย์ คาดว่า

จะขยายตัว 5.3% และธนาคารไอเอ็นจี คาดว่าจะขยายตัว 

4.8%

ความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐฯ การเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกผู้สืบทอด

ตำาแหน่งต่อจากนายหลี่ไม่น้อย

ใครเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะจะมานั่งเก้าอี้นายกฯ ต่อจากหลี่ 

เค่อเฉียง เป็นคำาถามสำาคัญที่หลายฝ่ายกำาลังพยายามจับตาเพื่อ

หาคำาตอบอยู่

ณ วันนี้ แวดวงนักวิเคราะห์การเมืองจีนมองเห็น 3 คน

ในภาพจากซ้าย : เลขาธิการพรรคประจำาเซี่ยงไฮ้ Li 

Qiang

ประธานคณะที่ปรึกษาระดับสูง Wang Yang และรอง

นายกรัฐมนตรี Hu Chunhua 

หลังจบสิ้นการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ความสนใจ

ก็เปลี่ยนไปเป็นคำาถามที่ว่าใครจะมาบริหารเศรษฐกิจของจีน

แทนหลี่ เค่อเฉียง

และใครที่จะได้รับเลือกนั้นจะโยงกับ “ดุลแห่งของอำานาจ” 

ในระดับบนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไร

หลังจากเข้ารับตำาแหน่งในปี 2556 หลี่ได้วางกลยุทธ์ทาง

เศรษฐกิจที่ถูกเรียกขานว่าเป็น “ลิโคโนมิกส์” หรือแนวทางที่เป็น

โมเดลเฉพาะของนายกฯ คนนี้

นั่นคือความพยายามที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจของจีนจากการ

เติบโตอย่างรวดเร็วไปสู่ความมั่นคงที่มากขึ้น

แนวทางของนายกฯ หลี่บางส่วนคืบหน้าไปบ้าง เช่น การ

เปิดเสรีตลาดรถยนต์และการเปิดเสรีด้านการเงินบางด้าน

แต่ต่อมาในปี 2559 สี จิ้นผิง 

ก็เข้ามาทำาเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น 

โดยทำางานผ่านรองนายกรัฐมนตรี

หลิว เห่อ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับท่าน

ประธานาธิบดีไม่น้อยในหลายๆ 

เรื่อง

สี จิ้นผิง หันมาเน้น “กลยุทธ์

การหมุนเวียนแบบคู่” หรือ Dual 

Circulation ที่ประกาศในปี 2563 

เป็นนโยบายที่เน้นอุปสงค์

ภายในประเทศในขณะที่เจาะตลาด

ต่างประเทศด้วย 

เพราะได้บทเรียนราคาแพงจากวิกฤตโควิดที่ทำาให้ตลาด

โลกหดตัวและระบบการขนส่ง หรือ logistics ระหว่างประเทศ

ถูกขัดขวางอย่างรุนแรง

ต่อมา สี จิ้นผิง พยายามผลักดันนโยบายลดช่องว่าง

ระหว่างคนมีกับคนจนด้วยนโยบาย 

“รุ่งเรืองร่วมกัน” หรือ Common 

Prosperity  

ใครจะมารับช่วงนโยบายเหล่านี้ต่อ?

ในบรรดาแคนดิเดตระดับต้นๆ คือ 

หลี่ เฉียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งเซี่ยงไฮ้ เขาเป็นผู้สนับสนุนสี จิ้นผิง 

ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงตอนที่เขา

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการพรรคของมณฑล

เจ้อเจียง ระหว่างปี 2545 ถึง 2550

นอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่มีมา                                        

ยาวนานกับประธานาธิบดีแล้ว ประสบ 

การณ์ของหลี่ในฐานะผู้นำาเศรษฐกิจสอง

ประเทศ คือ เซี่ยงไฮ้และมณฑลเจียงซู 

ช่วยเสริมโอกาสที่จะทำาให้เขาได้รับเลือก

เป็นนายกฯ ก็มีสูง 

คนที่ 2 คือ หวัง หยาง ประธาน “สภาที่ปรึกษาทางการ

เมืองของประชาชนจีน” ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาระดับสูง 

และสำาคัญอันดับ 4 ในการจัดอันดับบารมีทางการเมืองของ          

พรรค 

หวัง หยาง เป็นที่รู้จักเพราะความรู้ลุ่มลึกด้าน

เศรษฐศาสตร์ และกลายเป็นที่จับตาหลังจากที่ เติ้ง เสี่ยวผิง 

เยือนจีนตอนใต้เมื่อปี 2535 ที่ตอกย้ำาวาระการปฏิรูปและ

เปิดกว้างของเติ้ง

หวัง หยาง ดำารงตำาแหน่งรองเลขาธิการสภาแห่งรัฐ 

ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารระดับสูงของจีน โดยเริ่มในปี 2546 

ภายใต้นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่า 

เขาเคยเป็นเลขาธิการพรรคในมณฑลกวางตุ้งและ

เมืองฉงชิ่ง ซึ่งเป็น 2 บันไดสำาคัญของการก้าวสู่ตำาแหน่ง

ระดับชาติสำาหรับผู้นำาจีนทุกยุคทุกสมัย 

ผู้อยู่ในสายตาอีกคนหนึ่งคือ รองนายกรัฐมนตรีคน

ปัจจุบัน หู ชุนฮวา ซึ่งได้รับความยอมรับ เพราะความโดด

เด่นในฐานะผู้นำาสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์ 

รัฐธรรมนูญของจีนได้รับการแก้ไขเมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้

มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแต่งตั้งและถอดถอนรองนายก

รัฐมนตรี

การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นถูกมองว่าเป็นหนทางที่จะ

ทำาให้สี จิ้นผิง สามารถวางตัวให้คนสนิทและผู้ภักดี เช่น หลี่ 

เฉียง ก้าวขึ้นเป็นนายกฯ แทนหลี่ เค่อเฉียง ได้

แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้สังเกตการณ์

จากวงนอกเท่านั้น

โดยเนื้อแท้แล้ว สี จิ้นผิง อาจจะมี “แผนสำารอง” 

อื่นๆ สำาหรับการวางตัวนายกฯ คนต่อไปเพื่อสามารถรับ

สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างหนักหน่วงและร้อนแรงที่

เกิดจากสงครามยูเครนรอบนี้ก็เป็นได้.

น

เกาหลีใต้ติดโควิดทะลุ10ล้านคน
โซล • เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสะสมทะลุหลัก 10 

ล้านคน หรือเกือบ 20% ของจำานวนประชากรทั้งประเทศ ขณะ

ที่ผู้ป่วยอาการหนักและผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น ทำาให้ฌาปน 

สถานและโรงเก็บศพทั่วประเทศเกิดภาวะตึงตัว

รายงานรอยเตอร์เม่ือวัน

พุธท่ี 23 มีนาคม 2565 อ้างราย                            

งานของสำานักควบคุมและป้อง 

กันโรคเกาหลีใต้ (เคดีซีเอ) ในวัน                                 

เดียวกันว่า เกาหลีใต้มีผู้ติดเช้ือ                                    

โควิด-19 รายใหม่ในรอบ 24 ช่่ัว

โมงเมื่อวันอังคาร จำานวน 490,881 

ราย เป็นยอดผู้ติดเช้ือสูงสุดอัน 

ดับ 2 รองจากผู้ติดเช้ือรายวันท่ี

ทำาสถิตสูงสุด 621,205 ราย เมื่อ

วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ยอด

ผู้ติดเช้ือสะสมของเกาหลีใต้ใน

ขณะน้ีอยู่ท่ี 10,427,247 ราย หรือ

เกือบ 20% ของจำานวนประชา 

กรท้ังประเทศ และผู้ป่วยท่ีเสีย

ชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

เมื่อวันอังคาร 291 ราย ยอดผู้

เสียชีวิตสะสมอยู่ท่ี 13,432 ราย 

ยอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 และ                                                  

อัตราผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตของเกาหลี 

ใต้ยังคงต่ำาเม่ือเทียบกับชาติอ่ืน 

ชาวเกาหลีใต้ฉีดวัคซีนโควิด-19 

แล้วเกือบ 87% จากประชากรท้ัง

ประเทศราว 52 ล้าน และ 63% 

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว 

แต่ยอดผู้ป่วยจากการติด                                                  

เช้ือโควิด-19 ท่ีเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน                                               

เกือบ 2 เท่าในช่วงราว 6 สัป 

ดาห์ท่ีผ่านมา ผู้ป่วยเสียชีวิตสูง 

สุด 429 รายเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมา 

ทำาให้เกิดการติดขัดในการจัดการ

งานศพและการฌาปนกิจ

กระทรวงสาธารณสุขเกา                                                 

หลีใต้แถลงเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา 

ขอให้ฌาปนสถานท่ัวประเทศ 

60 แห่ง ขยายเวลาทำาการเพื่อ

จะได้เผาศพได้วันละ 7 ศพ จาก

เดิมที่เผาวันละ 5 ศพ และให้

โรงเก็บศพท่ัวประเทศ 1,136 แห่ง 

ขยายพ้ืนท่ีเพื่อให้เก็บศพให้ได้ถึง 

8,700 ศพ

ซอน ยอง เร เจ้าหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ 

กล่าวว่า ฌาปนสถานต่างๆ กำาลัง

เพิ่มศักยภาพในการทำาการ แต่

ยังมีความแตกต่างของแต่ละ

ภูมิภาค เริ่มเผาศพได้วันละราว 

1,000-1,400 ศพ ตั้งแต่สัปดาห์

ที่แล้ว แต่ยังมีรายงานว่ามีศพ                                          

ที่ค้างรอเผาอยู่จำานวนมาก และ                                                 

ต้องรอคิวยาวเพ่ือเผาศพในพ้ืน                                               

ท่ีกรุงโซลและปริมณฑลท่ีมีประ 

ชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  

เกาหลีใต้มีรายงานผู้ป่วย

จากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอา                                                  

การหนักพุ่งสูงข้ึนมากกว่า 1,000 

ราย ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ปัก ฮยาง เจ้าหน้าที่กระทรวง

สาธารณสุขอีกคนให้ความเห็น

ว่า ผู้ป่วยโควิดอาการหนักอาจ

เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ราย 

ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ เมื่อ

วันพุธ เตียงในแผนกไอซียูตาม

โรงพยาบาลต่างๆ ที่มีผู้ป่วยเข้า

รับการรักษาอยู่ที่ราว 64.4% 

เปรียบเทียบกับเมื่อ 2 สัปดาห์

ก่อน มีผู้ป่วยครองเตียงแผนก

ไอซียูราว 59%

หน่ึงในความพยายามท่ีจะ

ลดจำานวนผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 

ท่ีอาการหนักและผู้ป่วยเสียชีวิต 

ทำาให้สำานักความปลอดภัยด้าน

ยาของเกาหลีใต้อนุมัติเป็นกรณี

ฉุกเฉินให้ใช้ยาเม็ดรักษาโควิด-

19 สำาหรับผู้ใหญ่ท่ีผลิตโดยบริษัท   

เมอร์ค โดยเป็นยาโมลนูพิราเวียร์

ชนิดเม็ด ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อ 

Lagevrio เป็นยารักษาโควิด-19 

แบบรับประทานชนิดที่ 2 ท่ีได้

รับการอนุมัติในเกาหลีใต้ ต่อ

จากยาเม็ดแพ็กซ์โลวิดท่ีผลิตโดย

บริษัทไฟเซอร์

ยา Lagevrio อนุญาตให้

ใช้สำาหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 

ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป, ห้ามใช้

ในหญิงต้ังครรภ์ และห้ามใช้ร่วม

กับยารักษาไวรัสโคโรนาประเภท

ฉีดและยาแพ็กซ์ โลวิด.

ตอลิบันกลับลำาห้ามนร.หญิงไปโรงเรียน

คาบูล • ตอลิบันออกคำาสั่งให้

โรงเรียนมัธยมศึกษาหญิงในอัฟ 

กานิสถานปิดทำาการ หลังเพิ่ง

กลับมาเปิดเรียนได้เพียงไม่กี่ชั่ว                                                

โมงเมื่อวันพุธ ทำาให้บรรดานัก 

เรียนพากันสิ้นหวังและสับสน  

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานว่า หลังมีการเปิดโรง 

เรียนในอัฟกานิสถาน เมื่อวัน

พุธที่ 23 มีนาคม 2565 กลุ่มตอ

ลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถาน

หลังยึดอำานาจในเดือนสิงหาคม

ปีที่แล้ว ออกคำาสั่งปิดโรงเรียน

มัธยมศึกษาหญิงหลังจากเพิ่ง

อนุญาตให้กลับมาเปิดเป็นวัน

แรก ท่ามกลางความสับสน 

เสียใจและผิดหวังของท้ังครูและ

นักเรียน

อินามุลเลาะห์ ซามังกา                                

นี โฆษกกลุ่มตอลิบันยืนยันราย 

งานดังกล่าวกับเอเอฟพีว่าเป็น

เรื่องจริง เมื่อถูกขอให้ตอบในประ  

เด็นท่ีบรรดานักเรียนหญิงถูกสั่ง

ให้กลับบ้าน แต่ไม่ได้อธิบายเหตุ 

ผลเพิ่มเติม เช่นเดียวกับการไม่

แสดงความคิดเห็นของโฆษกกระ 

ทรวงศึกษาธิการในประเด็นดัง

กล่าว

โรงเรียนมัธยมศึกษาซาโก

นาในกรุงคาบูลตกอยู่ท่ามกลาง

ความสับสน หลังจากครูคนหนึ่ง

แจ้งกับนักเรียนในชั้นว่า การ

เรียนการสอนในวันน้ันได้ส้ินสุด

แล้ว ทำาให้นักเรียนทั้งหมดต้อง

เก็บข้าวของของพวกเขาทั้งน้ำา                                                

ตา เดินคอตกกลับบ้านด้วยความ

ผิดหวังและเสียใจ ทั้งๆ ที่เพิ่ง

กลับมาที่ โรงเรียนเป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่กลุ่มตอลิบันเข้ามาปก

ครองประเทศในปีที่แล้ว

“ฉันเห็นนักเรียนร้องไห้และ

ไม่เต็มใจท่ีจะออกจากช้ันเรียน” 

ปัลวาชา ครูจากโรงเรียนหญิง

อมรา ข่าน ในกรุงคาบูล ซ่ึงถูก

ส่ังปิดเช่นกัน “เจ็บปวดมากที่

เห็นนักเรียนร้องไห้” เธอกล่าว

คำาส่ังให้ โรงเรียนมัธยม 

ศึกษาหญิงกลับมาเปิดอีกคร้ังเมื่อ

วันพุธ ดูเหมือนจะมีการปฏิบัติ

ตามอย่างกว้างขวาง แต่สุด 

ท้ายคำาสั่งก็เปลี่ยนแปลงในที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการของ

อัฟกานิสถานกล่าวว่า การเปิด

โรงเรียนอีกครั้งเป็นเป้าหมาย

ของรัฐบาลเสมอ และกลุ่มตอ

ลิบันจะไม่ยอมจำานนต่อแรงกด                             

ดันจากนานาชาติ พร้อมยืนยัน

ว่าพวกเขาต้องการแน่ใจว่า โรง 

เรียนสำาหรับเด็กผู้หญิงอายุ 12-

19 ปี จะถูกแบ่งแยกออกจาก

เด็กผู้ชายและจะปิดโรงเรียน

จนกว่าจะจัดให้มีการดำาเนินการ

ตามหลักการของศาสนาอิสลาม

เสร็จเรียบร้อย.

ห้ามเรียน • นักเรียนหญิงเดินเข้าโรงเรียนในเมืองปันชีร์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ก่อนกลุ่มตอลิบันสั่งให้ โรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีใน

อัฟกานิสถานปิดทำาการ หลังจากเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ชั่วโมง ท่ามกลางความสับสนและคราบน้ำาตาของบรรดาครูและนักเรียน.

บทบาทนายกฯ จีน : เหมือน

ปีนเขาสูงที่อากาศเบาบาง



ตีปี๊บ

2.นายจ้างและผู้ประกันตนในมาตรา 33 

จำานวน 11.2 ล้านคน ได้รับการลดเงินนำา

ส่งจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 งวดค่าจ้าง 

พ.ค.-ก.ค. 3.เกษตรกร 9 ล้านคน จะได้รับ

ประโยชน์จากการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงและปุ๋ย

ขาด และแก้ปัญหาอาหารสัตว์  4.ผู้ ใช้ก๊าซ

หุงต้มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน  

ได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม

เป็น 100 บาท/3 เดือน เป็นเวลา 3 เดือน  

5.ผู้ประกันตนในมาตรา 39 จำานวน 1.9 ล้านคน 

ได้ลดเงินนำาส่งจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 

งวดค่าจ้าง พ.ค.-ก.ค. 

6.ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 1.57 แสน

คน ได้รับส่วนลดค่าน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 5 บาท/

ลิตร จำานวน 50 ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน  7.ผู้ค้าหาบ 

เร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 คน 

ได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ 100 บาท 

เป็นเวลา 3 เดือน  8.ผู้ขับรถแท็กซี่ที่อยู่ ใน 

โครงการลมหายใจเดียวกัน ได้ซื้อก๊าซในราคา 

13.62 บาท/กก. ในวงเงิน 10,000 บาท/เดือน 

เป็นเวลา 3 เดือน  9.ตรึงราคาน้ำามันดีเซลไว้ที่ 

30 บาท/ลิตร  และ 10.คงราคาขายปลีก NGV 

ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า 

มาตรการชุดนี้จะสามารถช่วยบรรเทาผล 

กระทบจากครัวเรือนได้จริง โดยเชื่อมั่นว่า

เศรษฐกิจไทยจะยังสามารถขยายตัวอย่าง

น้อยได้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 3 และวันที่ 24 มี.ค. 

เวลา 13.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พลังงาน, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย

ปลัดกระทรวงพลังงาน, ปลัดกระทรวงการคลัง 

เลขาธิการสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผู้เกี่ยวข้อง 

จะร่วมแถลงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนจากสถานการณ์ขัดแย้งยูเครน-

รัสเซีย โดยเฉพาะมาตรการบรรเทาความเดือด

ร้อนที่พุ่งเป้าไปที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ณ 

ทำาเนียบรัฐบาลด้วย

“นายกฯ ย้ำาให้ทุกกระทรวงและทุก

หน่วยงานทำางานอย่างหนักในการช่วยเหลือ

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ แก้ปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชนให้ได้มากที่สุด ด้วยมาตรการ

และแผนฟื้นฟูประเทศที่ ได้วางไว้ทั้งระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามที่ท่าน

นายกรัฐมนตรียืนยันมาตลอดว่า ไม่มีทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง และยังจะเร่งเดินหน้าพลิกโฉม

ประเทศไทย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อ

สร้างอาชีพและรายได้ใหม่ๆ ให้คนไทยต่อไป” 

นายธนกรระบุ

ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชน

ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่กำาหนดให้ 

ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน

ว่า หลังมีการดำาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว 

ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากนี้จะเร่ง

สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะให้มากขึ้นอีก เพื่อ

ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินจะได้ใช้ประโยชน์

จากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างเต็ม

ที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามการดำาเนิน

นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 

และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีรับ

ทราบเมื่อ 22 มี.ค. ดังน้ี

1.การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ง กยศ.ได้ให้เงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษาไปแล้ว 6.15 ล้านราย วงเงิน

รวม 6.75 แสนล้านบาท พร้อมออกมาตรการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยผู้กู้ยืม เช่น ลดเบี้ยปรับ

ร้อยละ 100 กรณีปิดบัญชีคราวเดียว 58,286 

ราย และลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 กรณีชำาระ

หนี้ทันงวด 325,231 ราย 2.กำาหนดให้การไกล ่

เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของ

ประเทศ ซึ่งเน้นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

(SFls) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) โดยสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดโครงการพัก

ชำาระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ตามความสมัครใจ ซึ่งมีกองทุนเข้าร่วม 413 

กองทุน สมาชิกรวม 32,055 ราย รวมวงเงิน

กู้ที่พักชำาระหนี้จำานวน 901 ล้านบาท

3.การแก้ปัญหาหนี้ เช่าซื้อรถยนต์  

และรถจักรยานยนต์ กระทรวงยุติธรรมได้

จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ ปรับ

โครงสร้างหนี้ และพักชำาระหนี้ ประมาณ 

5,000 คัน 4.การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ 

โดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการ

ตำารวจ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่น้อยกว่า 

10 แห่ง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือ

ไม่เกินร้อยละ 5 และขยายผลการแก้ไขหนี้ครู

ผ่านสหกรณ์ต้นแบบ สำาหรับข้าราชการตำารวจ

ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วหลายพันราย

ส่วนกรณีการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก

ระบบนั้น ได้มีการดำาเนินการ อาทิ จับกุม

เจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำาผิดกฎหมายจำานวน 

10,375 คน กระทรวงการคลังได้เพิ่มช่อง

ทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้

นอกระบบและประชาชนทั่วไป เช่น สินเชื่อ

พิโกไฟแนนซ์ โดยมีผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตแล้ว 

1,029 ราย ใน 75 จังหวัด และอนุมัติสิน

เชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยแล้ว 

1.24 ล้านบัญชี วงเงินรวม 1.69 หมื่นล้าน

บาท ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมได้จัด

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้

รับความเป็นธรรม.

ไทยพบเดลตา

รายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กทม. 3,378 

ราย, ชลบุรี 1,434 ราย,  นครศรีธรรมราช  

1,188 ราย, สมุทรปราการ 869 ราย, 

สมุทรสาคร 732 ราย, สงขลา 700 ราย, 

นนทบุรี 646 ราย, ฉะเชิงเทรา 605 ราย, 

ราชบุรี 575 ราย และบุรีรัมย์ 547 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงช่วงเทศ

สงกรานต์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เน้นย้ำาสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์ฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้สูงอายุเพื่อต้อนรับ

ลูก-หลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วง

เทศกาลสงกรานต์  

ส่วน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่

ประเทศไทยได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 มากว่า 2 ปี รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับ

การมีแผนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันประชาชน

จากโรคอุบัติใหม่ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งร่าง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน

วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 ที่ได้รับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันที่ 22 มี.ค.2565 

โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ที่

เข้ามารับช่วงต่อจากฉบับที่ 1 ที่จะสิ้นสุด

ลงในปี 2565 ซึ่งจะเป็นกรอบในการขับ

เคลื่อนผลักดันการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้าน

วัคซีนในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี นโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติ 

เช่น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์ สธ.  

20 ปี (พ.ศ.2560-2579 ร่างยุทธศาสตรก์ารวิจัย

และนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผน

พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ทั้งนี้ ตามร่างแผนยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงด้านวัคซีนฯ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 67 โครงการ ระยะ

เวลาการดำาเนินงาน 5 ปี วงเงินงบประมาณ

รวม 14,326.54 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะฉุกเฉิน จำานวน 15 โครงการ,  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย

พัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่าง

ครบวงจร จำานวน 26 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 

3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจ

ความมั่นคงด้านวัคซีน จำานวน 23 โครงการ,  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถ

ขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของ

ประเทศ จำานวน 3 โครงการ  

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภ

กิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ แถลงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสาย

พันธุ์ โควิด-19 ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่าง

วันที่ 12-18 มี.ค.2565 จำานวน 1,982 ราย, 

เจอสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย)  1 ราย คิดเป็น 

0.05% ที่เหลือทั้งหมด 1,981 รายเป็นโอมิ 

ครอน คิดเป็น 99.95% เรียกว่าโอมิครอนครอง

ประเทศไทยเกือบ 100% แล้ว ส่วนสายพันธุ์

ย่อยของโอมิครอน พบ BA.2 จำานวน 1,479 

ราย คิดเป็น 78.5% ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากที่พบ 

51% และ 67.6% ขณะที่ตัวอย่างจากการติด

เชื้อภายในประเทศ เป็น BA.2 ถึง 82.9% ซึ่ง

คาดว่าจะพบมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีความ

แตกต่างเรื่องความรุนแรง แต่แพร่เร็วกว่า 

ทำาให้ตรวจจับได้มากกว่า โดยขณะนี้เกือบทุก

เขตสุขภาพเป็น BA.2 มากกว่า BA.1 ยกเว้น

เขตสุขภาพที่ 9 ที่อาจมีการตรวจน้อย ทำาให้

พบสัดส่วนที่น้อยกว่า ส่วนเขตสุขภาพที่ 4 พบ

สัดส่วน BA.2 สูงสุด 90%

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า จากการตรวจสาย

พันธุ์ย่อยของโอมิครอน เราสุ่มตรวจจากทุก

กลุ่มทั้งประชาชนทั่วไปเดินทางมาจากต่าง

ประเทศ กลุ่มที่อาการรุนแรงและเสียชีวิต 

บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มที่มีค่า CT ต่ำา

หรือติดเชื้อเยอะ กลุ่มคลัสเตอร์ 50 คนขึ้น

ไป และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบโดส ซึ่งทุกกลุ่ม

มีสัดส่วนการติดเชื้อเป็น BA.2 ใกล้เคียงกัน 

เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้แตกต่างจากภาพรวม อย่าง

กลุ่มที่เสียชีวิตพบ BA.2 ประมาณ 60% ดัง

นั้น BA.2 จึงไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชทำาให้

เสียชีวิตมากขึ้น

พบเดลตาครอน 73 ราย 

ส่วนกรณีสายพันธุ์ BA.2.2 ในฮ่องกง 

ขณะนี้ก็เงียบไปแล้ว และไม่ได้มีการยืนยัน

ว่าการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นมาจาก BA.2.2 

หรือไม่ นอกจากนี้ ทาง GISAID ก็ยังไม่ได้

ประกาศชื่อ BA.2.2 หรือ BA.2.3 อย่างเป็น

ทางการ และยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเรื่องการ

แพร่เร็ว ความรุนแรง หรือการหลบวัคซีน 

ส่วนประเทศไทยมีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้ง

ตัว 500-600 รายต่อสัปดาห์ พบว่า BA.2.2 

ในประเทศ 14 ราย จากต่างประเทศ 8 ราย 

และ BA.2.3 ในประเทศ 27 ราย ต่างประเทศ 

34 ราย ซึ่งสัดส่วนก็สอดคล้องกับ GISAID ที่

พบ BA.2.2 น้อยกว่า BA.2.3 ซึ่งการกลายพันธุ์

ส่วนนี้ ไม่ได้มีผลอะไรก็อาจจะหายไป

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กล่าวว่า ในส่วนเดลตาครอนช่วงแรกที่พบใน

ไซปรัสเป็นการปนเปื้อน ซึ่งการพบ 2 เชื้อ

นั้นจะมี 2 กรณีคือ ตรวจพบ 2 สายพันธุ์ใน

คนเดียวกัน คือเชื้อ 2 เชื้ออยู่ในคนเดียวกัน 

และกรณีเชื้อ 2 สายพันธุ์ผสมกันและออกลูก

หลาน โดยมีทั้ง 2 สายพันธุ์ในนั้น เรียกว่าไฮ

บริด หรือ Recombinant ซึ่งเดลตาครอนที่พบ

มาจากทั้งโอมิครอนในส่วนของ BA.1 และเดล

ตา AY.4 ซึ่งรายงานเข้า GISAID ประมาณ

กว่า 4,000 ราย แต่มีที่ตรวจสอบและยอมรับ

อย่างเป็นทางการ 64 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน

ฝรั่งเศสกว่า 50 ราย ที่เหลืออีกกว่า 4,000 

ราย ยังต้องรอวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าใช่เดลตา

ครอนหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้มีข้อมูลจากไทยที่ส่ง

เข้าไปด้วยประมาณกว่า 70 ราย  

“กรณีนี้ ไม่ต้องตกใจ ถ้าใช่เดลตา 

ครอนก็คือใช่ แต่ขณะนี้ประเทศไทยเดลตาลด

ลงเรื่อยๆ โอกาสที่เจอแบบ Recombinant ก็
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ขอนแก่นห้ามซื้อขาย-ดื่มเหล้าถึง 31 มี.ค.

ขอนแก่น • วันที่ 23 มี.ค.65 นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.

ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดยังคงคุมเข้มในทุกมาตรการ

ความปลอดภัยจากสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งขณะนี้รัฐบาล

และ ศบค.ยังคงกำาหนดให้ขอนแก่นจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สี

ส้ม ดังนั้นการเข้มงวดจะยังครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึง

พื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว (บลูโซน) จังหวัดจึงยังคงคำาสั่งห้าม

จำาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามนั่งดื่มเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.65 ขณะที่การจัดกิจกรรมใดๆ ห้าม

เกิน 250 คน หากมีความจำาเป็นต้องเกินจำานวนที่กำาหนด

ต้องขออนุญาตอำาเภอหรือ คกก.โรคติดต่อทันที และในระยะ

นี้ขอความร่วมมือทุกพื้นที่งดจัดงานบุญประเพณี หรือกิจ 

กรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกัน หากมีความจำาเป็นต้อง

รายงานให้อำาเภอหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบ ส่วน

พื้นที่ใดมีแผนจัดงานเทศกาลสงกรานต์ช่วง 10-15 เม.ย. ขอ

ให้รีบส่งแผนงานและมาตรการต่างๆ ให้ทันการประชุม คกก.

โรคติดต่อช่วงปลายเดือน มี.ค. โดยที่ ศบค.ยังคงให้งดการ

สาดน้ำาและการประแป้งเด็ดขาด 

โจ๋บุกทวงหนี้ 120 ทุบเพื่อนปางตาย

ตรัง • วันที่ 23 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่

บ้านเลขที่ 105/94 ถ.พัทลุง ซ.7 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง หลัง

จากคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น 2 รายบุกใช้มีดและท่อนเหล็กเข้า

ทำาร้ายนายเริงฤทธิ์ จิตรชูชื่น หรือแอร์ อายุ 27 ปี ได้รับบาด

เจ็บมีบาดแผลเหนือริมฝีปากเย็บ 4 เข็ม ศีรษะแตก 2 แผล 

เย็บ 20 เข็ม และตามลำาตัวมีบาดแผลและรอยฟกช้ำาหลาย

แห่ง และนางไสว สำาราญฤทธิ์ หรือยายเพ็ญ อายุ 81 ปี  

ผู้เป็นยายได้เข้าไปห้ามปราม ถูกคมมีดที่นิ้วหัวแม่มือซ้าย  

1 แผล เย็บ 4 เข็ม เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านห่างจาก สภ.เมือง

ตรัง 200 เมตร ส่วนสาเหตุผู้เสียหายเล่าว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 

ตนได้ยืมเงินนายนนท์ที่รู้จักกันมา 4-5 ปี จำานวน 120 บาท 

และได้ โอนคืนไปแล้ว ซึ่งตนเคยยืมเป็นประจำาและคืนให้

ตลอด แต่ครั้งนี้ ไม่ชัดเจนว่าเข้าบัญชีเพื่อนหรือยังเพราะมี

การโอนให้คนอื่นด้วย โดยตนแชตอธิบายแต่อีกฝ่ายหาว่า

ตนพูดไม่ดีใส่ทำาให้มีปากเสียงกัน และบอกจะมาทวงที่บ้าน 

เมื่อมาถึงตนก็เดินออกไปหาเพราะเป็นห่วงยาย ก่อนอีกฝ่าย

พร้อมเพื่อนจะใช้มีดและท่อนเหล็กทำาร้ายตน ตนสู้กลับแต่ไม่

ไหว ก่อนทั้งหมดจะหลบหนีไปได้หยิบโทรศัพท์ของตนไปด้วย 

อยากให้ตำารวจดำาเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเขาคิดจะฆ่าตน.

จะเกิดน้อยลง เพราะไม่มีเดลตาเหลือให้ไป

ผสมแล้ว จึงขึ้นกับว่าเดลตาครอนที่มีอยู่จะมี

อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรหรือไม่ ถ้าเดลตาครอน

แพร่เร็วขึ้นก็จะเห็นมาครองแทนโอมิครอน ก็

ต้องรอดู แต่วันนี้ยังไม่เห็นวี่แวว ก็คิดว่าไม่น่า

มีปัญหา ส่วนความรุนแรงก็ไม่มีข้อมูล ขณะที่

องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังจัดชั้นของเดล

ตาครอนเป็นสายพันธุ์ที่ต้องติดตามดูข้อมูล 

ยังไม่จัดชั้นว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจหรือน่า

กังวล” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า สรุปแล้วประเทศ 

ไทยเป็นโอมิครอนเกือบทั้งหมด เดลตาหายาก 

ส่วนอัลฟา  (อินเดีย)  และเบตา (แอฟริกาใต้)  

หายไปหมดแล้ว สายพันธุ์ย่อยโอมิครอนเป็น 

BA.2 ขึ้นมาเกือบ 80% และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ส่วน BA.2.2 และ BA.2.3 เจอประปรายจาก

การตรวจถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว โดยจะ

ตรวจว่ามีการเพิ่มมากน้อยแค่ไหน ขณะที่เดล

ตาครอน GISAID ยืนยันทางการ 64 ราย ยัง

รอการวิเคราะห์ทวนสอบข้อมูลอีกกว่า 4,000 

ราย ซึ่งรวมถึงของไทยที่ส่งไป 73 ราย แต่ยัง

เป็นแค่สายพันธุ์ที่ต้องติดตาม ไม่มีข้อมูลเพียง

พอเรื่องแพร่เร็ว รุนแรง หรือหลบภูมิ ส่วน

มาตรการป้องกันต่างๆ ยังใช้ได้ ต้องเร่งฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะโอมิครอนหลบภูมิได้

เยอะ หากมีภูมิไม่พออาจมีโอกาสติดเชื้อง่าย

ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ยังต้องเร่งฉีดวัคซีน

ถามถึงเดลตาครอนของไทย 73 ราย

เป็นอย่างไร นพ.ศุภกิจกล่าวว่า GISAID  

ยอมรับเดลตาครอนแล้ว 64 ราย เหลืออีก 

4,000 รายที่รอตรวจสอบข้อมูล จริงๆ ที่

ได้ยินข่าวเจอที่อังกฤษมาก แต่ยังไม่ได้มีการ

ส่งข้อมูลเข้าไป ส่วนของไทยเมื่อถอดรหัส

พันธุกรรมทั้งตัวพบ 73 รายเข้าข่ายว่าเป็น

เดลตาครอน แต่ผู้เชี่ยวชาญยังต้องช่วยกัน

ดูว่าสรุปแล้วใช่จริงหรือไม่ ทั้งหมดไม่ใช่

ตัวอย่างที่เกิดใน 1-2 สัปดาห์นี้ แต่เกิดขึ้น

ช่วง ธ.ค.2564-ม.ค.2565 ซึ่งยังมีเดลตากับ 

โอมิครอนกันมาก ทำาให้มีโอกาสผสมกันได้มาก 

โดยคนไข้ทั้ง 73 รายหายเรียบร้อยดีแล้ว ไม่มี

เสียชีวิต อาจจะเป็นพันธุ์ผสมอันหนึ่งที่ ไม่ได้

หนักหนาและถ้าไม่แพร่เร็ว อีกสักระยะก็จบ 

แม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์หนัก แต่ไม่แพร่เร็ว

เหมือนเบตาก็จะหายไป

“เท่าที่เห็นโอมิครอนมีคุณสมบัติอย่าง

หนึ่งคือหลบภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างดี จะเห็น

คนติดเดลตามาแล้ว ไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติด 

โอมิครอนซ้ำา จึงเป็นอีกได้ เพราะฉะนั้นวัคซีน

ไม่ว่าอะไรฉีด 2 เข็มนานพอควร ภูมิคุ้มกัน 

จะตกป้องกันติดเชื้อไม่ได้จะต้องมากระตุ้น 

แต่ช่วยป้องกันป่วยตายได้พอสมควร แต่ถ้า

ภูมิคุ้มกันยิ่งสูงยิ่งช่วยได้มากขึ้น โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม 608 ซึ่งอัตราการติดเชื้อเสียชีวิตยัง

สูง” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

จ.นครราชสีมา คณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยราย

ใหม่ 1,981 ราย ที่น่าห่วงคือรายงานผลตรวจ  

ATK ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำากลางนครราช 

สีมา พบผลเป็นบวก 1,241 ราย ซึ่งเป็นการ

ติดเชื้อซ้ำา. 

บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี แก้ภัยแล้ง 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบนโยบายและมอบถังน้ำากรมทรพยากรน้ำา

บาดาล ให้กับนายอำาเภอ 8 อำาเภอและเป็นประธานปล่อยแถวทีมดับไฟป่าและปล่อย

ขบวนรถบรรทุกน้ำาเพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ หอประชุม

อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ขอนแก่น • หนุ่มจับงูจงอาง

เจ้าของกล่องพัสดุปลายทางยัน

ไม่เกี่ยวข้องซื้อขายหรือนำางูมา

เลี้ยง หลังพบงูโผล่กลางบริษัท

ขนส่งเอกชนชื่อดัง คาดคนส่ง

มาให้รักษา 

จากกรณีมีภาพเผยแพร่

เหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับงู

จงอางขนาดใหญ่ภายในบริษัท

ขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในศูนย์ค้า

ส่งประตูน้ำา ต.เมืองเก่า อ.เมือง

ขอนแก่น ซึ่งผู้ที่จับงูคือเจ้าของ

กล่องพัสดุปลายทางชาว ต.บ้าน

เป็ด อ.เมืองขอนแก่น โดยมีกู้ภัย

คอยช่วยถือถุงผ้า

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ผู้สื่อ

ข่าวไทยโพสต์ประจำาจังหวัด

ขอนแก่นได้ลงพื้นที่ ไปพบกับ

นายวรสิทธิ์ พิทักษ์ อายุ 29 ปี  

สมาชิ กชมรมงู จ งอางแห่ ง

ประเทศไทย บ้านโคกสง่า ต.ทราย 

มูล อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น

คนจับงูจงอางตัวดังกล่าวตามที่

ปรากฏในคลิปภาพ

นายวรสิทธิ์กล่าวว่า ตน

เป็นคนไปจับงูจงอางตามที่ปรา 

หนุ่มจับงูจงอางยันไม่ได้ซื้อขาย

กฏในคลิปจริง โดยเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทขนส่งโทรศัพท์มาบอกว่า

มีงูอยู่ภายในกล่องพัสดุ ก็บอก

ไปว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องให้รอ

ตนก่อน เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ ได้

ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

โดยมีกู้ภัย เจ้าหน้าที่ป่าไม้และ

ปศุสัตว์ยืนอยู่รอบๆ แต่ไม่มีใคร

กล้าจับ

นายวรสิทธิ์กล่าวต่ออีกว่า 

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลกได้ติดต่อ

ผ่านคนรู้จักมาว่า งูมีแผลที่หัวจึง

อยากจะส่งมาให้ตนนำาไปรักษา 

ซึ่งตนบอกไปแล้วว่าไม่ต้องส่ง

มาเพราะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

มันผิดกฎหมาย ให้เอาไปรักษา

เอง แต่คนรู้จักยืนยันจะส่งมา

ให้ได้ จึงบอกว่าถ้าจะส่งมาก็ส่ง 

ไปที่หมู่บ้านงูจงอางจะเหมาะ

กว่า เพราะมีใบอนุญาตถูกต้อง

เลี้ยงได้ โดยถูกกฎหมาย แต่คน

รู้จักไม่ได้ ให้ที่อยู่ตนกับต้นทาง 

แต่เอาที่อยู่ของตนไปให้กู้ภัย 

จ.พิษณุโลก โดยที่ตนไม่รู้เรื่อง

ด้วย 

ด้านนายกฤษณ์ จันทชุม 

ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช กล่าวว่า ได้แจ้งความ

เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

ดังกล่าว 2 ส่วน คือผู้ส่งและ

ผู้รับตามที่อยู่บนกล่องพัสดุ โดย

ผู้ส่งนั้นอยู่ที่ จ.พิษณุโลก ส่วน

ผู้รับเป็นชาว ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

ขอนแก่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำาเนิน

การในส่วนฐานความผิดตาม 

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ.2562 ในมาตรา 17 และ

มาตรา 29 มีโทษทั้งจำาทั้งปรับ 

ในส่วนผู้ส่งงูจงอางนั้นเป็นการ

กระทำาความผิดในเรื่องครอบ

ครองสัตว์ป่าคุ้มครองและขาย

สัตว์ป่าคุ้มครอง ในส่วนของผู้รับ

นั้นเป็นความผิดฐานสนับสนุน 

ซึ่ งก็ ไปว่ากันในชั้นพนักงาน

สอบสวนตามขั้นตอน และฝาก

เตือนประชาชนในเรื่องการส่ง

พัสดุที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ทั้ง

ผิดกฎหมายและอันตราย หาก

เป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วเกิดหลุดออก

มาระหว่างการขนส่งก็จะเป็น

อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตคนอื่นได้. 

ระยอง • เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการ

สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งก่อตั้งจาก

ความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบ

การในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง 

ได้แก่ กลุ่ม ปตท., เอสซีจี, บีแอล

ซีพี, กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย 

และจีพีเอสซี ปัจจุบันมีสมาชิก

รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผย

ว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้า

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาศักยภาพทีมงานส่งเสริม

การนำาองค์ความรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการจัดการสิ่ง

แวดล้อม” ภายใต้ โครงการบูรณา

การการจัดการน้ำาเสีย (คลองน้ำา

หู) เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำา

เสียจากชุมชนก่อนปล่อยสู่คลอง

สาธารณะ เป็นโครงการนำาร่อง

ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยมี

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้าร่วม 

“กิจกรรมดังกล่าวสมาคม

ได้ร่วมขับเคลื่อนการทำางานกับ

คณะทำางานติดตามคุณภาพน้ำาใน

คลองน้ำาหู โดยมีทีมวิทยากรจาก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ

สร้างความเข้าใจและการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามา

ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยร่วมมือกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

สังคม เพื่อให้เกิดแนวทางการ

ปฏิบัติและการวางกรอบการ

ดำาเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและเกิดประโยชน์กับทุก

ฝ่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหา ภายใต้แผนงานใน

ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2569 

เพื่อผลักดันให้ จ.ระยองก้าวไป

สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศต่อไป” นายมนชัยกล่าว

ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน

และ จ.ระยองมีเป้าหมายที่จะ

ยกระดับให้จังหวัดเป็นเมืองเชิง

นิเวศ ดังนั้นจึงต้องมีการแก้

ปัญหาการบริหารจัดการของเสีย

ในทุกมิติ  โดยจะต้องมีการบูรณา

การความร่วมมือไปสู่แนวทาง

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำาเนิน

งานโครงการดังกล่าวถือเป็น

ส่วนหนึ่งเพื่อการฟื้นฟูลำาคลอง

สาธารณะ และการบริหารจัดการ

น้ำาผิวดิน ที่จะเป็นต้นแบบนำาไปสู่

การแก้ไขปัญหาคลองสาธารณะ

ในพื้นที่ของ จ.ระยองและพื้นที่

ใกล้เคียงต่อไป.

สมาคมเพื่อนชุมชนเดินหน้าจัดการน้ำาเสีย

กรุงเทพฯ • จากกรณีกองบัญชา 

การตำารวจสอบสวนกลาง  (บช.ก.) 

โดยกองบังคับการปราบปราม

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้

สืบสวนจนสามารถออกหมายจับ

และนำาไปสู่การจับกุมแก๊งขายใบ

ตรวจโควิด, วุฒิการศึกษา, บัตร

ข้าราชการ, ใบขับขี่, บัตรประจำา

ตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, 

โฉนดที่ดิน และทะเบียนรถปลอม 

ซึ่งคนร้ายจะโพสต์ประกาศผ่าน

เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ 

อ้างว่าสามารถนำาไปใช้ติดต่อ

ราชการหรือนำาไปใช้ได้เสมือน

เอกสารจริง โดยมีประชาชนใช้

บริการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

เป็นจำานวนมาก สร้างรายได้ให้ผู้

ต้องหากว่า 5,000,000 บาท

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

แจ้งว่า ประชาชนที่คิดจะซื้อ

และนำาเอกสารราชการปลอม

ไปใช้จะมีความผิดและต้องถูก

ดำาเนินคดีตามกฎหมาย ในความ

ผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม 

ต้องระวางโทษจำ าคุกตั้ งแต่   

6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 

10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

นอกจากนี้ มีกลุ่มมิจฉา

ชีพโพสต์ข้อความชักชวนให้

ใช้บริการปลอมแปลงเอกสาร

ในลักษณะเดียวกัน โดยคิดค่า

บริการเป็นเงินจำานวนมาก และ

หลังจากที่มีผู้หลงเชื่อ ติดต่อ

ไปใช้บริการก็จะให้ โอนเงินค่า

บริการล่วงหน้า จากนั้นก็จะตัด

การติดต่อไป ทำาให้มีประชาชน

บางส่วนได้รับความเสียหาย 

ดังนั้นอย่าหลงเชื่อบุคคลที่อ้าง

ว่าสามารถทำาเอกสารราชการ

ปลอมเป็นอันขาด เพราะเป็น

ความผิดตามกฎหมายและอาจ

เป็นกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง.

เตือนปชช.คิดจ้าง

ทำาเอกสารปลอม

โทษติดคุกสูง5ปี



ครั้งว่ารัฐบาลทำาตั้งเยอะแยะ และให้ทุก

หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการ

รับรู้กับประชาชนแล้ว สิ่งสำาคัญที่สุดคือ

ต้องให้ผู้สื่อข่าวรู้

เมื่อถามว่า ในส่วนของรองนายกฯ                                                   

จะปรับการทำางานอย่างไรบ้าง พล.อ. 

ประวิตรย้อนถามว่า “ผมทำาดีหรือยัง ถ้า

ไม่ดีก็มาไล่ผมออก”

2 ส.ส.ศท.โผล่ใกล้วงถก ภท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม

พรรคภูมิใจไทยช่วงเย็นท่ีโรงแรมช่ือดัง

แถวซอยรางน้ำา ปรากฏว่ามีคนพบเห็น 2 

ส.ส.พิษณุโลกของพรรคพลังประชารัฐอยู่

ท่ีโรงแรมดังกล่าวใกล้ๆ กับท่ีประชุมของ

พรรค ภท. รวมถึงยังเห็น 2 ส.ส.อีสาน

ใต้ของพรรคเศรษฐกิจไทยซ่ึงเพ่ิงจะจัด

ประชุมใหญ่พรรคไปวันท่ี 18 มี.ค.อยู่

บริเวณน้ันด้วยเช่นกัน คือนายธนะสิทธ์ิ 

โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 6 และ

นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ 

เขต 2 ทำาให้มีการจับตามองกันว่าในการ

เลือกต้ังคร้ังหน้า ส.ส.เหล่าน้ีจะย้ายมา

อยู่กับ ภท.หรือไม่ เพราะ ภท.มีฐานเสียง

สำาคัญอยู่ท่ีจังหวัดในโซนภาคอีสานใต้ 

ขณะท่ีก่อนหน้าน้ีก็มี ส.ส.ในภาคอีสาน

ท่ีถูกไล่ออกจากพรรคพลังประชารัฐย้าย

มาอยู่กับพรรค ภท.แล้ว 2 คนคือ นาย

เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 1  

ขณะที่ยังคงมีควันหลงทางการ

เมือง กรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หรืออุ๊งอิ๊ง เข้าเป็นหัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน และแกนนำาพลังประชารัฐ ให้

ความเห็นว่า ก็ดีประชาชนจะได้มีทาง

เลือกหลายทาง เป็นสีสันทางการเมือง

คิดว่าก็โอเค แต่ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชน 

เมื่อถามว่าเป็นการเปิดตัวเร็วไปหรือไม่ 

นายสุชาติกล่าวว่า เป็นเรื่องที่เขาตัดสิน

ใจ แต่ไม่ได้มองอย่างนั้น มองว่าวันนี้

รัฐบาลแก้ปัญหาอะไรให้ประชาชนบ้าง 

ถามว่ามองว่า น.ส.แพทองธาร

เป็นนายกฯ ได้หรือไม่ นายสุชาติกล่าว

ว่า ส่วนตัวคิดว่าใครๆ ก็เป็นได้ถ้าพร้อม

ที่จะเสนอตัว และคนที่เสนอตัวตนคิดว่า

เขาคงคิดว่าพร้อมแล้ว สุดท้ายอยู่ที่เสียง

ของประชาชนจะมองว่าที่ผ่านมาใคร

เป็นอย่างไรมากกว่า

ส่วนที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์

ว่าชะตากรรมจะเหมือนนายทักษิณและ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ นาย

สุชาติกล่าวว่า ไม่ขอก้าวล่วงในส่วน

ของครอบครัวของเขา ตนว่าการเมือง

ไม่ใช่เรื่องของครอบครัว พยายามพูด

ตลอด การเมืองเป็นเรื่องของประชาชน

ที่ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเราในทางการเมือง 

เราทำาการเมืองเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อ

ครอบครัว

ด้านนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้า

พรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวประเด็นน้ีว่า 

พรรคเพ่ือไทยได้อุ๊งอ๊ิงมายืนในตำาแหน่ง

น้ีมองว่าก็เป็นส่ิงท่ีดี เพราะมีคนรุ่นใหม่ๆ 

เข้ามาทานการเมืองก็เป็นส่ิงท่ีดี และดูคุณ

อุ๊งอ๊ิงก็เป็นคนรุ่นใหม่ มีคุณสมบัติท่ีดีและ

อีกอันก็คืออันน้ีผ่านการคัดสรรจากพรรค

เพื่อไทยมาแล้ว คงควบคุมได้ ส่วนมองดูท่ี

จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีน้ัน เรื่อง

น้ีไม่ทราบ แต่ทราบว่าทางพรรคเพื่อไทย

ยังไม่ได้ประกาศ 

“ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรค

เพื่อไทยได้คุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าครอบครัว 

พรรคชาติพัฒนาจะจับมือพรรคเพื่อ

ไทยได้หรือไม่นั้น คิดว่าปกติพรรคชาติ

พัฒนาเราเป็นพรรคที่ ไม่เคยมีปัญหากับ

ใครอยู่แล้ว เราก็ทำางานของเรา และไม่

เคยมีปัญหากับพรรคไหนๆ ทั้งนั้น ส่วน

การมองสถานการณ์การเมือง ณ ตอน

นี้ ยังนิ่งอยู่ รัฐบาลเองเสียงก็ยังมากอยู่” 

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาให้ความเห็น 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

กล่าวกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพ

ข่าว นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย โค้งคำานับ น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร ว่าอันที่จริงหากอยู่ในที่ประชุมจะ

เห็นภาพสมบูรณ์กว่านั้น คือต่างฝ่ายต่าง

ยกมือไหว้ให้เกียรติกัน วันนั้น น.ส.แพ

ทองธารยกมือไหว้ นพ.ชลน่านด้วยความ

นอบน้อม ส่วนภาพบนเวทีที่ นพ.ชลน่าน

โค้งคำานับ น.ส.แพทองธารนั้น เข้าใจ

ว่าเป็นเรื่องของบริบทและบรรยากาศ

มากกว่า ไม่ได้คำานึงถึงตำาแหน่งของตัว

เอง แต่คำานึงถึงการส่งมอบเนื้อหาให้

คนต่อไป เป็นการโค้งส่งเนื้อหาให้อีก

คนมากกว่า ก็โค้งคำานับนายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย 

เพื่อส่งต่อเนื้อหาให้ เชื่อว่า นพ.ชลน่านก็

รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกัน

“อยากให้ดูการทำางานของ นพ. 

ชลน่านมากกว่า ซึ่งเป็นคนเชื่อมั่นใน

การทำางาน ทำางานเป็นตัวของตัวเองสูง 

ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ภายใต้อาณัติของ

ใคร แต่การให้เกียรติกันและกันก็ถือเป็น

เรื่องที่ดีงามของคนไทยไม่ใช่หรือ” นาย

สุทิน กล่าว

‘อดีตเลขาฯ ปู’ เกาะสี่กุมาร 

วันเดียวกันนี้ นายสุรนันทน์ เวช

ชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ในรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้

สัมภาษณ์ภายหลังได้เคลื่อนไหวผ่านเพจ

เฟซบุ๊ก Suranand Vejjajiva โดยเปลี่ยน

ภาพปกพร้อมติด #ทีมสมคิด ว่าได้พูด

คุยกับนายอุตตม สาวนายน ผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรคสร้างอนาคตไทย มาได้ประมาณ 

5-6 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะ

เข้าไปร่วมงานกับพรรคสร้างอนาคตไทย 

แต่ช่วงประมาณ 1 เดือนก่อนหน้านี้ ได้

ตัดสินใจว่าน่าจะถึงเวลาที่จะต้องเข้าไป

ช่วยงานอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะ

ปัญหาเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นกับประเทศ 

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาที่หันมาทำาธุรกิจ

ส่วนตัว ไม่ ได้ทำาการเมืองกับใคร เมื่อ

ปัญหาเศรษฐกิจรุนแรง และการที่เป็น

ผู้ประกอบการทำาให้เห็นปัญหามากมาย 

จึงคิดว่าหากสามารถกลับเข้าไปช่วยได้ 

ทั้งการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจใน

บางเรื่อง หรือเข้าไปช่วยงานในทางการ

เมืองบางเรื่อง พรรคสร้างอนาคตไทยจึง

น่าเป็นพรรคที่น่าสนใจ

นายสุรนันทน์กล่าวว่า รู้จักกับ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มากว่า 30 ปี 

เมื่อนายสมคิดชักชวน จึงตัดสินใจเข้า

มาร่วมงานกับทางพรรคสร้างอนาคต

ไทย ส่วนที่สื่อออกไป ก็เป็นแฮชแท็ก

ธรรมดาง่ายๆ 

“แม้ว่านายสมคิดจะยังไม่ประกาศ                                                                      

ตัวว่าจะกลับมาทำางานการเมืองหรือไม่ 

แต่ในใจของผม คนที่เหมาะสมที่สุดที่

น่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคน

หนึ่งคือนายสมคิด เพราะโจทย์ของปี

นี้และปีหน้าที่ชัดเจนคือการวางแผน

เรื่องเศรษฐกิจ นายสมคิดเป็นคนที่มี

ประสบการณ์สูง ผ่านมาทั้งรัฐบาลของ

นายทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เพียงแค่

นายสมคิดยังไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่ง หากมี

โอกาสที่นายสมคิดจะได้เป็นเบอร์หนึ่ง 

หรือเป็นแคนดิเดตนายกฯ เราคิดว่านาย

สมคิดจะมีประสบการณ์มากพอที่จะรู้

ปัญหาและแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามต้อง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายสมคิด” 

นายสุรนันทน์กล่าว 

นายสุรนันทน์กล่าวว่า ขณะนี้

เข้ามาช่วยดูแลนโยบายของพรรคไป

ก่อน ยังไม่ได้มีตำาแหน่งที่ชัดเจน ต้อง

รอการประชุมพรรคในช่วงต้นเดือน

เม.ย .นี้  ได้บอกกับนายอุตตมอย่าง

ชัดเจนว่าไม่ได้ต้องการตำาแหน่งทางการ

เมืองใดๆ เพราะอยากทำาเพียงแบ่งปัน

ประสบการณ์ ให้ โอกาสกับคนรุ่นใหม่

มากกว่า

เมื่อถามว่า นายสมคิดจะอยู่ใน

รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค

สร้างอนาคตไทยใช่หรือไม่ นายสุร

นันทน์ตอบว่า หวังเช่นนั้น เพราะยังไม่รู้

อนาคตว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยุบสภาเมื่อ

ใด ขณะนี้นายสมคิดเป็นคนหนึ่งที่ช่วย

ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับแนวนโยบายทาง

เศรษฐกิจของพรรค และช่วยแนะนำา

การชักชวนคนที่มีความรู้ความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ เข้ามาร่วม

งานกับพรรคสร้างอนาคตไทย หวังว่า

นาทีสุดท้ายนายสมคิดจะตัดสินใจเป็น

แคนดิเดตนายกฯ ถ้ามี โอกาสอยู่ ใน

พรรคสร้างอนาคตไทยจะยกมือให้นาย

สมคิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ

‘ลูกเสนาะ’ ลุ้น กกต.รับรอง 

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า การ

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 

(กกต.) สัปดาห์หน้า ทางสำานักงาน กกต.

จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ

ประกาศรับรองให้นายสุรชาติ เทียนทอง 

ผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทย (พท.) 

เป็น ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทน

ตำาแหน่งที่ว่างหรือไม่ เนื่องจากในวันที่ 

30 มี.ค.นี้ จะครบกำาหนดระยะเวลา 60 

วันนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่ 30 ม.ค. ที่

กฎหมายกำาหนดให้ กกต.ต้องประกาศ

รับรองผลการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายสุรชาติถูกนายสิระ เจน

จาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชา

รัฐ ยื่นคำาร้องขอให้ตรวจสอบกรณีที่

ขึ้นป้ายหาเสียงว่า “รถไฟฟ้า 20 บาท

ตลอดสาย ลดรายจ่ายประชาชน” เข้า

ข่ายกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (5) ที่ระบุว่า หลอก

ลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม

ใส่ร้ายด้วยความเท็จจูงใจให้เข้าใจผิด                                                

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรค 

การเมือง หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทาง 

กกต.จะพิจารณาสำานวนคำาร้องดังกล่าว

หากเห็นว่ายังต้องสืบสวนไต่สวนเพิ่ม

เติม จะต้องประกาศรับรองให้นายสุร

ชาติเป็น ส.ส.ไปก่อน เนื่องจากครบระยะ

เวลา 60 วัน หรือที่ประชุมอาจยกคำาร้อง 

หากเห็นว่าคำาร้องที่ยื่นมานั้นไม่มีน้ำาหนัก

เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ผิด

ตามข้อกฎหมายการเลือกตั้ง

ด้านประเด็นกรณีคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. จงใจ

แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็น

เท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบ 

โดย น.ส.ปารีณาให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ 

ถึงเรื่องนี้ว่า ทราบจากที่เป็นข่าว โดย

กำาลังหารือกับทนายความ.

ขู่คุกคาม

โดนรัสเซียจับตัวไว้ “วันนี้ เมืองนี้ยังมี

คนเกือบ 100,000 คนอยู่ในสภาพที่โหด

ร้ายไร้มนุษยธรรม โดนปิดล้อมอย่างสิ้น

เชิง ไม่มีอาหาร, น้ำา, ยา, โดนยิงถล่ม

อย่างต่อเนื่องและโดนทิ้งระเบิดอย่างต่อ

เนื่อง” เขากล่าว

ภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท 

แม็กซาร์ เผยสภาพภูมิทัศน์ของเมืองนี้

ที่ โดนระเบิดและไฟไหม้เกรียม อาคาร

หลายหลังมีเพลิงลุกไหม้และมีกลุ่มควัน

พวยพุ่งขึ้นจากเมืองนี้

กองทัพยูเครนรายงานด้วยว่ามี

การสู้รบภาคพื้นดินอย่าง “หนักหน่วง” 

กับทหารราบรัสเซียที่บุกเข้าเมืองหลัง

จากยูเครนปฏิเสธเส้นตายเมื่อวันจันทร์

ให้ยอมจำานน

หน่วยงานขององค์การสหประชา 

ชาติ (ยูเอ็น) ประเมินว่ามีพลเรือนใน

มาริอูโปลบาดเจ็บล้มตายรวมประมาณ 

20,000 คน โดยอาจมีผู้เสียชีวิต 3,000 

คน แต่ก็ไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แท้

จริงได้ ขณะที่อันโตนี โอ กูเตอร์เรส 

เลขาธิการยูเอ็น เรียกร้องรัสเซียสงคราม                                                     

“เหลวไหล” และ “ไม่สามารถเอาชนะ

ได้” นี้ ไม่ช้าก็เร็ว สงครามนี้ต้องย้ายจาก

สนามรบไปสู่ โต๊ะเจรจาสันติภาพอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้

การพูดคุยสันติภาพระหว่างตัว 

แทนของรัสเซียกับยูเครนมีเพียงความ

เห็นพ้องกันเรื่องระเบียงมนุษยธรรมที่

เป็นเส้นทางการลี้ภัยออกจากเมืองที่เกิด

การสู้รบ แต่ยูเครนยังคงท้าทายแรง

กดดันของรัสเซียให้ปลดอาวุธและยุติ

ความเป็นพันธมิตรกับโลกตะวันตก เซ

เลนสกีเคยกล่าวไว้ด้วยว่าข้อเรียกร้อง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เช่น

เรื่องไครเมียและดอนบาสนั้นต้องผ่าน

การลงประชามติของชาวยูเครนก่อน 

ซึ่งเท่ากับการปิดโอกาสโดยปริยาย เซ

เลนสกีมีกำาหนดกล่าวสุนทรพจน์ทาง

ไกลต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำานาโตที่กรุง

บรัสเซลส์วันพฤหัสบดี ซึ่งประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ของสหรัฐจะมาร่วมด้วย

เซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย 

กล่าวในวันพุธว่า การเจรจากับยูเครน

เป็นเรื่องยาก ยูเครนเปลี่ยนจุดยืนไปมา

ตลอด “เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงความ

รู้สึกที่ว่าเพื่อนชาวอเมริกันของเรากำาลัง

จับมือพวกเขาไว้” ลัฟรอฟกล่าว พร้อม

กับอ้างว่า เห็นได้ชัดว่าสหรัฐต้องการให้

เราอยู่ในสภาวะปฏิบัติการทางทหารให้

นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ด้านดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำา

เนียบเครมลินของรัสเซีย กล่าวกับ

สถานีซีเอ็นเอ็นของสหรัฐเมื่อวันอังคาร 

ปฏิเสธที่จะตัดความเป็นไปได้ของการใช้

อาวุธนิวเคลียร์ หากรัสเซียเผชิญกับภัย

คุกคามการดำารงอยู่ของประเทศ 

ไม่กี่วันหลังการรุกราน ประธา 

นาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ประกาศเมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ว่า เขาได้สั่งให้กองกำาลัง

นิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เตรียมพร้อม

ขั้นสูง ซึ่งสร้างความตื่นตัวไปทั่วโลก 

หลังคำากล่าวของโฆษกรัฐบาลรัสเซีย 

จอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลาโหม

สหรัฐ ตอบโต้ว่าการพูดเรื่องความ

เป็นไปได้ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้น 

“อันตราย” 

วันก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีไบ

เดนเพิ่งกล่าวประโคมถึงความเป็นไปได้

ว่ารัสเซียกำาลังพิจารณาใช้อาวุธเคมีและ

ชีวภาพในยูเครน เนื่องจากการรุกภาค

พื้นดินหยุดชะงัก 

เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า 

ไบเดน ซึ่งจะร่วมประชุมนาโต, สหภาพ

ยุโรป และจี 7 ในวันพฤหัสบดี จะ

ปรึกษาหารือกับชาติพันธมิตรเกี่ยวกับ

การคว่ำาบาตรรอบใหม่ และอาจรวมถึง

การขับรัสเซียพ้นกลุ่มจี 20 แต่ในการ

แถลงของหวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวง

การต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งใน

วันพุธ เขาย้ำาว่าจี 20 เป็นการประชุม

หลักสำาหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ “รัสเซียเป็นสมาชิก

สำาคัญ และสมาชิกชาติใดก็ไม่มีสิทธิขับ

ไล่ประเทศอื่น”.

วิธีการแก้ปัญหาและเป็นเรื่องง่ายท่ีสุดใน

การเร่ิมต้นจัดการน้ำาท่วมใน กทม. เชื่อ

ว่าจะเห็นผลมากกว่าการสร้างส่ิงก่อสร้าง

ขนาดใหญ่และผลาญงบประมาณ ดังน้ัน

ลอกท่อท่ัวเมือง ลอกคลองท่ัวกรุง จึงเป็น

เรื่องเร่งด่วนในการจัดการน้ำาท่วม  

“คนกรุงต้องการผู้ว่าฯ ที่เป็นผู้

แทนของคนกรุงเทพฯ มีเจตจำานงที่จะ

ทำาให้คนกรุงเทพฯ เท่าเทียมกัน และ

คืนเมืองที่เป็นธรรม ผู้ว่าฯ ต้องไม่เป็น 

กลางท่ามกลางความขัดแย้ง แต่ต้อง

เป็นตัวแทนยืนอยู่ข้างประชาชน” นาย

วิโรจน์กล่าว

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ของพรรค พปชร. ในวันที่ 3 เม.ย.นี้จะ

มีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนบุคคลที่

จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ ว่า “เรื่อง

ของผม ไม่ใช่เรื่องของคุณ ไม่มีใครเขา

อยากรู้ด้วยหรอก มีแต่คุณที่อยากรู้” 

ส่วนเรื่องผู้สมัครส.ก.พรรค พปชร.ส่ง

อยู่แล้ว 

เมื่อถามย้ำาว่า ระหว่างนายสกลธี 

ภัททิยกุล ที่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม

อิสระ กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จะ

สนับสนุนใคร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า สื่อ

จะเอาใคร จะเอาใครก็เอาคนนั้น

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 3 เม.ย. 

น่าจะตกผลึกวันนั้น น่าจะมีความชัดเจน

ว่า ส.ก.เราส่งแน่นอน แต่ต้องรอความ

ชัดเจนจากพรรคอีกครั้ง ถ้าถามว่าเรา

พร้อมหรือไม่ ในฐานะนักการเมืองเราก็

ต้องพร้อมทุกเวลา เราเป็นผู้เล่นกติกา

กำาหนด อย่างไรก็ต้องเล่นตามนั้น 

เมื่อถามว่า วันที่ 3 เม.ย. จะ

ชัดเจนใช่หรือไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ

จะสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนไหน 

นายสุชาติ ตอบว่า ไม่สามารถตอบแทน

คณะกรรมการบริหารได้ทั้งหมด ส่วนตัว

มองว่าเราไม่จำาเป็นต้องมีผู้ว่าฯ ในส่วน

ของเราเอง เพราะสิ่งสำาคัญคือความใกล้

ชิดประชาชน ตนไม่เคยคิดว่าถ้าไม่มีผู้

ว่าฯ กทม. หรือนายกฯ อบจ.ของเราเอง

แล้วจะทำางานไม่ได้ เพราะถ้าผู้ว่าฯ ไม่

ทำาตามนโยบาย ไม่ติดดิน ไม่ทำาตามสิ่ง

ที่ประชาชนต้องการ ก็จะยิ่งเป็นผลลบ 

ตนคิดว่า ส.ก.หรือ ส.จ. มีความสำาคัญ

มากกว่า 

ถามว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าฯ กทม. จะลาออกจากตำาแหน่ง 

พรรคพลังประชารัฐจะไปสนับสนุนหรือ

ไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ขอไม่ก้าวล่วง 

พล.ต.อ.อัศวิน ส่วนตัวรู้จักกันมากว่า 

20 ปี แต่เรื่องทางการเมืองไม่สามารถ

ดำาเนินการอะไรได้ เพราะต้องฟังมติ

พรรค 

ปชป.ตั้ง ‘ปริญญ์’ นำาทัพ

ท่ีพรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ                                                               

ค ล้ าม ไพ บูล ย์  รอ ง หัวห น้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ดูแลกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) แถลงเก่ียวกับการเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นาย                          

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค 

พิจารณาหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทำา

หน้าท่ีเป็นผู้อำานวยการ (ผอ.) ศูนย์เลือกต้ัง 

คือ นายปริญญ์ พานิชภักด์ิ รองหัวหน้า

พรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย

ของพรรค เนื่องจากเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ 

มีอุดมการณ์ทันสมัยตรงกับแนวทางของ

พรรค เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ

จัดการด้านกลยุทธ์ท่ีทันสมัย

นอกจากน้ี ยังจะมีทีมงานรอง ผอ. 

จำานวน 9 คน ประกอบด้วย ม.ล.อภิ

มงคล โสณกุล รอง ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์

เลือกต้ัง, ดร.ธราดล เป่ียมพงศ์สานต์ 

รอง ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน, นายณัฏฐ์ 

บรรทัดฐาน รอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเลือก

ต้ัง, พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ รอง ผอ.ฝ่าย

มวลชนสัมพันธ์, นายเกียรติฟ้า เลาหะ

พรสวรรค์ รอง ผอ.ฝ่ายกฎหมาย, น.ส.เจน

จิรา รัตนเพียร รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒน  

ชัย รอง ผอ.ฝ่ายการสื่อสาร, นายอภิมุข 

ฉันทวานิช รอง ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

และนายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ รอง 

ผอ.ฝ่ายอำานวยการเลือกต้ัง ซ่ึงท้ังหมด

จะเป็นหัวหอกสำาคัญในการผลักดันขับ

เคลื่อนงานเก่ียวกับการเลือกต้ังให้เดินไป

ข้างหน้าเพื่อนำาสู่ชัยชนะ

ด้านนายจุรินทร์กล่าวว่า การ

รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังก็ต้องมีผู้อำานวย

การเลือกต้ัง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ซ่ึง

พรรคส่ง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ และ 

ส.ก. ครบท้ัง 50 เขต ถือว่าเรามีความ

พร้อม และในการต้ังศูนย์อำานวยการเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จึงได้มอบหมาย

ให้นายปริญญ์ไปทำาหน้าท่ีร่วมกับทีมงาน

พรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ก็ม่ันใจว่าจะช่วยกันขับเคล่ือนไปได้เป็น

อย่างดี และจะเข้าไปมีบทบาทสำาคัญร่วม

กับผู้สมัครท้ังผู้ว่าฯ ทีมงาน และ ส.ก.ด้วย

กันต่อไป

ณ ลานกิจกรรมชุมชนบุญเหลือ 

2 เขตบางซื่อ นายอภิชัย เตชะอุบล 

ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง ส.ก. กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร                                                 

ส.ก. ตัวแทนโซนกรุงเทพเหนือ, กรุงเทพ

กลาง, และกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 

นายเอกเมธ กมลวรานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ก.เขตบางซื่อ, นายธนพัฒน์ ธนกิจ

อารักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตดุสิต, นาย                                                           

ต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. 

เขตคลองเตย

“ผู้สมัครทั้ง 3 คน ที่เปิดตัวใน

วันนี้  ล้วนเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่

ไฟแรง มีความตั้งใจ มีความรู้ความ

สามารถ มี ไอเดียหรือแนวคิดในการ

พัฒนาและสร้างความเป็นไปได้ ใหม่ๆ 

มีประสบการณ์ด้านการบริหาร เข้าใจ

คน เข้าใจพื้นที่ ที่สำาคัญที่สุดคือเป็นผู้

สมัครที่คัดเลือกมาจากทีม ของ ส.ส.ใน

พื้นที่ โดยที่ผ่านมารับหน้าที่เป็นหัวหน้า

ทีมประจำาพื้นที่ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มี

ปัญหาในการกีดกันแย่งผลงาน และ

มีความพร้อมในการทำางานร่วมกันกับ 

ส.ส.เจ้าของพื้นที่” นายอภิชัยระบุ.

ทุ่มเท

มีรายงานว่า ขณะนี้ยังไม่ ได้มี

การประสานไปยัง ส.ว.แต่อย่างใด แต่

ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น มีบาง

พรรคได้แจ้งต่อ ส.ส.แล้ว อาทิ พรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) โดยนายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท. 

ได้แจ้งต่อ ส.ส.ระหว่างการประชุมพรรค

ในช่วงเย็นวันที่ 22 มี.ค. ว่าหากใคร

สะดวกก็ให้มาร่วมงานในวันดังกล่าว อีก

ทั้งยังแจ้งว่า นายกฯ ระบุว่าถึงอย่างไรก็

ต้องทำางานกันอีกปีกว่า   

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการกิจการ

วุฒิสภา หรือวิปวุฒิสภา กล่าวถึงเรื่อง

เดียวกันนี้ว่า  ขณะนี้ทางวิปวุฒิสภา

ยังไม่ได้รับการประสานงานแต่อย่างใด 

หรือถ้ามีการจัดงานจริง ก็คาดว่าน่าจะ

เป็นการทำาบุญตักบาตรตามประเพณี

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยมากกว่า

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

กล่าวเช่นกันว่า ส.ส.หลายคนมีความ

ต้องการอยู่แล้ว เพราะหลายคนคงรู้สึก

ดีใจที่ ได้ใกล้ชิดนายกฯ มีอะไรจะได้เอ่ย

ได้บอกได้ว่าในพื้นที่ต้องการอะไร

เมื่อถามถึงงานเลี้ยงพรรคร่วม

รัฐบาลครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเมื่อใด นาย

สุชาติ กล่าวว่า งานเลี้ยงหรืองานกิน

ข้าว ปัญหาของประเทศของประชาชน

มันหนักมากกว่า การกินข้าวกันหลายๆ 

คนมันปิดไม่ ได้ เป็นไปได้ที่จะคุยกัน

บ้างอะไรกันบ้าง ไม่ ได้กินเพื่อล็อบบี้

อะไรกัน มันไม่ใช่ การกินข้าว อาจเป็น

เพราะที่ผ่านมาหลายพรรคไม่ได้เจอกัน 

ก็มาคุยกันบ้าง สิ่งสำาคัญคือต้องทำาเพื่อ

ประชาชน การที่จะเลือกตั้งใครจะเป็น

รัฐบาลหรือนายกฯ เป็นสิ่งที่ประชาชน

ต้องตัดสินใจว่าใครชัดเจน ใครคือของ

จริง ใครจับต้องได้ ใครจริงใจ และใคร

ที่รักประเทศชาติที่สุด

ด้านความเคล่ือนไหวการเมือง                     

อื่นๆ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหลังถูกถาม

ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของ

พรรค พปชร. ในวันท่ี 3 เม.ย.น้ี จะ

มีการปรับโครงสร้างตัวบุคคลอย่างไร 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เพ่ิมเติมบุคคล

เท่าน้ัน 

พอมีการถามว่าจะมีเซอร์ ไพรส์

อะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

เซอร์ ไพรส์อะไร เซอร์ ไพรส์ที่ผมล่ะสิ 

เมื่อถามย้ำาว่าจะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหมไปร่วมในการประชุมหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวย้อนว่า ไปได้หรือ 

ไปไม่ได้ ไปร่วมในพรรคไม่ได้เลย คนอื่น

ไปไม่ได้ ผิดกฎหมาย

สำาหรับการเปิดประชุมสภาใน

เดือน พ.ค.นี้ ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจ  พรรค พปชร.เตรียมความพร้อม

อย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตอน

นี้ยังไม่ถึงเวลา ไม่ต้องห่วง เมื่อถามย้ำา

ว่าต้องมีการเช็กเสียง ส.ส.กันไว้ตั้งแต่

ต้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่

ต้องเช็ก ผ่านอยู่แล้ว ส่วนกรณีพรรค

เศรษฐกิจไทย ไม่เป็นไร และเป็นเรื่อง

ของตนที่จะต้องคุย 

ส่วนที่นายกรัฐมนตรีบ่นเรื่อง

การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล

ที่ ไม่ ได้ รับการสื่ อสารถึ งประชาชน 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายกฯ ก็บ่นทุก
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ไทย-สหรัฐเล็งร่วมมือหลักสูตรทางทหาร

กรุงเทพฯ • ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พล.อ.ชาร์ลส์ เอ. 

ฟลินน์ (Gen. Charles A. Flynn) ผู้บัญชาการกองกำาลังทางบก

สหรฐัภาคพืน้แปซฟิกิ (USARPAC) และคณะ ในโอกาสเยอืนราช

อาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ และเข้าเยี่ยมคำานับผู้บัญชาการ

ทหารบก ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยถึงการพัฒนาและขยาย

กรอบความร่วมมือในการฝึกแลกเปลี่ยนทางทหารทั้งในระดับ

หน่วยและการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรทางทหาร 

Lightning Academy, Air Assault และ Jungle Operation Training 

รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาตามโครงการ IMET, หลักสูตร

วทิยาลยัการทพับกและเสนาธกิารทหารบกสหรฐั ควบคูก่บัการจดั

ประชุมความร่วมมือด้านการแพทย์ การบรรเทาสาธารณภัย การ

ช่วยเหลือประชาชน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่กำาลังพล

ผา่นการบรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญจากสหรฐั อาท ิการพฒันา

ไซเบอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผงาด 5 หมื่นล้าน

ภเูกต็ • นางสาวนนัทาศริ ิรณศริ ิผูอ้ำานวยการการทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย (ททท.) สำานักงานภูเก็ต กล่าวว่า   โครงการภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์เริ่มตั้งแต่  1 กรกฎาคม  2564 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา

กว่า 8 เดือน มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตจำานวนกว่า 4 แสนคน 

ในสว่นของหอ้งพกัมจีำานวนหอ้งพกักอ่นโควดิ  ประมาณ 140,000 

ห้อง ตอนนี้เปิดให้บริการกว่า 70,000 ห้อง นักท่องเที่ยวที่เข้ามา

เดมิจะพำานกัอยูภ่เูกต็ 12 คนืตามเงื่อนไข และเฉลีย่ไปเทีย่วจงัหวดั

อื่นตอ่  ในตอนนีพ้กัภเูกต็ประมาณ 9 คนื มรีายไดท้างตรงทีเ่ขา้มา

จากนกัทอ่งเทีย่วอยูท่ีป่ระมาณกวา่ 21,000 ลา้นบาท เกดิการจา้ง

งาน กระจายการซือ้ไปถงึระดบัรากหญา้ ทำาใหร้ายไดท้ีม่าจากการ

ท่องเที่ยวหมุนในระบบเศรษฐกิจของภูเก็ต ประมาณกว่า 51,000 

ล้านบาท ทิศทางการทำาตลาด ตามนโยบายของผู้ว่าการการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ให้ความสำาคัญตลาดนักท่องเที่ยว

คนไทยเปน็อนัดบั 1 ควบคูก่บัทำาตลาดตา่งประเทศกบัภาคเอกชน

ในภเูกต็ ตลาดในประเทศ มแีผนไปโรดโชวข์า้มภมูภิาค ทีอ่ดุรธาน ี

ใชจ้ดุทีม่เีทีย่วบนิขา้มภมูภิาค ทีส่ะดวกในการเดนิทางเขา้มาภเูกต็ 

ส่วนตลาดต่างประเทศมีแผนจัดโรดโชว์กับเอกชน

อนุ กมธ.กาสิโนเปิดข้อสรุปพื้นที่สร้าง

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร การจัดเก็บราย

ได้ และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการใน

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การ

แพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า และการพนันออนไลน์ สภา

ผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทบและ

ศึกษาพื้นที่ความเป็นไปได้และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเปิด

สถานบันเทิงแบบครบวงจรว่า ที่ประชุมได้มีข้อสรุปการศึกษา

เบื้องต้น ในประเด็นการพิจารณาพื้นที่ความเหมาะสม ในการ

เปิดสถานบันเทิงครบวงจร คือ 1.พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานในการอำานวยความสะดวกอย่าง

ครบครัน เช่น สนามบิน ทางด่วน มอเตอร์เวย์ โรงแรม ที่พัก 

2.พื้นทีจ่ังหวดัทอ่งเทีย่วหลกั เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ีชื่อเสียงเปน็

ทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป 3.พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน เฉพาะพืน้ที่

มีด่านตรวจคนเข้าเมือง

‘อัศวิน’

กำาหนดให้การคำานวณค่าใช้จ่าย

การเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ว่า

ให้คำานวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไป

ตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศให้เลือก

ตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง  

ซึ่งตามประกาศผู้อำานวย                                                  

การการเลือกตั้งประจำากรุงเทพ 

มหานคร เรื่องกำาหนดจำานวน

เงินค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของ                                                    

ส.ก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2564 โดยกำาหนดให้ผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม.ใช้จ่ายได้ ไม่เกิน 49 

ล้านบาทแล้ว 

ส่วนค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร 

ส.ก. กำาหนดให้เขตสัมพันธวงศ์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบาง 

รัก เขตปทุมวัน และเขตพระนคร 

ใช้จ่ายเขตเลือกตั้งละ 820,000 

บาท, เขตราชเทวี เขตพญาไท 

เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ 

เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขต

ราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขต

คลองเตย เขตยานนาวา และ

เขตสาทร ผู้สมัคร ส.ก.ใช้จ่ายได้

ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ 900,000 

บาท

ส่วนเขตบางพลัด เขต

สะพานสูง เขตทวีวัฒนา เขต

บางบอน เขตคันนายาวเขตวัง 

ทองหลาง เขตบางคอแหลมเขต

บางกอกน้อย เขตมีนบุรี เขต

พระโขนง เขตหลักสี่ เขตดินแดง 

เขตบางนา เขตลาดพร้าว เขต

ตลิ่งชัน เขตดุสิต เขตธนบุรี และ

เขตสวนหลวง ผู้สมัคร ส.ก.ใช้

จ่ายได้ ไม่ เกินเขตเลือกตั้ งละ 

1,000,000 บาท

เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ 

เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขต

หนองแขม เขตหนองจอก เขต

จตุจักร และเขตจอมทอง ผู้สมัคร 

ส.ก.ใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้ง

ละ 1,050,000 ล้านบาท และ

เขตบางขุนเทียน เขตคลองสาม

วา เขตลาดกระบัง เขตดอนเมือง

เขตประเวศ เขตสายไหม เขต

บางเขนและเขตบางแค ผู้สมัคร 

ส.ก.ใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้ง

ละ 1,150,000 บาท

‘อัศวิน’ ไขก๊อก 24 มี.ค.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังเปิด

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 

51 จตุจักร ว่าจะยื่นใบลาออก

จากตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ต่อ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวัน

ที่ 24 มี.ค. โดยจะมีการแถลงใน

เวลา 10.00 น.เช่นกัน

ด้านนายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

พรรคก้าวไกล  กล่าวว่า ทุกปัญหา

ใน กทม. คนที่แบกรับปัญหา

ทั้ งหมดคื อคนจนที่ ไ ม่ มี สิ ทธิ์

เลือก ไม่มีอภิสิทธิ์มีบ้านเป็นของ

ตัวเอง มีบ้านที่มีสวน มีรถยนต์

ส่วนบุคคล ขณะที่สาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงได้ก็ถูกทิ้งร้าง

และไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  

เช่น รถเมล์ เพราะไม่มีนายทุนได้

รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชน  ซึ่งเมือง

ทั้งหลายในโลก คนจนคนรวย

สามารถใช้บริการรถเมล์ ได้เท่า

เทียมเสมอหน้า ตรงกันข้ามกับ

กรุงเทพฯ ที่คนจนเมืองเท่านั้นที่

ใช้บริการรถเมล์

สำาหรับปัญหาน้ำาท่วมเขา

เสนอทางออกว่า การลอกท่อเป็น


